
บทท ี่ 4

ผ ลก ารว ิจ ้อ

ผ ลการวิจ้อ

ผู้ว ิจัยจะนำเสนอผลการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ตามโจทย์การวิจัย 2 ข้อ คือ

1 ) พัฒนาการของกระบวนการลื่อสารในการผลักดันมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครองดื่ม 
แอลกอฮอล์พ.ศ. 2546

2 ) กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์การลื่อสารของกลุ่มองค์กรต่างๆ

ปัญหานำวิจัยฃ้อที่ 1 : พ ัฒนาการของกระบวนการลื่อสารในการผลักดันมาตรการจัดระเบียบ  
โฆษณาเครื่องด ื่มแอลกอฮอล ์ พ.ศ. 2546

จากการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กระบวนการลื่อสารในการผลักดันนโยบายและ 
มาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2546 แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

1 )  ช ่ว ง เ ต ร ึย ม ก า ร ผ ล ัก ด ้น ม า ต ร ก า ร  ( พ . ศ .  2 5 4 4  -  2 5 4 5 )  เป็นระยะที่องค์กรต่างๆ ที่มีความ 
สนใจด้านแก่ใขปัญหาอันสืบเนื่องมาจากการบรโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ 
เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การลดการบรโภค การโฆษณา และการปรับปรุงฉลากผลิตภัณฑ์ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวคือ ได้เริ่มจุดประกายความคิด กำหนดเป้าหมายในการผลักดันนโยบาย 
ตลอดจนร่วมกันแสวงหาข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเพื่อสนับลนุนการ 
ผลักดันนโยบายต่อไป
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2 )  ช ่ว ง ผ ล ัก ด ัน ม า ต ร ก า ร  ( ม ก ร า ค ม  -  1 9  ม ิถ ุน า ย น  2 5 4 6 )  เป็นช่วงที่องค์กรต่างๆ ที่มุ่ง 
สนับสนุนการผลักดันนโยบายและมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พยายามแสวงหา 
ช่องทางในการนำเสนอข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สู่ 
กลุ่มผู้กำหนดนโยบาย

3 )  ช ่ว ง พ ล ิก ว ิก ฤ ต เ ป ็น โ อ ก า ส  ( 2 0  ม ิถ ุน า ย น  -  2 9  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 4 6 )  เป็นระยะที่สถานการณ์ 
พลิกผัน กล่าวคือ เริ่มปรากฏกระบวนการลื่อสารตอบโต้กันอย่างเข้มข้นระหว่างกลุ่มสนับลนุนการ 
ผลักดันมาตรการ กับกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ท่ีไต้รับ 
ผลกระทบ ต่างลื่อสารกับทั้งประชาชนและผู้กำหนดนโยบาย ทั้งโดยตรงและโดยผ่านลื่อมวลซน เพ่ือ 
เร่งบรรลุเป้าหมายในการผลักดันหรือระงับการผลักดันนโยบายและมาตรการดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ว ิจัยพบว่า พัฒนาการในช่วงต่างๆ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1) ส ถ าน ก าร ณ ์ฟ ้อ ง ต ้น

1.1 ตลาดเครื่องด ื่มแอลกอฮอล์ด ํ่งเด ิม
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยแต่เดิมนี้น สามารถแบ่งออก 

ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นำเข้า 
จากต่างประเทศ ทั้งนี้ หากพิจารณาตามการเติบโตของตลาด ยังลามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก 
ได้แก่

1.1.1 ตลาดสุราไทย ตลาดดังกล่าว ถือเป็นตลาดดั้งเดิม และเป็นกิจการที่ทำ 
รายได้ให้กับรัฐเป็นจำนวนมาก การศึกษาข้อมูลพบว่า ในปี 2539 รัฐบาลมีรายได้จากอุตสาหกรรม 
สุราไทยถึง17,521.61 ล้านบาท และพบการขยายตัวของตลาดถึงร้อยละ4.9

อย่าง1ไรก็ดี จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารพบว่า ตลาดสุราไทยต้องแย่งชิงส่วนแบ่ง 
การตลาดกับสุรานำเข้าอย่างหนักในปี 2539 เมื่อสุรานำเข้ามีการขยายตัวของตลาดสูงถึงร้อยละ 47 
แม้จะรัฐจะใช้กลไกเพิ่มกำแพงภาษีเพื่อชะลอการนำเข้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากต่างประเทศก็ตาม
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1.1.2 เค ร ื่อ งด ื่ม แอลกอฮอล ์ท ี่ผล ิตใน ป ระเท ศและน ำเข ้าจากต ่างป ระเท ศ
ได้แก่ เบ ียร์ ไวน์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นำเข้า กลุ่มนี้ถือเป็นตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างมีน์ยสำคัญ 
ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว ท ั้งตามนโยบายการเปิดการค้าเสรี และกำลังชื้อของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ถือ 
เป็นตลาดที่แปรผกผันตามภาวะเศรษฐกิจและมีการขยายตัวตามการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ จึง
อาจกล่าวได้ว่า เป็นตลาดที่เก ิดขึ้นใหม่จากปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ (วิจัย โปษยะจินดา และ 
คณะ, 2544)

ก. ตลาดเบ ียร์ แต่เดิมตลาดดังกล่าวเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ
จนกระท่ังปี 2477 จึงเริ่มมีการผลิตเองโดยกลุ่มบริษัทเอกชนรายแรก คือ บริษัทบุญรอดบริวเวอร่ื 
จำคัด จากนี้นการผลิตเบียร์ในประเทศได้ขยายต่อไปอีกหลายบริษัท โดยภาครัฐสนับสนุนการผลิต 
ค่อนข้างจำคัดเนื่องจากรัฐบาลถือว่าสินค้ากลุ่มดังกล่าวเป็นสิ่งฟ่มเฟือย จนกระท้ังเศรษฐกิจขยายตัว 
เพ่ิมข้ึน (ศูนย่วิจัยกสิกรไทย, 2540) และเพื่อให้สอดคล้องคับนโยบายการค้าเสรีใน พ.ศ. 2535 รัฐบาล 
จึงเร่ิมให้การสนับลนุนเพ่ิมข้ึน ทำให้เกิดการแข่งจันเพื่อซิงล่วนแบ่งการตลาด โดยมีการผลิตเพิ่มขึ้น 
จาก 97.3 ล้านลิตรในปี 2530 เป็น 325.2 ล้านลิตร ในปี 2535 และ 647.3 ล้านลิตรในปี 2538 
ตามลำดับ ทั้งยังขยายตลาดโดยส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นจาก 44.4 ล้าน 
บาทในปี 2530 เป็น 119.9 ล้านบาทในปี 2535 และ 170.8 ล้านบาทในปี 2538

ข. ตลาดไวน ์ และส ุราน ำเข ้าจากต ่างป ระเท ศ ข้อมูล'จากผลการคืกษา 
โครงการศึกษาปัญหาที่เกี่ยวข้องคับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหามาตรการแก!ข ปี 2544 
พ บ ว่า ตลาดดังกล่าวขยายตัวมากนับตั้งแต่ พ.ศ. 2530 โดยเพิ่มจาก 0.9 ล้านลิตรในปี 2530 เป็น
2.09 ล้านลิตรในปี 2536 และ 2.20 ล้านลิตรในปี 2537 ตามลำดับ ซึ่งนับว่ามีอัตราขยายตัวเฉลี่ยถึง 
ร้อยละ 14.8 ต่อปี

1.2 ต ล าด เคร ื่อ งด ื่ม แอลกอฮอล ์ห ล ังการใช ้น โยบ ายการค ้า เส ร ึส ุราป ี 2542
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ในปี พ.ศ. 2542 รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการค้าเสรีสุรา ซ่ึง 

นโยบายดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประ๓ ทสุราพื้นบ้าน ซึ่งแต่เดิมถือเป็น
เครื่องดื่มที่ไม่สามารถผลิตและจำหน่ายได้ตามกฎหมาย ก้าวเข้าส่ตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์!ค้อย่าง 
เสรี ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผ ู้ว ิจ ัยยังพบว่า นโยบายดังกล่าวยังมีความเชื่อมโยงต่อนโยบาย 1 
ตำบล 1 ผลิตคัณฑ์ของรัฐ ซึ่งเป็นผลให้สินค้ากลุ่มสุราพื้นบ้าน และไวน์ผลไม้ต่างๆ มีตลาดที,เติบโตขึ้น
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และแม้ว่ากลุ่มดังกล่าว จะไม่ไดใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลซนมากนัก แต่เห็นได้ชัดว่า มี 
ความพยายามในการเข้าถึงผู้บริโภคด้วยการขยายซ่องทางการจำหน่าย ทั้งการวางจำหน่ายในร้าน
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ร้านสะดวกขึ้อตามสถานีบริการนี้ามัน กระทั้งแผงค้าข้างทางหลวงสายหลัก 
ทั้งยังมีข้อได้เปรยบในเซิงราคา ซ ึ่งย ่อมเยากว่าเบ ียร ์ และสุรานำเข้าต่างๆ อีกด้วย

1.3 การโฆษณาเครี่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อมวลชน
จากการ่วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า ภายหลังการเปิดการค้าเสรีสุราในปี 2542 กลุ่มผู้ประกอบการ 

อุตสาหกรรมสุรา ล้วนต้องแข่งชันกันเพื่อชิงส่วนแบ่งการตลาด ทั้งยังต้องเผชิญภับคู่แข่งรายใหม่ซึ่ง 
เพิ่มจำนวนขึ้นในทุกภูมิภาค่ การกระตุ้นการบริโภคโดยอาดัยการโฆษณาจึงเป็นอีกกลยุทธ์ที่นำมาใช้ 
ท ั้งเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ตอกยํ้าตราสินค้า (Brand) ของตนต่อผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 
และสร้างแรงจูงใจในการบริโภค

ข้อมูลจากเอกสาร ยืนยันว่า ในปี 2539 สินค้าประ๓ ทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้งบโฆษณาผ่าน 
สื่อทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 2,169 ล้านบาท และมีแนวโน้มในการใช้งบประมาณดังกล่าวลดลงในช่วง 
วิกฤตเศรษฐกิจเซ่นเดียวกับสินค้าเกือบทุกประ๓ ท ใน ช ่ว งป ี2541 กล่าวคือ 1,398 ล้านบาท และ เร่ืม 
ใช้งบประมาณสูงฃึน เป็น 1,812 ล้านบาท ในปี 2542 จนกระทั้งเปิดการค้าเสรีสุราในปี 2543 การใช้ 
งบประมาณดังกล่าวดีดตัวขึ้นถึง 2,523 ล้านบาท (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 2546)

นอกจากนี้ ย ังพบว่า การใช้สื่อดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ “โทรทัศน์,’ ซึ่งมีมูลค่าการใช้สื่อและจำนวน 
ความถี่ในการเผยแพร่สูงสุดเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 67.4 ขณะที่หนังสือพิมพ์อยู่ใน 
ลำดับรองลงมาที่ร้อยละ 15.07 และวิทยุ นิตยสาร ป ๋ายโฆษณา และการโฆษณาในโรงภาพยนตร์ 
ตามลำดับ

จากการศึกษาในช่วงเดือนพฤษภาคม -  กรกฎาคม 2544 พบว่า สินค้าประเภทเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ใช้งบประมาณรวมทุกสื่อ เป็นเงิน 1,055 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณสำหร้ปสื่อ 
โทรทัศน์ 825.18 ล้านบาท ในแง่ของความถี่ในการเผยแพร่ พบว่า มีการโฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ทุก 
ช่องรวม 5,774 ครั้ง หรือเฉลี่ย 62 ครั้งต่อวัน โดยมีช่วงเวลาที่มีความถี่ในการโฆษณาสูงสุดตามลำดับ 
ได้แก่ ช่วง 22.01-23.00 น. 23.01-24.00 น. 09.01-12.00 น. และ 19.31-21.00 น. ซ่ึง 2 ช่วงในลำดับ 
3 และ 4 นนเป็นที่น่ก่ลังเกตเนื่องจากเป็นรายการภาคเช้าและช่วงหัวคํ่า ซึ่งผู้ซมส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม 
แม่บ้านและเยาวชน ซึ่งไม่น่าจะเป็นกลุ่มเปัาหมายหลักของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค,
2546)



74

อย่าง,ไรก็ดี ในการส่งเสริมการขายผ่านโฆษณาทางลื่อมวลชนนั้น รัฐได้จำกัดเวลาโฆษณาทาง 
ว ิท ย ุกระจายเส ียง และว ิทย ุโทรท ัศน ์ประกาศกรมประชาส ัมพ ันธ ์เร ื่อง กำห น ดห ส ัก เกณ ฑ ์และ 
ระยะเวลาสำห ร ับ การโฆ ษณ า และบร ิหารธ ุรก ิจทางสถาน ีว ิทย ุกระจายเส ียง และวิทยุโทรทัศน ์ 
(ประกาศ ณ  วันที่ 18 เมษ ายน  2539) ข้อ 9 กำหนดไว้ว่า “ห ้า ม ท ำ ก า ร โ ฆ ษ ณ า ส ุร า ป ร ะ เ ภ ท ส ุร า ก ล ั่น  

ซ ึ่ง ม ีแ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ส ุง ก ว ่า  1 5 ด ีก ร ีข ึ้น ไ ป ท า ง ส ถ า น ีว ิท ส ุโ ท ร ท ัศ น ์ร ะ ห ว ่า ง เ ว ล า  0 5 . 0 0 - 2 2 . 0 0  น . ” ( ก ร ม  

ประซาสัมพันธ์, 2539) ซึ่งจะเห็นได้ว่า การควบคุมเวลาการออกอากาศดังกล่าว ยังคงมีช ่องว่างที่ม ิได้ 
ครอบคลุมถ ึงการจำก ัดเวลาออกอากาศโฆษณาเครื่องด ื่มแอลกอฮอล์ประเภทอื่นๆ เช่น เบ ีย f  ไวน์ 
คูลเลอริ และนํ้าผลไม้ผสมแอลกอฮอล์แต่อย่างใด ทั้งยังเปิดช่องให้เผยแพร่ทางลื่อวิทยุกระจายเสียงได้ 
โดยเสรีอีกทั้งไม่ได้ห้ามการโฆษณาแฝงที่เน้นการส่งเสริมภาพลักษณ์ การพูดซื่อผลิตภัณฑ์ในรายการ 
หรือการเป็นผู้สนับสนุนรายการต่างๆ แต่ประการใด จึงเอ ื้อต ่อการโฆษณา หรือส่งเสริมการขายด้วย 
กลวิธีอื่นนอกเหนือจากเวลาที่รัฐจำกัดไว้

ไม่เพียงเท่านั้น ย ังพบว่า ม ีการใช้กลยุทธ์การประซาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate 
Image Public Relations) อ ีกมากมาย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ตราสินค้า (Brand) อาทิ การเป็น 
ผู้สนับลนุนหลัก และผู้ร่วมสนับสนุนรายการโทรทัศน์ต่างๆ การสนับลนุนการแข่งขันกีฬาระดับชาติ 
และกิจกรรมเซิงการท่องเท ี่ยวและวัฒนธรรมต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมการตลาดด้วยการชิงโชค 
และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ  จุดขาย 
อีกด้วย

1.4 การบริโภคเครื่องด ื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยหลังเป ีดการค้าเสรีส ุรา ป ี 2542
ในแง่ของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่า การเปิดเสรีสุราในปี 2542 นับเป็นการเพื่ม 

อุปทานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้มากขึ้น และส่งผลให้การบริโภคเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน โดยการคืกษา 
ข้อมูลพบว่า ในปี 2544 คนไทยบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 2,000 ล้านลิตร (ไม่รวมสุราพ้ืนบ้าน) 
และมีอัตราการบริโภคเบียร์ต่อนัวต่อปีเพิ่มจากสถิติในปี 2534 ถึง 3 เท่าตัว กล่าวคือ เพิ่มจาก 22.5 
ลิตรต่อคนในปี 2534 เป็น 77.6 ล้านลิตรในปี 2544
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ภาพที 6 สถานการฌเสัองต้น
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2) ร{วงเต ร ียม ก ารผ ล ัก ด ้น ม าต รก าร  (พ.ศ. 2544 -  2545)

สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะการเปิดการค้าเสรีสุราในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 
2542 ผนวกกับการประเมินว่า การดังกล่าวจะทำให้เพิ่มอัตราการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เนื่องจากอุปทานในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีเพิ่มขึ้น รัฐบาลจึงมีเจตนารมณ์ที่จะลดการบริโภค 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันเป็นปัญหาที่คาดว่าจะเป็นผลพวงจากการแข่งขันทางการตลาดดังกล่าว โดย 
ได้มอบหมายให้องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงลาธารณสุข กรมสรรพสามิต 
ร่วมกันกำหนดมาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ซ่ึงการดังกล่าว ได้นำไปสู่ 
การตราพระราชปัญญ้ติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 และเป็นจุดกำเนิดของ 
สำนักงานกองทุนสนับลนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีผลักดัน กระตุ้น
สนับลนุน และให้ทุนแก่องค์กรต่างๆ ในลังคมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ 
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตก่อนวัย 
อันควร ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการปรบเปล่ียนพฤติกรรม และความเชื่อ ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ 
คุณภาพชีวิต โดยอาศัยเงินทุนหลักจากร้อยละ 2 ของภาษีสุรา และบุหร่ี (ปาริชาติ ศิวะรักษ์, 2546)

ท้ังน้ี ส ำ น ัก งานกองท ุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดำเนิ,นภารกิจหลักในการ 
สร้างเสริมสุขภาพครอบคลุมถึง 11 ด้าน โดยมีเป้าหมายในการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
เป็นหนึ่งในภารกิจเหล่านั้น และนำมาซึ่งการริเรื่มแสวงหามาตรการในการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ในลำดับต่อมา

“...พอเปีดการค้าเสรีเหล้าเน่ีย ครม. สมัยท่านนายกฯ ชวน ก็ให้กระทรวงท่ีเก่ียวข้องไปหาทาง 
ลดผลกระทบ'จากการเป็ดเสรี เพราะคาด'ว่า'จะมีการแข่งขันสูงช้ืน คนจะบริโภคมากข้ึน...ก็นำไปปี‘การ 
ร่างกฎหมายสร้างเสริมสุขภาพ และให้มีการจัดต้ัง สลล. ข้ึนมาจาก Sin Tax ของเหล้าy หร่ี .... แล้ว 
กฎหมายก็กำหนดไว้เลยว่า สสส. จะต้องรณรงค์เพ่ีอลดการบริโภคสุรา ในการระดมวางแผน
สุทธคาสตร์ ก็กำหนดประเด็นท่ีเราจะต้องทำงานต้ังหมด 11 เร่ือง เร่ืองลดการบริโภคสุราก็อÇ{ในต้ัน 
ด้วย...”

(ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ, สัมภาษณ์8 ก.พ. 2548)
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จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการลัมภาษณ์ สามารถสรุปได้ว่า กระแสแนวคิดในการ 
ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้รับการจุดประกายขึ้นจากสถานการณ์การบริโภคแอลกอฮอล ์
นับต้ังแต่ปี 2542 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปิดการค้าเสรีสุรา และถือเป็นส่วนหน่ึงใ14ภารกิจหลัก 
ของสำนักงานกองทุนสนับลนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อันเป็นองค์กรอิสระด้านการส่งเสริม 
สุขภาพที่ถือกำเนิดมาจากการเปิดการค้าเสรีสุรานั่นเอง

ด้วยกรอบพันธกิจที่มุ่งลดการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขิภาพ อันเป็นจุดกำเนิดแนวคิดด้านการรณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง 
จริงอัง ได้นำมาซึ่งการวางแผ่นรณรงค์เพ่ือให้บรรลุวัตถุประลงคํในพันธกิจดังกล่าว

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า พัฒนาการของกระบวนการสื่อสารในการผลกดัน
นโยบาย และมาตรการอัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2546 ในช่วงเตรียมการรณรงค์ 
น้ี มีขึ้นตอนในการดำเนินการ 3 ข้ึนตอน กล่าวคือ ระดมทีมงาน กำหนดเป้าหมายในการรณรงค์ และ 
เชื่อมเครีอข่ายวิชาการ-เสริมสร้างฐานความรู้

2.1) ระดมทีมงาน

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นับจากการก่อตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ (ลลส.) ในเดือนเมษายน จนถึงเดือนพถุษภาคม 2544 ทางสำนักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ลสส.) ได้เริ่มต้นการวางแผนรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการแสวงหาองค์กรพันธมิตรที่ดำเนินงานด้านการลดการบริโภค 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อมุ่งเรียนรูประลบการณ ์
จากผู้ที่เคยทำงานด้านนี้มาก่อน และเพื่อเชื่อมโยงประลานการทำงานร่วมกัน

ท้ังน้ี ในช่วงดังกล่าวปรากฏองค์ประกอบในกระบวนการสื่อสาร ดังน้ี
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ภาทท่ี 7 1เวงIภ'ริย»)การท»กดันมาตรการ - ขบท่ี 1 รรด«ทิมงาน

2.1.1 บุคคล และองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในระยะระดมทีมงานนี้ ปรากฎกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง

ก. กลุ่มแกนนำ คือ ^านักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
มีบทบาทในฐานะเป็นองค์กรที่ริเริ่มแลวงหาพันธมิตร ตลอดจนเริ่มติดต่อประลานงานไปยังองค์กร
พันธมิตรต่างๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประลบการณ์ และระดม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางในการรณรงค์

ข. กลุ่มพันธมิตร จากการศึกษาข้อมูลจากเอกลาร พบว่า ในระยะระดม 
ทีมงาน กลุ่มแกนนำได้ประสานความร่วมมือไปยังองค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์2 'กลุ่ม ได้แก่
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- ส มาคมป ้องม ัน ป ัญ ห าจากส ุรา ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกซน 
ที่มีบทบาทเกี่ยวก้บการลดปัญหาจากการบริโภคสุรามาอย่างต่อเนื่อง

- กลุ่มนักวิชาการด้านการป้องก้นอุปตเหต ุ เป็นคณะแพทย์ที่มี
ความสนใจในการเคลื่อนไหวนโยบายเกี่ยวกับการลดปัญหาอุปัติเหตุ ตลอดจนมีผลงานในด้านการ

' ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มสุรากับการเกิดอุปัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ

2.1.2 เป้าหมายในการสื่อสาร
ในการระดมทีมงานนี้ มีความเป้าหมายหสัก คือ “เรียนรู้จากผู้มาก่อน” กล่าวคือ การ 

ทำความรู้จักกับองค์กรที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (อ้างในเอกสาร 
เๆด บทเรียนอุติโฆษณา "น้ําเมา” : จากความรู้สุ่การเปล่ียนแปลง) เพ่ือประลานความร่วมมีอ 

ตลอดจนเชิญซวนเข้าร่วมการรณรงค์ในลำดับต่อไป

“...เราเร่ิมเช็คตุนทางด้งคมก่อน ซ่ึงตอนน้ันมันมีอตุ่น้อยมาก...ก็ลองสำรวจตุว่าตกลง 
แล้วมันมีหน่วยงานไหนท่ีเป็นเจ้าภาพเร่ืองการลดการบริโภคสุรา จะได้ประสานงานมัน..เอาเข้าจริงพอ 
ถามว่าหน่วยไหนท่ีมาเจ้าก้ีเจ้าการเร่ืองลดการด่ืมแอลกอฮอล์ก็ไม่มีเลย มาเจอท่ีใกล้เคียงอลุ่เจ้าเดียว 
คือ ของตุณหมอศรีวงด้ ...สมาคมป้องมันปัญหาจากสุรา...เขาเร่ิมทำงานด้านน้ีมาก่อน...ก็เชิญเขามา 
ปรกษามัน...’’

(นายแพทย์สุภกร มัวสาย, ด้มภาษณ์ 14 สุมภาพันธ์2548)

ท้ังน้ี อาจกล่าวได้ว่า การลื่อสารกับกลุ่มพันธมิตรในช่วงดังกล่าว มีเป๋าหมายในการ 
ระดมทีมงาน เพื่อร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการรณรงค์ ซึ่งจะจัดการประชุมขึ้นอย่างเป็นทางการ 
ต่อไป

2.1.3 สาร
เนื่องจากเป้าหมายในการสื่อสารในช่วงนี้ ต้องการประสานความร่วมมือ เพื่อให้เกิด 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สารที่ใซจึงเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่มุ่งลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และประลานความร่วมมือกับ 
องค์กรน้ันๆ ตลอดจนเชิญให้เข้าร่วมการประชุมระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ปัญหาด้านการรณรงค์ลดการ 
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงร่วมกำหนดทิศทางในการรณรงค์
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2.1.4 ช่องทางการส่ือสาร
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในการประสานความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรทั้ง 2 

กลุ่มในระยะแรกนี้ ใช้การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยผ่านการพูดคุยทางโทรศัพท์ และขยายผลไปสู ่
การส่งจดหมาย เพื่อเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง ซ่ึงจะจัดข้ึนในวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2544 ในลำดับต่อมา

2.1.5 ผลจากการสื่อสาร
กลุ่มผู้รับสารในฐานะพันธมิตรในระยะแรกตอบรับการเชิญประชุม และได้เข้าร่วมการ 

ประชุมระดมสมองท่ีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นเจ้าภาพในการจัด 
ข้ึน อันนำมาซึ่งการระบุปัญหา และกำหนดเป้าหมายในการรณรงค์อย่างเป็นรูปธรรมในลำดับต่อไป

2.2) กำหนดเป้าหมายในการรณรงค์

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า หลังจากแสวงหาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานด้านลดการ 
บริโภคแอลกอฮอล์ และได้เริ่มติดต่อประสานงานกันแล้ว ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2544 ลสล. ก็ได้ 
จัดการประชุมระดมสมองข้ึน โดยมืผู้แทนจากสมาคมป้องกันปัญหาจากสุรา และกลุ่มแพทย์ที่ศึกษา 
ด้านการป้องกันอุบ้ติเหตุเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การ 
บริโภคสุรา และทิศทางของการรณรงค์เพื่อลดการบริโภค

จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า ในขั้นตอนการกำหนดเป้าหมายในการรณรงค์ ปรากฏ 
องค์ประกอบในกระบวนการส่ือสารดังนี้

2.2.1 บุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากในขั้นกำหนดเป้าหมายในการรณรงค์ เป็นส่วนที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจาก 

ข้ันตอนแรก จึงยังคงปรากฏกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องเซ่นเดียวกับการวางแผนรณรงค์ในระยะแสวงหา
พันธมิตร ได้แก่ กลุ่มแกนนำ คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกลุ่ม 
พันธมิตร ซ่ึงประกอบด้วย สมาคมป้องกันปัญหาจากสุรา และกลุ่มแพทย์ที่มืความสนใจด้านการลด 
ปัญหาอุบ้ติเหตุ
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ภ า ท ท ึ๋ 8  ^ ว ง เต ร ีย ม ก า ร ผ ล ัก ด ัน ม า ต ร ก า ร  -  ช ม ท ี 2 ก ำ ห น ด เป ้า ห ม า ย ใน ก า ร ร ณ ร ง ค ์

2.2.2 เป้าหมาย
การพบปะ และร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะกันในระยะกำหนดนโยบายนี้ เป็นไปเพ่ือร่วมกัน 

วิเคราะห์สภาพปัญหา และกำหนดทิศทางในการรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง 
เป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ต่อไป

2.2.3 สาร
จากการศึกษาข้อมูลทางเอกสาร พบว่า นอกเหนือจากการร่วมกันประเมิน

สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่ึงท่ีประชุมเห็นพ้องต้องกันว่า มีแนวโน้มท่ีพุ่งสูงข้ึน
เร่ือยๆ ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ปรากฏในสังคมอย่าง 
ต่อเน่ือง เนื้อหาสารทปรากฏในการประชุมดังกล่าว ยังครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ดังน้ี
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ก .  ก ำ ห น ด เ น ื้อ ห า ใ น ก า ร ร ณ ร ง ค ์

- มุ่งผลกระทบส่วนใหญ่ แต่ไม่ห้ามด่ืม กล่าวคือ ทุกฝ่ายล้วนประกาศ 
•จุดยืนในการรณรงค์ที่ไม่มุ่งเน้น “การห้ามดื่มสุรา” เน่ืองจากเห็นพ้องต้องกันว่า ประเด็นดังกล่าวเป็น 
ประเด็นท่ีอ่อนไหว ทั้งยังเป็นพื้นที่สีเทา (Gray Area) ซ่ึงมีความเก่ียวโยงกับวัฒนธรรม จึงควรมุ่งเน้น 
การรณรงค์ในประเด็นท่ีเห็นปัญหาเป็นรูปธรรม น่ันคือ “ผลกระทบท่ีมีต่อสุขภาพและสังคม" ยันได้แก่ 
ประเด็นอุปติเหตุ และความรุนแรงจากการดื่มสุรา ประเด็นด้านการตลาด และการลื่อสารเพื่อลดการ 
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เอกสารชุด “บทเรียนสุติโฆษณา “นาเมา" : จากความรู้สู่การ
เปล่ียนแปลง)

- ผ ล ัก ดันให้ไซ้ก ฎ ห ม า ย กำกับ มีการเสนอให้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับ 
“นโยบายของภาครัฐ'’ ที่พุ่งเป้าหมายไปสู่การลดการบริโภค โดยผ่านการปรับปรุงฉลากผลิตกัณฑ์ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจากข้อเสนอของคณะทำงานในลำนักงานกองทุนสนับลนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีประสบการณ์จากการรณรงค์เพื่อการไม่ลูบบุหรี่มาก่อน จึงทำให้ประเด็นการ 
ควบคุมโฆษณาได้รับการเสนอขึ้นมา และได้รับความเห็นชอบจากสมาซิกท่ีเข้าร่วมประชุมว่าเป็น
ประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาในท้ายที่สุด

“...คนท่ีมาเร่ิมทำเร่ืองเหล้ากันตอนนน นอกจากทีมป้องกันปัญหาจากสุ?า และแพทย์ท่ีสนใจ 
เร่ืองป้องกันสุปีติเหตุ ก็คือกลุ่มท่ีมีประสบการณ์รณรงค์เร่ืองสุหร่ี เขาก็เห็นว่า การห้ามโฆษณาเป็น 
มาตรการสำคัญ ถ้าเราไม่หาทางล็อคตรงน้ีไว้เราก็จะไม่มีแรงรี!..:’

(นายแพทย์สุภกร บัวสาย, ล้มภาษณ์ 14 สุมภาพันธ์2548)

“...สถานการณ์ท่ีเราเห็นกันอสุ่คือ เขาแข่งกันขาย...ตงแต่เป็ดเสรีสุราก็แข่งกันแรงข้ึน คัวเลข 
บันก ็ปีนบันอสุ่ว่า งบโฆษณาเหล้าบันมากข้ึนเร่ือย  ๆ คนก็ด่ึมกันมากข้ึนเร่ือย  ๆ . . . ก ็ ม ีคนบอกว่า เขา 
โฆษณาขายเหล้า เราก็เอาโฆษณารณรงค์งดเหล้าอัดกล้บไปสิ... งบโฆษณาเขาใช้กัน 2,500 ล้านต่อ 
ปี สสส. ตอนน้ันมีงบแค่ไม่ถึง 2,000 ล้านตอนน้ัน...ก็มาคิด ตายสิ ต้องรณรงค์เร่ืองอ่ืนอีก 10 เร่ือง 
เราจะเอาอะไรไปลุ่กับเขา...น่ังน้ันเขาหบัดหนัก เราจะไปปีนแลกหบัดกันก็ตายเปล่า ก็ต้องห้นมาเล่น
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มวยเชิง... ก็ต้องหาทาง$โดยไม่ต้องใช้เงิน เรามีบทเรียนจากเร่ืองลดการบริโภคยารุเบมาแล้ว...ต้องปีด 
Channel เขาซะ ก็ต้องควบคุเมการโฆษณา”

(ศาสตราจารย์นายแพทย์ประทิต วาทีสาธกกิจ, สัมภาษณ์8 ฤมภาพันธ์2548)

- เ ล ือ ก  “อุบ้ต เิห ต ’ุ’ เป น็ จ ุด เร ิม่ตน้  ด้วยข้อมูลจากทีมแพทย์ที่ศึกษาวิจัย 
ต้านอุบติเหตุในช่วงเทศกาล ซ่ึงพบว่า มีการเกิดอุปติเหตุจากการขับขี่จำนวนมากที่สัมพันธ์กับการดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผนวกกับปัญหาอุปติเหตุทางการจราจรที่เป็นปัญหาในสังคมอย่างต่อเนื่อง ท่ี 
ประชุมจึงเห็นพ้องต้องกันว่า ควรใช้จุดดังกล่าวเป็นจุดเรื่มต้นในการนำนโยบายเพื่อลดการบรโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์!ปสู่การพิจารณาของกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย

“...พอดีมันมีข้อรุเลมาว่า ในช่วงเทศกาลเน่ีย คุเบ้ติเหคุแทิดจากการด่ืมเหล้า เราได้ข้อรุเลตรงน้ี 
เราก็เลยวางแผนว่าจะเอาตรงน้ีมาเป็น Entry Point ของการรณรงค์ ซ่ึงเราม่ันใจว่า เร่ิมแล้วเน่ียไม่รุเก 
คนค้านเยอะ ...เรา)[ว่าเร่ืองเหล้าเน่ีย มันมี'เร่ืองจุตสาหกรรม มีอิทธิพลเยอะ เลยต้องคอยจงหวะ...พวก 
เราหลายคนก็เห็นด้วย เพราะถ้าเอาคุเป้ติเหคุเมาเป็นจุดเร่ิมมันจะลดแรงต้านจากYเกม่ายไต้มาก”

(ศาสตราจารย์นายแพทย์ประทิต วาทีสาธกกิจ, สัมภาษณ์8 ๆมภาพันธ์2548)

ข. กำหนดยุทธศาสตร์ในการรณรงค์
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พบว่า พันธมิตรท้ัง 3 องค์กร ต่างเห็นพ้อง 

ต้องกันว่า จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานความร่วมมือไปยังองค์กรต่างๆ ที่มีดักยภาพในการพัฒนา 
โครงการที่เกี่ยวกับการลดการบรโภคสุรา และการลดปัญหาอุปติเหตุอย่างต่อเนื่อง โดยพันธมิตรไต้ 
ร่วมกันเสนอขื่อองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมาย อาทิ มูลนิธิเมาไม่ขับ ศูนย์นเรนทร ศูนย์วิจัย
ยาเสพติด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งล้วนเป็นองค์กรที่ให้ความสนใจในประเด็นหลักดังกล่าว
หากแต่ต่างฝ่ายต่างดำเนินงานกันอย่างเอกเทศ จึงควรเร่งดำเนินการประสานงานกันเป็นเครอข่าย
อย่างเป็นระบบ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันระดมความคิด จึงมอบให้สำนักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นองค์กรกลางในการประลานความร่วมมือไปยังองค์กร 
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังคงตระหนักถึงดักยภาพของแต่ละองค์กรในนำเสนอประเด็น
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ดังกล่าวล่สังคมอย่างเอกเทศ ซ่ึงจะสามารถสะท้อนถึงพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนประเด็นได้เป็น 
อย่างดี จึงเป็นที่มาของการกำหนดยุทธศาสตร์ “ร ? มก้นคิด แยกก้นตี"

นอกจากนี้ พันธมิตรผู้เข้าร่วมการประชุมระดมสมองท้ัง 3 องค์กรยังพบว่า 
ปัจจัยที่จะล่งผลให้การผลักดันนโยบายประสบความสำเร็จ คือ องค์ความรู้และข้อมูลสนับลนุน
คณะทำงานจึงต้องเร่งเสริมสร้างองค์ความด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่ม กับผลกระทบในเชิงอุปติเหตุ และผลกระทบทางสังคมด้านอื่นๆ เพ่ิมเติม 
เนื่องจากในขณะนั้นองค์ความรู้เกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ยังมีไม่มากพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับองค์ความรู้ด้านบุหรี่ที,เคยใช้เพ่ือสนับสนุนการรณรงค์เชิงนโยบายเพ่ือการไม่สูบบุหรื่ที ่
ประสบความสำเร็จมาแล้ว '

2 .2 .4  ช ่อ ง ท า ง ก า ร ล ื่อ ส า ร
จากการศึกษาพบว่า ในการกำหนดเป้าหมายในการรณรงค์ กลุ่มแกนนำ และ 

พันธมิตรได้ใช้การสื่อสารแบบกลุ่ม ในบรรยากาศที่เป็นทางการ กล่าวคือ ใช ้ “ก า ร ป ร ะ ช ุม ” เป็นช่อง 
ทางการสื่อสาร โดยจัดการประชุมข้ึน ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2 .2 .5  ผ ล จ า ก ก า ร ล ื่อ ส า ร
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การประเมินสถานการณ์ และการแสดงความคิดเห็น 

ร่วมกันถึงทิศทางที่น่าจะขับเคลื่อนต่อไปเพื่อให้เกิดสัมโ]ทธิผลทางการลดการบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ของทั้ง 3 องค์กรพันธมิตร นำมาซึ่งเป้าหมายในการรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ที่ชัดเจน กล่าวคือ การมุ่งไปสู่การผลักดันนโยบายระดับชาติ ที่เน้นเนี้อหาด้านการลดการ 
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีประเด็นควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประเด็น
สำคัญ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่เน้นการประลานความร่วมมือของภาคีพันธมิตร ทั้งด้านวิชาการ และ 
เครือข่ายประขาสังคมที่เกี่ยวข้อง

"พอกึงตอนน้ีเป้าเราซัด ประเด็นเราคมข้ึน...ประเด็นห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์เป็น
ประเด็นห้วใจ ท่ีเราต้องทารเคล่ือนเป็นนโยบายต่อไป’’

(คุณปังอร คุทธิภักดี, ล์มภาษณ์วันท่ี 29 มิคุนายน 2547)
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ไม่เพียงเท่าน้ัน ข้อเสนอแนะของกลุ่มพันธมิตรยังนำไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่าย
นักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องเข้าสู่การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในขั้นต่อไปของกระบวนการอีกด้วย

' 2 .3 )  เ ช ื่อ ม เ ค ร ิอ ข ่า ย ว ิช า ก า ร - เ ส ร ิม ส ร า ง ฐ า น ค ว า ม ร ู้

สืบเนื่องจากการกำหนดยุทธศาลต!ในการผสักดันนโยบายเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์- มุ่งเน้นการทำงานแบบอาศัยฐานข้อมูลที่เข้มแข็ง และพบว่า ยังคงขาดองค์ความรู้และ 
ข้อมูลที่จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวเชิงนโยบายอีกมาก ซ่ึงต้องเร่งดำเนินยุทธศาสตร์สร้างเสริมองค์
ความรู้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ 
เชื่อมโยงประสานความร่วมมือกับกลุ่มองค์กรอื่นๆ พร้อมท้ังให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่บุคคล และ 
องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว โดยมุ่งเน้นการประสานความร่วมมือไปยังกลุ่ม
องค์กรต่างๆที่มืความสนใจ และมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดยตรง เพื่อให้องค์ความรู้ที่ได้มานั้นเป็นที่เชื่อถือได้ ตลอดจนเกิดการระดมพลัง 
ความคิดหลากหลายแง่มุมจากหลากหลายองค์กร

“ถึงเรามีประเด็นชัดเจนอพ่เล้วเร่ืองการเคล่ือนไหวเชิงนโยบาย แต่ก็ยังต้องการข้อรุเล
support ในแต่ละคุมท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน ท่ีสำคัญไปกว่าน้ันเราอยากได้เสียงจากหลายฝายท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการบรัโภคสุรา ซ่ึงไม่ใช่แค่ด้านคุปตเหตุก็สุกข้ึนมาพูดอสุ่ฝายเดียว แต่ฝายคุ้หญิงก็เข้า 
มา ด้านความ{นแรงในครอบครัวก็สุกข้ึนมาช่วยคันพูดจากการทำข้อรุเลตรงน้ี’’

(คุณบังอร สุทธิคักดี, ล้มภาษณ์วันที่29 มิสุนายน 2547)

นอกจากเร่งระดมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างเสริมฐานความรู้ในประเทศไทยแล้ว เพ่ือให้ข้อมูลมี 
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทางสำนักวิชาการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
โดย นายแพทย์ยงยุทธ ขจรธรรม ยังได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลกับพันธมิตรในต่างประเทศควบคู่กัน 
ไปด้วย

ดังน้ี
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผูวิจัยพบว่า ในระยะดังกล่าวมีองค์ประกอบในกระบวนการสื่อสาร
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ภ า ฑที 9 ฟวรเค ร ิซมการ[เ8กด ัน in n รท-าร -  ข'นที 3 น ็! 'รมโ*แ เคร ิรซ ่าอว ิซ าการ-!.*รม*รางฐานความร ู้

2 .3 .1  ก ล ุ่ม บ ุค ค ล  แ ล ะ อ ง ค ์ก ร ท ี่เ ก ี่ย ว ข ้อ ง  

ก . ก ล ุ่ม แ ก น น ำ

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในจังหวะของการลร้างเสรมองค์ความรู้ และ 
เชื่อมเครือข่ายวิซาการด้านการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพในฐานะแกนนำ ไม่เพียงมีบทบาทในการสนับลนุนทุนวิจัยแก่องค์กรพันธมิตรต่างๆ
เท่าน้ีน หากยังมีบทบาทในการศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลขององค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ในต่างประเทศอีกด้วย โดยภารกิจในการประสานความร่วมมือเซิงวิขาการกับองค์กรระหว่างประเทศ 
และพันธมิตรที่มีประสบการณ์ด้านรณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้ มีนายแพทย์
ยงยุทธ ขจรธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
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ข. กล ุ่มพ ันธม ิตรผ ู้สน ับสน ุนข ้อม ูลในประเทศ
จากการศึกษาข้อมูล'จากเอกสาร พบว่า ในระยะดังกล่าวมีกลุ่มนักคิด

นักวิชาการ ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกซนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยเกี่ยวดับการ
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมาย อาทิ

- ศ ูน ย ์พ ิท ัก ษ ์ส ด ร ึ ม ูล น ิธ ิเ พ ี่อ น ห ญ ิง  ดำเนินการวิจัยเกี่ยวดับ 
ผลกระทบของการดื่มสุราดับปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ภายใต้โครงการวิจัยชุด ’’ผลกระทบของ 
สุราในฐานะปัจจัยร่วมของการเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว”

- ม ูล น ิธ ิเ พ ี่อ ผ ู้บ ร ิโ ภ ค  เข้ามามีส่วนร่วมโดยดำเนินการวิจัยเรื่อง 
“การโฆษณาสุราทางสื่อมวลชน” โดยศึกษาข้อมูลในเซิงปริมาณเกี่ยวดับงบประมาณการโฆษณา และ 
ช่วงเวลาในการออกอากาศที่มีผลกระทบต่อกลุ่มผู้ซมที่เป็นเยาวชน

- ก ล ุ่ม ค ิเ ก ษ า ด ้า น ป ีญ ห า อ ุบ ้ต ิเ ห ต ุ โดย รศ. นพ. ไพมูลย์ สุริยะ 
วงศํใพศาล พร้อมทีมวิจัย ซึ่งประสานความร่วมมือดับเครือข่ายแพทย์ และศูนย์นเรนทรเพ่ือศึกษาถึง 
ผลกระทบของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อการเกิดอุบ้ติเหตุในช่วงเทศกาล

- เ อ แ บ ค โ พ ล ล ์ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของการสำรวจ 
พฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาซนต่อการแก้ปัญหาสุขภาพจากการบริโภคสุรา

ค . ก ล ุ่ม พ ัน ธ ม ิต ร ผ ู้ส น ับ ส น ุน ข ้อ ม ูล ใ น อ ง ค ์ก ร ร ะ ห ว ่า ง ป ร ะ เ ท ศ
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลุ่มพันธมิตรดังกล่าว ได้แก่ กลุ่มองค์กรท่ี 

รณรงค์เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์!นต่างประเทศ รวมถึงองค์กรสุขภาพระหว่างประเทศ 
ซ่ึงมีซ่ึอเสียงเป็นท่ียอมรับ อาทิ องค์การอนามัยโลก และ Global Alcohol Policy Alliance (GAPA) ซ่ึง 
เป็นเครือข่ายองค์กรที่ดำเนินงานโดยตรงในด้านการผลักดันนโยบายเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ระดับนานาชาติ ท้ังน้ี เพื่อมุ่งรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวดับกรณีศึกษา ประสบการณ์การ 
ผลักดันนโยบายเพื่อลดการบริโภคสุรา สถานการณ์ด้านการตลาด ตลอดจนการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์!นต่างประเทศเพิ่มเติม

2.3.2 เป้าหมาย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ด้วยยุทธศาสตร์ในการผลักดันนโยบายที่มุ่งใช้ข้อมูล

เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญ ในระยะดังกล่าวจึงมีเป้าหมายเพื่อประสานความร่วมมือดับหน่วยงาน
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ต่างๆ ที่มีศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า และวิจัยเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในแง่การ 
สื่อสารตลาด อุปสงค์-อุปทาน ผลกระทบจากการดื่ม ตลอดจนค้นคว้ากรณีศึกษาของประเทศต่างๆ ท่ี 
ได้ดำเนินการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันจะเป็นฐานข้อมูลสำศัญที่ลามารถนำมาใช้
สนับสนุนการผลักศันนโยบายในลำดับต่อไป

2 .3 .3  ส า ร
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า เครือข่ายวิชาการที่ ลสส. ได้เชื่อมโยงประลานเข้าด้วยกัน 

น'น มีการแสกเปลี่ยนข้อมูลจากการศึกษาวิจัย ตลอดจนกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ในประเทศไทย ' ตลอดจนผลกระทบจากการดื่มสุราในเซิงลังคม รวมถึงกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดของกลุ่มผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกรณีศึกษาของ
ประเทศต่างๆ ที่สามารถควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์!ด้โดยใช้กฎหมายห้ามโฆษณา

2 .3 .4  ช ่อ ง ท า ง ก า ร ส ์อ ส า ร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในช่วงที่มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย

วิชาการทั้งในและต่างประเทศ กลุ่มองค์กรพันธมิตรท่ีเกี่ยวข้องมีการติดต่อส่ือสารกันผ่านซ่องทางการ 
ส่ือสารดังต่อไปน้ี

ก . ก า ร ส น ท น า ส ่ว น บ ุค ค ล

ในการติดต่อประลานงานด้านวิชาการนี้ ยังคงปรากฎการใช้การสื่อสารแบบ 
สนทนาตัวต่อตัวระหว่างผู้ประสานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กับบุคคลที ่
เป็นแกนนำในองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการสนทนาทางโทรศัพท์ ชึ่งเป็นช่องทางการสื่อสาร 
ที่สะดวกต่อการเข้าถึงผู้ดำเนินงานแต่ละท่าน เพื่อติดตามการศึกษาวิจัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนข่าว 
คราวความเคลื่อนไหวต่างๆ

ซ. อ ินเทอร1์เม็ด
ช่องทางการสื่อสารดังกล่าวเป็นช่องทางสำคัญยิ่งในการสืบค้นข้อมูล และ

ติดต่อประลานงานกับองค์กรพันธมิตรในต่างประเทศ
‘‘เร่ืองข้อรุเลวิชาการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อรุเลจากต่างประเทศน่ี คุณหมอยง 

บุทธเป็นคนออกแรง...ก็ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นหลัก...ไปค้นเอา'ฐานข้อรุเลหลาย  ๆ ฐานมาเทียบ...คุณหมอ
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จะให้ความสำคัญกับการเลือกแหล่งข้อ%เลท่ีน่าเช่ือถือ เป็นหลักเป็นฐานมากท่ีสุด มีช่ือเสียงเป็นท่ี 
ยอมรับ อย่างการใช้ฐานขององค์การอนามัยโลก...”

(สุณบังอร สุทธิภักดี, สัมภาษณ์29 มิถุนายน 2547)

ค .  ก า ร ป ร ะ ช ุม ก ล ุ่ม ย ่อ ย

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก พบว่า กลุ่มพันธมิตรได้มีโอกาสเข้าร่วม 
ประชุมระดมสมอง ตลอดจนนำเสนอผดการวิจัยอยู่เป็นครั้งคราว ท้ังน้ี ไม่ได้มีการกำหนดความถี่ในจัด 
ประชุมไว้อบ่างตายตัว แต่จะเน้นการประชุมตามวาระสำคัญต่างๆ มากกว่า โดยการประชุมมักจะจัด 
ขึ้นท่ีสำนักงานกองทุนสนับลนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นส่วนใหญ่

ง .  ก า ร ป ร ะ ช ุม ก ับ เ ค ร ึอ ข ่า ย ส ุข ภ า พ

หลังจากกลุ่มองค์กรพันธมิตรด้านวิชาการในประเทศ ได้ดำเนินการ
ศึกษาวิจัยจนสำเร็จลุล่วงแล้วนั้น ผูวิจัยพบว่า นอกเหนือจากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม 
กลุ่มย่อยแล้ว ประเด็นจากการศึกษาค้นคว้าต่างๆ ยังได้รับการขยายผลอีกในการประชุมเพื่อระดม 
ความคิดเพื่อพัฒนานโยบายและมาตรการในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่ีจัดข้ึน
เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2545 โดยสำนักงานกองทุนสนับลนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สลส.) ร่วมกับ 
ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกซน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านโฆษณา 
และประชาสัมพันธ์ และองค์กรภาคีด้านสุขภาพ โดยมีข้อมูลประกอบการประชุมที่น่าสนใจหลาย 
หัวข้อด้วยกัน ทั้งในหัวข้อภาพรวมของปัญหาแอลกอฮอล์ในประเทศไทย การโฆษณาทางสื่อมวลชน 
พร้อมทั้งนำเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง การสำรวจพฤติกรรมและความคิดเห็นของประชาซนต่อ
การแก้ปัญหาสุขภาพจากการบริโภคสุรา ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
มาตรการควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศต่างๆ 
(http://www.thaihealth.or.th/th/activity.php?act=detail&id=229)

จ. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระตบนานาชาติ
หลังจากรวบรวมข้อมูลและองค์ความเต่างๆ และจัดเวทีประชุมร่วมกับกลุ่ม 

องค์กรเคริอข่ายในประเทศ ตลอดจนติดต่อประสานงานกับพันธมิตรในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ปลายปี 2545 สำนักงานกองทุนสนับลนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ลลส.) ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก 
(WHO) และ Global Alcohol Policy Alliance (GAPA) ซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การอนามัยโลก

http://www.thaihealth.or.th/th/activity.php?act=detail&id=229
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(WHO) ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับโลก
จัดการประชุมสัมมนาเซิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เร่ือง “การสร้างความเข้มแข็งใน 
นโยบายควบคุมแอลกอฮอล์” ข้ึน ท่ีกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันท่ี 1 5 - 1 6  ธันวาคม 2545 โดยมี 
เจ้าหน้าที่องค์กรที่เกี่ยวข้องจาก 9 ประเทศ ผู้เชี่ยวชาญจาก GAPA และ WHO ตลอดจนกลุ่มผู้กำหนด 
นโยบายด้านสุขภาพของไทย ซ่ึงได้แก่ นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
และนายดำรง พุฒตาล วุฒิสมาชิก เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการคร้ังน้ี

“การท่ีเราไป link กับ GAPA และ WHO คือการท่ีจะทำให้ประเด็นท่ีเรามีอพ่เหลม 
คมข้ึน ...เราได้กอดบทเรียนจากหลาย  ๆ ประเทศท่ีเขามีประสบการณ์ด้านการห้ามโฆษณามาก่อน... 
เราพบว่ามันก็ตรงกันกับข้อรุเลท่ีสุณหมอยง?]ทธด้นมา... ทำให้เรามีองค์กรสุขภาพระดับโลกท่ีมี
‘strong voice’ support ข้อเสนอของเราด้วย”

(สุณบังอร สุทธิกักดี, สัมภาษณ์29 มิสุนายน 2547)

จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พบว่า เน้อหาจากการประชุมพุ่งความสนใจไปที่ประเด็นการ 
ควบคุมการบรีโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านกลยุทธ์จากกลุ่มสังคมต่างๆ ในหลายประเทศ พร้อมท้ังให้ 
ภาพของการตลาดและการส่งเสรีมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับโลกและระดับภูมิภาคว่า 
เยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดใหม่ มีการให้การสนับลนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการ 
แข่งขันกีฬา

นอกจากนี้ในเว็บไซท์ขององค์กรเพื่อสุขภาพในอังกฤษยังเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการประชุม 
ดังกล่าว โดยซี้ว่า สำหรับประเทศ1โทยน้ัน แนวโน้มในการเติบโตของธุรกิจสุราใน 5 ปีข้างหน้าจะ 
เพ่ิมข้ึนถึง 2 เท่าตัว ท้ังน้ี อาจสืบเนื่องมาจากการลดภาษีและการเปิดตลาดเสรีสุรา ในด้านนโยบายจึง 
ควรมีการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะเป็นมาตรการที่ได้ผลในการคดการบริโภคลง 
ได้ ทั้งยังแสดงผลจากการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศต่างๆ ด้วยว่า สามารถลดอัตรา 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลงได้ถึงร้อยละ 16 พร้อมทั้งลดปัญหาอุบัติเหตุจากการขับขี่ขณะมึน 
เมาได้ถึงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ไม่มีการห้ามโฆษณาอีกด้วย 
(http://www.ias.org.uk/publications/theglobe/01 issue3.4/globe0103 04 p3.htm0

http://www.ias.org.uk/publications/theglobe/01
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2 .3 .5  ผ ล จ า ก ก า ร ส ี่อ ส า ร

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลจากการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรเพื่อ 
การทำงานเซิงวิชาการในระยะนี้ นำมาซึ่งผลต่างๆ ดังน้ี

ก.เกิดการรวบรวมและจดระบบองค์ความรู ้ โดยเกิดการข้อมูลสำคัญทั้ง 
ในบริบทของลังคมไทยและสากล ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ ตลอดจนสามารถนำมาสนับลนุนการ 
ผลักดันนโยบายเพ่ือลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเด็นเก่ียวกับกฎหมาย 
ควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งยังนำมาซึ่งการเรียบเรียงข้อมูลที่ง่ายต่อความเข้าใจ 
และเอื้อต่อการเผยแพร่

ภา»พ่ี 9 ดัาอย่างงานาจ้ยและเอกสาราขากาพ่ีเทิดจากการทบทมองค■ คาามทุ้เองฝายดนับตนนการผลักดันมาตรการ



92

ข . ต อ ก ย ํ้า เ ป ัา ห ม า ย ใ น ก า ร ร ณ ร ง ค ์เ ช ิง น โ ย บ า ย ใ ห ้ช ัด เ จ น ย ิ่ง ข ึ้น  จากองค์ 
ความรู้ท่ี1ใต้รวบรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ นับเป็นการเน้นยํ้าให้เป้าหมายในการรณรงค์ซัดเจนยิ่งขึ้น โดยพุ่งเป้าไปท่ีการรณรงค์เซิง 
นโยบายอย่างแน่นอน

ค . เ ก ิด ก า ร ม ึส ่ว น ร ่ว ม ข อ ง พ ัน ธ ม ิต ร อ ย ่า ง ก ว ้า ง ข ว า ง  ท้ังพันธมิตรใน
ประเทศไทย และพันธมิตรจากต่างประเทศท่ีเป็นองค์กรระดับโลก ซึ่งล้วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดังกล่าว ทั้งการทุ่มเทศึกษาค้นคว้า และแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการกำหนด 
ทิศทางในการผลักดันนโยบาย

ง. เ ก ิด ก า ร ก ร ะ ต ุ้น ใ ห ้ผ ู้, ' ก ำ ห น ด น โ ย บ า ย ต ร ะ ห น ัก ถ ึง ค ว า ม  d า ค ัญ

เนื่องจากการประชุมลัมมนาเซิงปฎิบ้ติการในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เร่ือง “การสร้างความเข้มแข็ง 
ในนโยบายควบคุมแอลกอฮอล์” ท่ีอัดข้ึน ระหว่างวันท่ี 1 5 - 1 6  ธันวาคม 2545 คณะทำงานไค้เรยน 
เชิญรัฐมนตริว่าการกระทรวงลาธารณสุข นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุเข้าร่วมด้วย ซ่ึงในการประชุมน้ีเอง 
นางสุดารัตน์ ได้กล่าวยอมรับต่อผู้เข้าประชุมว่า จะดำเนินการเพื่อจำกัดการโฆษณาต่อไป (สสส . ,  

เอกสาร เๆด “บทเรียนqติโฆษณาน้ําเมา: จากความรู้สู่การเปล่ียนแปลง)

3) ร ะ ย ะผ ล ้ก ด ้น ม าต รก าร

พัฒนาการของกระบวนการลื่อสารในการผลักดันนโยบายและมาตรการอัดระเบียบโฆษณา 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะที่ 3 น้ี เรื่มต้ังแต่เดือนมกราคม ถึง 19 มิถุนายน 2546 โดยกลุ่มองค์กร 
ผู้สนับลนุนการผลักดันนโยบายและมาตรการอัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เริ่มแสวงหา 
อังหวะและช่องทางในการเสนอประเด็นการกำหนดนโยบายเพื่อลดการบริโภคสุราเข้าสู่ผู้กำหนด 
นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

3 .1  น ำ เ ส น อ ป ร ะ เ ด ็น ต ่อ ฝ ่า ย บ ร ิห า ร

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สถานการณ์อุปติเหตุจราจร และจำนวนผู้เสียชีวิตท่ีมักจะพุ่ง 
สูงขึ้นในช่วงเทศกาล ทั้งช่วงปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ เป็นประเด็นร้อนท่ีส่ือมวลซนทุกแขนงต่างให้ 
ความสนใจ และติดตามรายงานข่าวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการ
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ลดปัญหาอุปัติเหตุการจราจรอย่างจริงจังในช่วงปีใหม่ พ.ศ. 2546 พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการลด 
จำนวนผู้บาดเจ็บและเลียชีวิตลงร้อยละ 20 แต่การดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากยอด
ผู้เลียชีวิตจากช่วงเทศกาลปีใหม่กลับทวีจำนวนมากขึ้น คณะรัฐมนตริจึงมีมติเม่ือวันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 
2546 มอบหมายให้นายจาตุรนต์ ฉายแลง รองนายกรัฐมนตรี รับความเห็นของคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับ 
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุปติเหตุจราจร ไปร่วมพิจารณากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด 
แนวทางและมาตรการในการป้องกันอุป้ติเหตุจราจรใ'นภาพรวมท้ังระบบ และจัดตั้งศูนย์อำนวยการ
ความปลอดภัยทางถนนขึ้นเพื่อดำเนินภารกิจดังกล่าว

ในการดังกล่าว ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มอบหมายให ้
นายแพทย์ไพบูลย์ สุริยะ'วงศํใพศาล เข้าร่วมในคณะทำงานดังกล่าวในฐานะที่ปรึกษาทางวิชาการใน 
การจัดทำมาตรการตามความเห็นของคณะรัฐมนตรีร่วมกับคณะกรรมการในวอร์รูมล์อุบัติเหตุ

อย่าง'ไรก็ดี ข้อบูลจากเอกสารพบว่า ในระยะเริ่มแรกนั้น แม้'ว่า'วอร์รูมอุปติเหตุ'จะค่อน,ข้าง'ไห้ 
ความสำคัญกับปังดับใช้กฎหมาย แต่ก็ยังไม่ปรากฏข้อเสนอเกี่ยวกับการห้ามโฆษณา หรือจำกัดเวลา 
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จนกระท้ัง สลล. ได้จัดต้ัง “หน่วยจัดการความรู้เพื่อถนนปลอดภัย" ขึ้นเพื่อดำเนินงานลด 
ปัญหาอุปัติเหตุโดยภาพรวม โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ รองประธาน
กรรมการคนท่ี 2 ของ สสส. เป็นประธานหน่วยงาน ทำให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต ได้เข้าร่วม 
ประชุมกับนายจาตุรนต์ ฉายแสง ในศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และได้รับมอบหมายจาก 
นายจาตุรนต์ ให้เป็นประธานด้านการเชื่อมโยงภาคีและสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการเพื่อลด 
อุบัติเหตุ โอกาสในการเสนอประเด็นการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล่จึงได้ปรากฏขึ้นเป็น
รูปธรรม โดยประเด็นดังกล่าว'ได้รับการผนวกเข้า'ไปเป็นส่วน'หน่ึงของมาตรการลดปัญหาอุบัติเหตุบน 
ท้องถนน ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี นายจาตุรนต์ ฉายแสงจะได้น่าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อความ 
เห็นชอบต่อไป

ท้ังน้ี ในขนตอนดังกล่าว สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารได้ดังนี้
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ภ า แ ท ี11 ใ เ ร ร บ ร ัก ด ับ ม า ต ร ก า ร -ข บ ท ี1 แ เบ « ป ระ เก ็บ ด ่ร ฟ้ายบ ร ิห าร

3 .1 .1  บ ุค ค ล  ห ร ึอ ก ล ุ่ม อ ง ค ์ก ร ท ี่เ ก ี่ย ว ข ้อ ง

ก. ก ล ุ่ม แ ก น น ำ ใน ก า ร ผ ล ้ก ด ้น  ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 
เสริมสุขภาพ (สสล.) โดยในขั้นตอนนี้ปรากฏบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะทำงานกับภาครัฐในศูนย์
อำนวยการเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน และหน่วยจัดการความรู้เพื่อถนนปลอดภัย คือ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประทิต วาทีสาธกกิจ และรองศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ สุริยะวงศ ์
ไพศาล ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทในฐานะ “ผู้ส่งลาร', ในขั้นการผลักดันสู่ฝ่ายบริหาร

3 .1 .2  เป ้า ห ม า ย
เพื่อนำเสนอประเด็นการควบคุมการโฆษณาเครองดื่มแอลกอฮอล์สู่นายจาตุรนต ์

ฉายแลง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในฐานะมาตรการหนึ่งในการลดปัญหาอุบติเหตุทางการจราจร
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“เราหาทางเข ้า ไปทำงานก ับ วอร ์ร ูม  ส ่วนหน ึ่งก ็ค ือ เป ็นหน ้าท ี่ท ี่เราต ้อ งต ุแล เร ื่อ ง

ค ุปต ิเหต ุอค ุ่แล ้ว แต ่อ ีกส ่วนค ือ  เร ื่อ งควบค ุม โฆ ษณ าเหล ้า เราก ังไม ่เจอ เวท ีท ี่เราจะ เข ้า ไป ใต ้ แต ่ทางน ี้เรา  
เห ็นช ัดแล ้วว ่า ก ังใงๆ เขาก ็ต ้อ ง เสนอมาตรการของเขาอต ุ่แล ้ว  เราก ็ขอ เต ิม เร ื่อ งของเรา เข ้า ไปด ้วย "

(ศ าสต ราจารย ์น ายแพ ท ย ์ป ระท ิต  วาท ีสาธกก ิจ , ส ัม ภ าษ ณ ์8 ค ุม ภ า พ ัน ธ ์2548)

3.1.3 สาร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า สารที่ใข้ในการนำเสนอมาตรการลู่ผู้กำหนดนโยบายใน 

ข้ันน้ี ในเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นการนำเสนอ ข้อเท ็จ จ ร ิง  ซึ่งนำมาจากการศึกษาวิจัยของกลุ่มพันธมิตรด้าน 
วิชาการเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อนำเสนอสภาพปัญหา ความลัมพันธ์ของการโฆษณา การบริโภคเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์และการเกิดอุบติเหตุ โดยอาศัยค ว า ม เป ็น เห ต ุเป ็น ผ ล ของข้อมูล และความเป็นจริงท่ี 
ตรงข้ามกับการริบรู้ของคนทั่วไปเป็นจุดจับใจสำคัญ ดังน้ี

ก .  จ ะ ล ด อ ุบ ัต ิเ ห ต ุ ต ้อ ง ล ด ก า ร ค ืม เ ห ล ้า  

จ ะ ล ด ก า ร ด ื่ม เ ห ล ้า  ต ้อ ง ห ้า ม โ ฆ ษ ณ า

ข้อมูลจากการลัมภาษณ์พบว่า ในการผลักดันผ่านที่ประชุมของศูนย์
อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนนนี้ มีการนำประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงจากการศึกษาวิจัยของ
เคริอข่ายวิชาการในต่างประเทศ ที่พบว่า การใช้กฎหมายห้ามโฆษณามีผลต่อการลดการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานำเสนอต่อประธานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน โดยถือเป็น 
ประเด็นหลักที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน ซ่ึงได้แก่ การลด 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุปติเหตุ

‘‘ห ัว ใจขอ งการใช ้ M essage ในการเคล ื่อน เร ื่อ งน ี้ค ือ  Fact ต้องไ)เด Fac t แล ้วต ้องเป ็น  
Fact ชน ิดท ี่ใค รเถ ีย งไม ่ได ้...เรา เอาข ้อ ร ุเลมาโยงให ้เห ็น เลยว ่า  ท ิน เหล ้า เมา ค ุปต ิเหต ุ และย ิ่ง โฆษณ า  
คนก ็ย ิ่งท ิน  ค ุปต ิเหต ุก ็ย ิ่ง เยอะ ...แล ้วผลของประเทคอ ี่นท ี่เขาห ้าม โฆษณ า อ ัต ราการด ื่ม ของเขาลดลงได ้ 
จ รงๆ "

(ศ าสต ราจารย ์น ายแพ ท ย ์ป ระท ิต  วาท ีสาธกก ิจ , ส ัม ภ า ษ ณ ์8 ค ุม ภ า พ ัน ธ ์2548)
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ข .  ค น ไ ท ย ข ี้เ ม า เ ป ็น อ ัน ด ับ 5 ข อ ง โ ล ก

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า คณะทำงานของ สลส. ได้เสนอประเด็นดัง 
กล่าว โดยอาศัยข้อมูลจากการค้นคว้าของนายแพทย์ยงยุทธ ขจรธรรม ทั้งย์3ระบุด้วย'ว่า การด่ืม 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของคนไทย อยู่ในอันดับที่สูงกว่าประเทศที่มีกำสังการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
สูงหลายๆ ประเทศอีกด้วย

“เรา r เด เลยว ่า  ด ื่ม กนก ี่ล ิต รต ่อคนต ่อป ี และเท ียบแล ้วม ันค ืออ ันด ับ  5 ของ 
โลก ...ใอ ้ท ี่เราบอกว ่า เม ืองเบ ียร ์ค ือ เยอรม ัน  เม ืองไวน ์,ค ือฝร ั่ง เศส เอาเข ้าจร ิงพวกน ี้ด ื่มน ้อยกว ่าคน ไทย  
เส ียอ ีก... ตรงน ี้ม ันช ็อคคน เลย เพราะม ันตรงข ้ามก ับส ิ่งท ี'เขาเช ื่ออ^ ...แล ้วต ัว เลขม ันก ็ฟ ้องแล ้วว ่า  ต ้อง 
ทำอะไรส ักอย ่างได ้แล ้ว”

(นายแพทย ์:สู่ภกร ม ัวสาย, ส ัม ภ าษ ณ ์ 14 ๆ ม ภ า พ ัน ธ ์2548)

3 .1 .4  ซ ่อ ง ท า ง ก า ร ส ื่อ ส า ร
ในการนำเสนอมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สู่ผู้กำหนดนโยบายนี ้

พบว่า มีการใช้ช่องทางการสื่อสารดังนี้
ก .  ก า ร ป ร ะ ช ุม

เนื่องจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน ได้กำหนดให้มีการ
ประชุมใหญ่เป็นประจำทุกเดือน และกรณีที่มีวาระเร่งด่วนก็จะมีการประชุมย่อยๆ ข้ึนอีก เวทีการ 
ประชุม จึงเป็นช่องทางการสื่อสารสำคัญในการเสนอมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สู ่
ฝ่ายบริหาร

ข .  ก า ร ล ็อ บ บ ี้

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า ด้านสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ได้อาศัยการล็อบบี้ โดยใช้วิธีการสื่อสารผ่านบุคคลที่มีความใกล้ชิดภับผู้กำหนดนโยบาย 
ควบคู่ไปกับการนำเสนอมาตรการตามวาระในการประชุมด้วย

3 .1 .5  ผ ู้ร ับ ส า ร
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผู้รับสารได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งในระยะดังกล่าว 

ได้แก่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง ซึ่งในขณะน้ันดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลด้านสังคม ท้ัง
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ยังได้ร้บมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีโดยตรงให้ดำเนินการแก้!ขปัญหาอุบัติเหตุจราจรโดยเร่งด่วนใน 
ฐานะประธานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน

3 .1 .6  ผ ล
ข้อมูลเอกลารพบว่า ภายหลังจากการนำเสนอมาตรการควบคุมโฆษณาเครองดื่ม

แอลกอฮอล์แล้ว มาตรการดังกล่าวได้รับการผนวกเข้าไปเป็นหนึ่งในหลายมาตรการที่จะนำไปสู'การลด 
ปัญหาอุปัติเหตุจราจรของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน แต่ยังไม่ได้รับความลนใจใน
ฐานะประเด็นที่ต้องการมติคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้!ขโดยเร่งด่วน การดังกล่าวจึงนำไปสู่ความพยายามใน 
การหาแรงกระตุ้นเพื่อเลริมความสำคัญของประเด็นต่อไป

3 .2  เ ส ร ิม แ ร ง ก ร ะ ต ุ้น ด ้ว ย ฝ ่า ย น ิต ิบ ้ณ ญ ้ต ิ

ลืบเนื่องจากการบรรจุมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับการบรรจุเข้าไป 
เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังไม่ได้รับการซูขึ้นเป็นประเด็นท่ีต้องแก้!ขอย่าง
เร่งด่วน กลุ่มผู้สนับสนุนการผลักดันมาตรการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมีสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเลริมลุขภาพ (สลส.) เป็นแกนหลักจึงยังคงแสวงหาซ่องทางที่จะช่วย
เสริมแรงกระตุ้นให้ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจย่ิงขึ้น

จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า ในขณะที่คณะทำงานเพื่อผลักดันนโยบายลัดระเบียบ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นั้น ประเด็นการลัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ก็ได้รับการจุดประเด็นขึ้นเพื่อเสนอต่อกลุ่มผู้กำหนดนโยบายในฐานะประเด็นหลัก เม่ือ
นายดำรง พุฒตาล สมาชิกวุฒ ิสภา และประธานมูลนิธิเมาไม ขั่บ ผู้ชึ่งมีความสนใจและให้ความสำคัญ 
ต่อการรณรงค์ลดอุปัติเหตุจากการขับขี่ขณะมึนเมาในลังคมไทยอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงการรณรงค์กับ 
สาธารณซน และการผลักดันนโยบาย ได้ยื่นกระทู้ถามเรื่องการรณรงค์มิให้ขับขี่รถขณะเมาสุรา ต่อ 
นายกรัฐมนตรี ดังกระทู้ถามที่ 242 ลงวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2546 โดยอ้างถึงข้อมูลการเกิดอุบ้ติเหตุ 
จราจรในปี พ.ศ. 2544 และในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2546 ว่ากว่าครึ่งของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
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ภาพ ท ี่ 12 ป วงมล ักด ันม าต รการ -  '«นที่ 2 เส ร ิม แ รรก ระด ุ้น ด ัวอ เh ร จ ด ิฟ ้ญ ญ ้ต ิ

จากอุบัติเหตุจราจรดังกล่าว ล้วนเป็นผู้ที่ดื่มสุราก่อนเกิดอุบัติเหตุ พร้อมทั้งยื่นกระทู้ถามถึงนโยบาย 
และมาตรการในการลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากการดื่มสุรา ดังน้ี

1) รัฐบาลมีมาตรการหรือแนวทางที่เป็นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม รวมท้ังการสร้าง 
หลักประกันความปลอดภัยแก่ประชาขนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจรจากลาเหตุที่ 
เกิดจากผู้ขับขี่ขับรถขณะเมาสุราอย่างไร

2) รัฐบาลมีแนวนโยบาย และแผนประซาสัมพันธ์เพ่ือปลูกจิตสำนึกประชาชนเรื่อง “เมาไม่ 
ขับ” อย่างไร

3) รัฐบาลมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ผู้ขับขี่รถในขณะเมาสุรา 
อย่างลมํ่าเสมอและต่อเนื่องอย่างไร
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4) รัฐบาลมีนโยบายที่จะเพิ่มงบประมาณในการจัดชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจและ 
ทดสอบระดับแอลกอฮอลํในเลือดหรือไม่ เพียงใด

5) รัฐบาลมีแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงา'นภาครัฐที่เก่ียวข้อง ประสาน 
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรณรงค์ป้องกันอุบติเหตุจราจรอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ตลอดท้ังปี โดยไม่เพียงรณรงค์เฉพาะช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่องเท่านั้นหรือไม่ อย่างไร

ข้อมูลจากเอกสารปันทึกการประชุมวุฒิสมาชิกยังปรากฏอีกว่า ต่อมา ในวันท่ี 24 เมษายน 
พ.ศ. 2546 วุฒิสมาชิก ดารง พุฒตาล ได้ทั้งกระทู้ด่วนถามนายกรัฐมนตรืซ้ําอีกครั้ง โดยความใน 
เนื้อหาคล้ายคลึงกับกระทู้ 242 แต่ปรากฏส่วนสำคัญที่เพิ่มเข้ามาคือประเด็นทึว่า “ร ้ฐ บ า ล ม ืน โ ย บ า ย  

เ ก ี่ย ว ก ับ ก า ร โ ฆ ษ ณ า เ ค ร ื่อ ง ดื่มแ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ใ น ส ี่อ ต ่า ง  ๆ อ ย ่า ง ไ ร ” ซ่ึงนับเป็นคร้ังแรกท่ีฝ่ายนิติ
ปัญญ้ติ ได้เปิดประเด็นเกี่ยวกับนโยบายควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลู่ฝ่ายบริหาร ในการ 
ดังกล่าว นายดำรง พุฒตาล สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถึงความคัมพันธ์ระหว่างการโฆษณา กับการ 
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์1ว้ ความว่า

"...เราปล ่อยปละละเลย  เราอย ่า ไปมองแค ่ช ่วงเทศกาลแล ้วมาเร ื่อ ง เม าไม ่ข ับ  เราปล ่อย ให ้ 
โฆ ษ ณ าทางท ีว ี ว ิท^ โดยใช ้คนหท ีมสาวมาโฆษณ า ...บ ร ัพ ัท เบ ีย ร ์ไทยตราส ิงห ์ออกมายอมร ับ เลย  ฝาย  
ประชาล ้มพ ันธ ์ว ่า  หล ังจากใช ้คนหท ีมมาโฆ ษณ าเบ ียร ์ป รากฏว ่า  ยอด เพ ิ่ม ข ึ้น  15 เป อ ร ์เซ ็น ต ์ ก ็แปลว ่า  
ว ัย f แท ี่ก ล ัวตก f น ท ี่ก ล ัว ไม ่ใช ่คน ร ่วมสม ัยก ็ต ้อ งไปด ื่ม เบ ีย ร ์ เพ ราะฉะน ั้น งานน ี้น ั้ง ร ุ/ลน ิธ ิ และท ั้งร ัฐบาล  
หม ักแน ่ เพ ราะว ่า เด ็กมาด ื่ม แอลกอฮอล ์เพ ิ่ม ข ึ้นถ ึง  15 เป อ ร ์เซ ็น ต ์. . ’’

(ดำรง ๆฒ ตาล  สมาช ิกๅฒ ิสภา, ก ระV[ถามด ่วน เร ื่อ งการรณ รงค ์ม ่ให ้ข ับ ข ี่รถขณ ะเมาq รา,ม ันท ึกการ  
ประๆมๅฒ ิสภา ค ร ั้งท ี่ 18 ว ันพ โ]ห ัสบด ีท ี่ 24 เมษายน พ.ค. 2546)

เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างการโฆษณากับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์!ด้รับการนำเสนอลู ่
ผู้กำหนดนโยบาย โดยบุคคลผู้มีความเอาจริงเอาจัง และติดตามการแก!ขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ส่งผล 
ให้ผู้กำหนดนโยบายที่ได้รับพังปัญหาดังกล่าวในขณะนั้นเกิดความตื่นตัว และนำไปไตร่ตรองเพ่ือหา
ช่องทางในการแปรข้อมูลไปลู่นโยบายต่อไป ท้ังน้ื นายนิกร จำนง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
คมนาคม ผู้ใด้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว ได้ให้ความกระจ่างที่
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ประชุมวุฒิสภาว่า จะนำข้อเสนอดังกล่าวไปทบทวน และนำเสนอเรื่องการประชาลัมพันธ์ที่ไม่ใช่เฉพาะ 
ช่วงเทศกาลเท่านั้น

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การเปิดประเด็นการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ 
วุฒิสมาชิก ดำรง พุฒตาล นับเป็นจังหวะท่ีสำดัญยิ่งของกลุ่มองค์กรที่สนับสนุนการผลักดันนโยบาย 
จัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จะได้มีโอกาสผลักดันนโยบายให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ท้ังน้ี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และเครือข่ายที่ร่วมกันทำงานเกียวกับการ
รณรงค์เชิงนิโยบายเพื่อลดการบริโภคสุรา จึงได้ติดต่อกับคุณดำรง พุฒตาล เพื่อแสดงเจตจำนงในการ 
ร่วมผลักดันนโยบายดังกล่าว ตลอดจนสนับสนุนข้อมูล และองค์ความรู้ต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์อย่าง 
ยิ่งต่อการผลักดันนโยบายจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

“พ อค ุณ ดำรงซ ึ่งท ่าน เป ็น y สนใจเร ื่อ งน ี้อ ÿ แล ้ว ได ้เป ็ด เกม เร ื่อ งน ี้ข ึ้นมา เราเลยต ิดต ่อก ับท ่าน  
แล ้วก ็เสนอต ัว เข ้า ไปทำงาน  suppo rt ค ุณ ดำรงใน เร ื่องข ้อร ุเล  ซ ึ่ง เราก ็ใช ้องค ์,ความI  ใช ้ ev iden t base  
ท ี่ส ะสมมาท ั้งหมด เป ็นหส ัก  ซ ึ่ง เราม ั่น ใจว ่า  ม ัน strong มาก พอ เรา เสนอค ุณ ดำรง ท ่านพ ิจารณ าแล ้ว  
ท ่านก ็เห ็นด ้วย ...เราจ ึงได ้ร ับ โอกาสจากท ่าน ให ้เข ้า ไป เป ็นฝายทำงาน เช ิงว ิชาการสน ับสแนท ่าน ...ซ ึ่ง  
ท ่านก ็ย ินด ีท ี่จ ะนำเสนอป ระเด ็นน ี้ในท ี่ป ระ ‘แมใหญ ่ท ี่พ ัทยาด ้วยต ัวท ่าน เอง...’’

(ค ุณ อภ ิญ ญ า ต ันทว ีวงต ั, ส ัม ภ า ษ ณ ์10 กรกฎาคม  2547)

ท้ังน้ี หลังจากการตั้งกระทู้ด่วนถามนายกรัฐมนตรีของคุณดำรง พุฒตาล ประมาณ 2 เดือน 
ศูนย์อำนวยความปลอดภัยบนท้องถนน โดยนายจาตุรนต์ ฉายแสง ก็ได้จัดการประชุมเซิงปฏิบัติการ 
เพื่อลดปิญหาอุบัติเหตุขึ้น ในวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2546 ณ โรงแรมแอมบาลเดอร์ จอมเทียน จ. 
ชลบุรี ในการประชุมครั้งนี้ วุฒิสมาซิกดำรง พุฒตาล ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของโฆษณาต่อ 
การตัดสินใจบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความลัมพันธ์ของการดื่มสุราและการเกิดอุบัติเหตุ และการ 
เปิดเผยแนวโน้มที่เพื่มมากขึ้นของกลุ่มเยาวชนที่ประลบอุบัติเหตุจากการขับขีขณะมึนเมา ตลอดจน
ข้อเสนอเกี่ยวกับการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อนายจาตุรนต์ ฉายแสง ในการประชุมคร้ัง 
น้ี นายจาตุรนต์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลด้านการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ได้ขาน 
รับข้อเสนอดังกล่าว และแสดงเจตนารมณ์ที่จะผลักดันประเด็นดังกล่าวไปสู่นโยบายโดยเร็ว
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‘‘พ อ ค ุณ ด ำ ร ง น ำ เ ส น อ  ค ุณ จ า ต ุร น ต ์ป ร ะ ก า ศ ใ น ท ี่ป ร ะ ๅ เ ม ว ัน น ั้น เ ล ย ว ่า  a c c e p t  . . . เ พ ร า ะ ฉ ะ น ั้น

p a c k a g e  เ ร ือ ง โ ฆ ษ ณ า เ ห ล ้า ก ็f เ ก ส อ ด เ ข ้า ไ ป ใ น  p a c k a g e  ท ี w a r  r o o m  ก ำ ส ัง จ ะ เ ส น อ  ค ร ม . ”

( ค ุณ อ ภ ิญ ญ า  ต ัน ท ว ีว ง ต ์,  ส ัม ภ า ษ ณ ์1 0  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 4 7 )

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า พันธสัญญาจากรองนายกรัฐมนตรี ในการประชุมครั้งดังกล่าว 
ไม่ใช่เพียงการจุดความสนใจให้ประเด็นการควบคุมโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล่ในวงกว้าง หากยัง 
เป็นสัญญาณที่แสดงถึงความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ของผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนเจตนารมณ์อันนำมาสู่การเร่งผลักดันนโยบายอย่างจริงจัง เพ่ือให้ 
คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบต่อใป

4) ร{วงพ ล ิกว ิกฤตเป ็น โอกาส

พัฒนาการของกระบวนการสื่อสารในการผลักดันมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ พ.ศ. 2546 ในช่วงสุดท้ายนี้ ปรากฏกลุ่มผู้ส่งสารเพิ่มขึ้นมากมายหลายกลุ่ม เน่ืองจาก 
ประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดความคิดเห็นขัดแย้ง ทั้งกลุ่มที่สนับสนุนการผลักดันมาตรการ 
และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการฯ ซึ่งได้แก่กลุ่มที่ใด้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวทั้งในองค์กร 
รัฐ และภาคเอกชน จึงนับเป็นช่วงที่ปรากฏการสื่อสารของกลุ่มต่างๆ อย่างเข้มข้น เพ่ือให้กลุ่มของตน 
บรรลุเป๋าหมายทั้งในการเร่งผลักดันและยับยั้งนโยบายดังกล่าว

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า หลังจากนายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี และประธาน 
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน ได้ขานรับมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
เข้าเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์ความปลอดภัยบนท้องถนนแล้วน้ัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ พร้อมด้วยนายดำรง พุฒตาล และคณะกรรมการของศูนย์อำนวยการความ 
ปลอดภัยบนท้องถนน ต่างร่วมกันเตรียมการนำเสนอประเด็นดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายใน 
การนำเสนอประเด็นดังก่ล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 โดยยังคงใช้ “การประชุม 
อย่างเป็นทางการ” เป็นช่องทางการสื่อสารหลัก
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4 .1  จ ุด พ ล ิก ผ น  แ ล ะ ก า ร เ ร ิ่ม ต อ บ โ ต ้ข อ ง ฝ ่า ย ค ัด ค ้า น

จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการรวบรวมข่าวจากหนังลือพิมพ์ ผู้วิจัยพบว่า ในช่วง 
การเตรียมการเลนอประเด็นห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อคณะรัฐมนตรี ระหว่างวันท่ี 1 4 - 1 9  
มิถุนายน 2546 ไม่ปรากฏการนำเลนอข่าวเกี่ยวกับการเตรียมการและนำเลนอมาตรการดังกล่าวทาง 
ส่ือมวลชน

อย่างไรก็ดี ในวันท่ี 20 มิถุนายน 2546 หนังลือพิมพ์หลายฉบับเผยแพร่ข่าวจากการให้ 
ลัมภาษณ์'ของ ดร. จรวยพร ธรณี'นทร์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ 
ยุทธศาสตร์การให้ความรู้และประซาลัมพันธ์ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน เก่ียวกับ 
การเตรียมเสนอมาตรการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างเวลา 05.00-22.00 น. รวมท้ังการ 
ห้ามใช้บุคคลเป็นพรีเซ็นเตอร์ ตลอดจนห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บรีเวณป๊มนํ้ามันและร้าน 
สะดวกซื้อที่ใกล้กับบัมนํ้ามัน

การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนในประเด็นดังกล่าว นับเป็นการจุดความสนใจในเรื่องการห้าม 
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อสื่อมวลซนและประซาขน นอกจากนี้ การนำเสนอประเด็นดังกล่าว 
ผ่านส่ือมวลซน บังนำไปสู่การเริ่มตอบโต้ของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ทันที ท้ังน้ี จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารพบว่า ในช่วงดังกล่าวปรากฏองค์ประกอบทางการสื่อสาร 
ดังน้ี

4 .1 .1  บ ุค ค ล  ห ร ือ ก ล ุ่ม อ ง ค ์ก ร ท ี่เ ก ี่ย ว ข ้อ ง

ก . ก ล ุ่ม ผ ู้ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ ผ ู้จ ำ ห น ่า ย เค ร ี่อ ง ด ื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์ กลุ่มดังกล่าว
นับเป็นผู้ที่เสียประโยช'น์โดยตรงจากการห้ามโฆษณา และเป็นกลุ่มที่แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยต่อการ
ผลักดันมาตรการอย่างซัดเจน ซ่ึงในระยะการเริ่มโต้ตอบน้ี ปรากฏเพียงกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ 
เท่าท้ัน อาทิ ดร. เกษมลันต์วีระกุล
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ข. ก ล ุ่ม ผ ูได ้ร 'บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า รห า ม โฆ ษ ณ า เค ร ื่อ ง ด ื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ไม่ได้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยอย่างซัดเจน หากแต่เป็นกลุ่ม 
ที่ต้องการแสวงหาทางเลือกในการแก้ปัญหาในรูปแบบอื่น เนื่องจากเป็นกลุ่มได้รับผลกระทบทางอ้อม 
ประกอบด้วย

- กลุ่มองค์ท?ด้านกีฬา ประกอบด้วย กรรมาธิการกีฬาสมาชิกของสภา 
ผู้แทนราษฎร การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาต่างๆ ภายใต้การกกับดูแลของการกีฬาแห่ง 
ประเทศไทย

- กลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา ได้แก่ ผู้แทนจากสมาคมโฆษณาธุรกิจ และ 
ผู้บริหารของบริษัทตัวแทนโฆษณาต่างๆ

ภาทท๋ึ 13 ค้พเรกวิกชุดเป็นโรกา» - จุด'ทรกผิ''บน,รเะการดรบโค้ขรงผิายค้ดค้า•บา
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4 .1 .2  เป ้า ห ม า ย

เพื่อยังยั้งการพิจารณามาตรการดังกล่าว โดยโต้แย้งว่า การห้ามโฆษณาไม่ใช่การแก้ปัญหาที ่
ถูกต้อง และให้รัฐบาลพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบอื่นแทน ตลอดจนชี้แจงถึงผลกระทบท่ีกลุ่ม 
องค์กรของตนจะได้รับเมื่อมีการปังดับใช้มาตรการดังกล่าว

4 .1 .3  ส า ร
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ในช่วงเรื่มตอบโต้นี้ กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครองดื่ม

แอลกอฮอล์ และกลุ่มผู้ได้!บผลกระทบจากการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้นำเสนอสารท่ีมุ่ง 
แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการผลักดันมาตรการฯ ตลอดจนนำเสนอประเด็นท่ีแสดงถึงผลกระทบเชิงลบ 
จากมาตรการดังกล่าว ดังน้ี

ก .  ส า ร ข อ ง ก ล ุ่ม ผ ู้ผ ล ิต แ ล ะ จ ำ ห น ่า ย เ ค ร ื่อ ง ด ื่ม แ อ ล ก อ ฮ อ ล ์

- “เ ก า ไ ม ่ถ ูก ท ี่ค ้น ” โดยมุ่งโต้แย้งให้รัฐบาล และลังคมเห็นว่า การห้าม 
โฆษณาเพื่อลดอุปัติเหตุจากการขับขี่ขณะมีนเมานั้น เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงประเด็น

“การห ้าม โฆษณ าเป ็นการแก ้'ป ัญ หาท ี่ปลาย เหต ุ หร ือ  เกาไม ่ถ ูกท ี่ค ัน  ไม่ 
สามารถแก ้'ป ัญ หาการด ื่มส ุราของว ัย f น ได ้" (มต ิชน  21 ม ิถ ูน ายน  2546)

- “ค ว ร ใ ช ้ก ฎ ห ม า ย ห ้า ม จ ำ ห น ่า ย เ ด ็ก ” เป็นการเสนอทางเลือกโดยให้ใช้
กฎหมายควบคุมการจำหน่ายตามแบบสากล โดยห้าม'จำหน่ายแก่เด็กที่มีอายุตํ่าก'ว่า 18 ปี ซ่ึงเห็นว่า 
เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่า(มติซน 21 มิถุนายน 2546)

ข .  ส า ร ข อ ง ก ล ุ่ม อ ง ค ์ก ร ก ีฬ า

- “ ก า ร ห ้า ม โ ฆ ษ ณ า  ท ำ ให ร้ า ย ก า ร ก ีฬ า ห ้อ ย ล ง "  เน้นการช้ีให้เห็นความ
ลัมพันธ์ระหว่างเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการสนับสนุนกีฬาในประเทศไทย ซ่ึงคณะกรรมาธิการกีฬา
สภาผู้แทนราษฎรได้ออกมาแสดงความคิดเห็นดังกล่าว
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ค .  ส า ร ข อ ง ก ล ุ่ม บ ร ิษ ัท ต ัว แ ท น โ ฆ ษ ณ า

- “ห ้า ม โ ฆ ษ ณ า เ ป ็น ท า ง เ ด ีย ว ท ี่แ ก ้บ ีญ ห า ไ ต ัจ ร ิง ห ร อิ ” เน้นการตั้งคำถาม 
เพ่ือให้ฝ่ายที่เก่ียวข้องทบทวน และพิจารณาถึงการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่น (กรุงเทพธุรกิจ 21
มิถุนายน 2546)

4.1.4 ช ่อ ง ท า ง ก า ร ส ื่อ ส า ร

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกลุ่มผู้ใด้รับ
ผลกระทบจากการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้การให้สัมภาษณ์ และแสดงความคิดเห็นผ่าน 
ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ

4.1.5 ผล
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า หลังจากกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์

และผู้ที่ได้รับผลกระทบออกมาแสดงความไม่เห็นด้วย และชี้แจงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการห้าม 
โฆษณา ได้จุดความสนใจให้แก่สื่อมวลซน และประซาขนอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากการติดตาม 
และนำเสนอข่าวเก่ียวกับการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของส่ือมวลชนซึ่งสะท้อนถึงผลจากการ 
ส่ือสารน่ันเอง

“ก า ร ห ้า ม โ ฆ ษ ณ า ฯ  จ ะ ท ำ ใ ห ้ม ีร า ย ก า ร เ ก ี่ย ว ก ับ ก ีฬ า น ้อ ย ล ง  แ ต ่ก า ร ส ่ง เ ส ร ิม

ก า ร อ อ ก ก ำ ล ัง ก า ย ไ ม 'น ่า ก ร ะ ท บ  ส ่ว น ก ล ุ่ม ส ม า ค ม ก ีฬ า ท ี่ม ีส ป อ น เ ซ อ ร ์ห ล ัก เ ป ็น เ ห ล ้า เ บ ีย ร ์จ ะ ไ ด ้ร ับ

ผ ล ก ร ะ ท บ แ น ่’’ ( เ ส ร ีร า ย ว ัน  2 2  ม ิq น า ย น  2 5 4 6 )

4 .2  ก า ร โ ต ้ก ล ับ ด ้ว ย ข ้อ ม ูล ข อ ง ฝ ่า ย ส น ับ ส น ุน ก า ร ผ ล ัก ด ัน ม า ต ร ก า ร ฯ

ภายหลังการออกมาตอบโต้ของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่ายสนับลนุนการผลักดันมาตรการฯ ต้ัง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมสุขภาพ (สสส.) และผู้ทรงคุณๅฒิในศูนย์อำนวยการความ
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ปลอดภัยบนท้องถนน ได้เร่งทำความเข้าใจต่อลื่อมวลชน และประชาซนเกี่ยวกับความสำคัญของ 
มาตรการดังกล่าว โดยการนำเสนอข้อมูลต่างๆ จากการศึกษาค้นคว้าในเชิงวิชาการ

จากการศึกษาข้อมูล ผูวิจัยพบองค์ประกอบของการสื่อสารในช่วงดังกล่าว ดังน้ี

4.2.1 บุคคล หรีอกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องในการลื่อสารช่วงนี้ ได้แก่ กลุ่มแกนนำ ซ่ึงประกอบด้วย สำนักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมสุขภาพ (สสส.) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน โดย 
หน่วยจัดการความรู้เพื่อถนนปลอดภัย พร้อมด้วยพันธมิตร ได้แก่ มูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วยทีม 
แพทย์ที่ศึกษาวิจัยด้านอุบ้ติเหตุ นักวิชาการด้านการศึกษา และตัวแทนเยาวชน

ภาพท่ี 14 ช่ว4พรกริกฤแเป็นโ'ลกาส - การโต้กรับด้วย!รมูล’แลงฟ้าย«บับ«บุบฯ
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4.2.2 เป้าหมาย
ในขั้นนี้ฝ่ายสนับสนุนการผลักดันมาตรการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช้ีแจงข้อมูล ซ่ึงเป็นข้อเท็จจริง 

จากการศึกษาวิจัย อันจะลามารถกระตุ้นให้สื่อมวคซน ประชาชน และผู้กำหนดนโยบายเล็งเห็นถึง 
ความสำคัญของปัญหา และความจำเป็นท่ีจะต้องเร่งผลักดันมาตรการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์

4.2.3 สาร
จากการศึกษาข้อมูลเอกสาร พบว่า ในช่วงดังกล่าว กลุ่มผู้สนับสนุนการผลักดันมาตรการฯ 

มุ่งเน้นการนำเสนอสารซ่ึงเป็นข้อเท็จจริง และเป็นข้อมูลจากการศึกษาวิจัยหลากหลายประเด็น
ดังต่อไปน้ี

ก. คน ไท ยด ื่ม 'น าเมาเพ ิ่มข ึ้น ต ่อ เน ื่อง
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการดื่มเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณการดื่มสุราของคนไทยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในเวลาไม่ถึง 
10 ปี (652.3 ล้านลิตรในปี 2534 เป็น 1,223.02 ล้านลิตรในปี 2542) อัตราการบริโภคเบียร์เพิ่มข้ึน 1 
เท่าตัวภายใน 3 ปี (8 ลิตร ต่อคนต่อปี ในปี 2542 เป็น 16 ลิตร ต่อคนต่อปี ในปี 2545) พร้อมท'งเสนอ 
ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2544 ซ่ึงพบว่า ใน 1 ปี มีผู้ด่ืมสุราเพ่ิมข้ึน 1.6 ล้านคน หรือร้อยละ
2.3 ของประชากร ทั้งยังเสนอการคาดการณ์ของ Euro Monitor ซึ่งคาดว่า ในปี 2548 ปริมาณการ 
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยจะเพิ่มขึ้นจากปี 2545 ถึง 105%

นอกจากนี้ ยังนำเสนอข้อมูลที่ชี้ว่า นักเรียนและนักศึกษากลายเป็นนักดื่มตัวยง โดย 
1 ใน 3 ยอมรับว่าตนเองดื่มสุรา และร้อยละ 50 เรื่มดื่มเมื่ออายุไม่เกิน 15 ปี (เอกสารประกอบการ 
เสวนาส่ือมวลชน เร่ือง “ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อน 4 ทุ่ม...ลังคมไทยได้อะไร?, ลลล., 
2546)

ซ. เคร ื่อ งด ื่ม แอลกอฮอล ์...ชน วน อ ุบ ํต เห ต ุ
นำเสนอข้อมูลจากการวิจัยของ รศ.นพ. ไพบูลย์ สุริยะ1วงศไพศาล ซ่ึงสำรวจประชาชน 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2546 พบว่า ผู้ท่ี'ได้รับบาดเจ็บ'จากอุปติเหตุ 56% ด่ืมเบียร์ข้าง 41% ด่ืม 
เบียร์สิงห์ ซึ่งสอดคล้องกับยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด ส่วนกลุ่มท่ีดื่มวิสกี้ก่อนประลบอุปัติเหตุ
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ประกอบด้วย จอห์นน้ี วอล์กเกอร์44% แม่โขง 23% บลูอีเกล 1%รี!,จนช่ี 1% แลงโสม 1% และอ่ืนๆ 
30% (ผู้จัดการรายวัน 25 มิถุนายน 2546, หน้า 27)

ค. อน าคตของชาต ิ-คน ห น ุ่ม ส าว...เห ย ื่อ เม าแล ้วข ับ
“ใน 1 ช่ัวโมง จะมีคนเสียชีวิตจากอุปติเหตุ 2 คน ผู้เสียชีวิตกว่าครึ่งเป็นวัยหนุ่มลาว 

อายุ 15-35 ปี และร้อยละ 60 ของการเสียชีวิตจากอุปติเหตุเกี่ยวข้องกับการเมา” (ดำรง พุฒตาล, อ้าง 
ใน โลกวันน้ีรายวัน, 25 มิถุนายน 2549, หน้า 5)

ง. ย ื่งท ุ่มโฆษณ า คนองด ี'ม..:จะลดการด ื่ม  ล ้องห ้ามโฆษณา
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ประเด็นการทุ่มงบประมาณโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวนกว่า 2,500 ล้านบาทเพื่อการโฆษณาสินค้า 
และ 81% ของงบประมาณดังกล่าวใซใปเพื่อการโฆษณาทางโทรทัศน์ อีกทั้งยังปรากฏข้อมูลจากการ 
วิจัยด้วยว่า โฆษณามีอิทธิพลต่อการดัดสินใจดื่ม โดยบริษัทเบียร์ซื่อดังเพิ่งออกมาเปิดเผยข้อมูลเมื่อใม ่
นานน้ีว่า ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นถึง 10% หลังจากใช้ดาราดังมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ (Bangkok Post, 25 
มิถุนายน 2546,หน ้า4)

ท้ังน้ี ยังปรากฏสารประเภทข้อคิดเหีนเชิงประเมินค่าของนักวิชาการหลากหลาย 
แขนง ซึ่งเห็นสมควรให้มีการใช้มาตรการดังกล่าว ตลอดทั้งแสดงถึงท่าทีที่ลนับสนุนการผลักดัน
มาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังน้ี

“ไม่ต้องการให้มีการโฆษณาเคร่ืองด่ึมท่ีปีแอลกอฮอล์เลยไม่ว่าจะในเวลาใด เน่ืองจาก 
การโฆษณามีอิทธิพลต่อเยาวชนมาก ถ้าจำเป็นต้องมีการโฆษณาจะต้องระyคำเตือนต่าง  ๆ ให้ชัดเจน 
นอกจากน้ื เน้ือหาและภาพของโฆษณาต้องมีการควบคุม” (รศ.สุนีย์ สินyเดชะ, อ้างใน แนวหน้า, 
25 มิคุนายน 2546 .หน้า 12)

“คงปฏิเสธไม่ได้ว่า %รกิจเองเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างกรอบกติกาของลังคมน้ี
ข้ึนมาอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อนในอดีต และน้ันก็เป็นเหคุผลว่า ถ้ากรอบกติกาท่ีกำหนดข้ึนมากำลังชัก 
นำลังคมไปในทางท่ีเส่ือมเสีย ก็คงกึงเวลาท่ีเราต้องเข้าไปจัดการคับyรกิจน้ันๆ  ให้อนุ่ในร่องในรอยท่ี 
เหมาะสม” (รศ.นพ. ไพy ลย์ สุร้ยะวงคัไพศาล, อ้างใน หนังสือพิมพ์นุ่จัดการรายวัน, 25 มิฤนายน 
2546, หน้า 5)
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4.2.4 ช่องทางการแอสาร

ก. การเสวนาส ี่อมวลชน
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า กลุ่มผู้ล่งสาร ซ่ึงได้แก่ กลุ่มผู้สนับลนุนการผลักดัน 

•มาตรการ อาทิ มูลนิธิเมาไม่ขับ หน่วยจัดการความรู้เพ่ือถนนปลอดภัย และสำนักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเส'ริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันจัดการเสวนาส่ือมวลซนขึน ในหัวข้อ “ห้าม,โฆษเนา 
เครองดืมแอลกอฮอล์ก่อนสี่ทุ่ม...จังคมไทยได้อะไร” ในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2546 โดยมีวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านร่วมเสวนา อาทิ คุณดำรง พุฒตาล ดร. จรวยพร ธรณินทร์ รศ.นพ. ไพบูลย์ 
สุริยะ,วงศไพศาล รศ. สุนีย์■ 'สินธุเดซะ และตัวแทนจากกลุ่มนิสิตนักศึกษา ซ่ึงในการจัดกิจกรรมเสวนา 
ลือมวลชนนีดังกล่าว นับเป็นซ่องทางการส่ือสารสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงล่
กลุ่มเป้าหมาย

ข. เอกสารข ้อม ูลประกอบการเสวน า (Fact Sheet)
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และพันธมิตร ได้จัดทำเอกสารประกอบการเสวนาสื่อมวลซน เรอง “ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
ก่อนส่ีทุ่ม...จังคมไทยได้อะไร', ข้ึน โดยในเอกสารประกอบด้วยชุดข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์การบริโภค 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทย ข้อมูลจากการวิจัยที่บ่งชี้ความจัมพันธ์ของการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์กับการเกิดอุบ้ติเหตุ และการศึกษาวิเคราะห้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางสื่อมวลขน 
เพ่ือเผยแพร่แก่สื่อมวลซนท่ีเข้าร่วมการเสวนา

4.2.5 ผู้รับสาร
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า ผู้รับสารในช่วงน้ีได้แก่ ส่ือมวลชนแขนงต่างๆ

4.2.6 ผล
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ผู้วิจัยพบว่า ภายหลังการจัดเสวนาสื่อมวลชน เร่ือง “ห้าม 

โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อน 4 ทุ่ม... จังคมไทยได้อะไร?'’ ของกลุ่มผู้สนับสนุนการผลักดัน 
มาตรการ ก่อให้เกิดผลจากการสื่อสาร ดังน้ี
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ก. ส ื่อมวลชนให ้ความสนใจและเผยแพ ร ่ข ่าว  จากการศึกษาข้อมูลพบว่า มี 
สื่อมวลชนให้ความสนใจและนำเสนอข่าวเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหนังสือพิมพ์ จาก 
การรวบรวมของผู้วิจัยพบว่า ในวันท่ี 25 มิถุนายน 2546 มีหนังสือพิมพ์ท่ีนำเสนอข้อมูลจากการเสวนา 
ดังกล่าวมากกว่า 10 ฉบับ ท้ังหนังสือพิมพ์คุณภาพ และประซานิยม โดยล่วนใหญ่นำเสนอสาระสำคัญ 
ของมาตรการ สถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มมากขึ้นของคนไทย ตลอดจนสถิติ 
เกี่ยวกับการเกิดอุบ้ตเหตุเนื่องจากขับขี่ขณะมึนเมา พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการ 
โฆษณาของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วงเวลาในการแพร่ภาพโฆษณาที่อาจล่งผลกระทบต่อเยาวชน และ 
อิทธิพลของโฆษณาต่อการตัดสินใจดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชน ซ่ึงนับเป็นโอกาสในการช้ีแจง
ข้อเท็จจริงต่อประชาซนและผู้กำหนดนโยบายเพื่อให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลักดันมาตรการ

ซ .ฝายผ ู้ผล ิตและจำห น ่ายเคร ื่องด ื่ม แอลกอฮอล ์ต ื่น ต 'วและเคล ื่อน ไห วเพ ี่อให ้ 
ม ืการทบทวน มาตรการฯ มากข ึ้น  การศึกษาข้อมูลจากเอกสารยังพบว่า หลังจากส่ือมวลซนนำเสนอ 
ข่าวและข้อมูลสนับลนุนการผลักดันมาตรการฯ ของฝ่ายสนับสนุนแล้ว ฝ่ายผู้ผลิตและจำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างตื่นตัว และเร่งเคลื่อนไหวเพื่อแสดงถึงความไม่เห็นด้วยต่อการผลักดันและ 
บังคับใช้มาตรการฯ โดยมีการติดต่อขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อเรียกร้องให้ทบทวนการใช้มาตรการ 
และศึกษาผลกระทบเสียก่อนอีกด้วย

“เจริญ จับเข่า ทักษิณ เบรกคุมโฆษณาน้ีาฒา เจ้าพ่อน้ําเมา “เจริญ” หว่ันนโยบาย 
รัฐหคุนแผนกระทรวงศึกษาฯ ขึงพี'ด^รกิจเหล้าเบียร์ จำกัดๆดขายปีดกนกิจกรรมตลาด-โฆษณาเป็ดเสร็จ 
ออกโรงล็อบบ้ีนายกฯ ด้วยตัวเอง วอนศึกษาผลกระทบรอบด้านก่อนลงมือ...แหล่งข่าวเป็ดเผยว่า เม่ือ 
เร็ว  ๆ นี้ นายเจริญ สิริจัฒนภักดี ประธานกลุ่มสุราทิพย์ ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพ่ีอขอให้ พ.ต.ท.ดร 
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพ่ีอขอให้รัฐบาลทบทวนนโยบาย โดยศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนอย่าง 
รอบด้านก่อนประกาศใช้ เม่ืองจากมาตรการน้ีเกิดข้ึนจากแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการ และเอ็นจีโอ 
เท่าน้ัน โดยกังไม่เป็ดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ช้ีแจง”

(ฐานเศรษฐกิจ 26-28 มิฤนายน 2546 หน้า 1,12)



111

ค. กลุ่มองค์กรกีฬายีนกราน “ห้ามโฆษณาเค่ร่ีองด่ืมแอลกอฮอล์กระทบต่อวงการ 
กีฬา’’ การศึกษาข้อมูลที่รวบรวมจากข่าวหนังสือพิมพ์ พบว่า บุคคลในคณะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้าน 
การกีฬาโดยตรง ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงผลกระทบจากการใช้มาตรการจัดระเบียบโฆษณา
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากยิ่งขึ้น

“...การห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทุเกรูปแบบในเวลา 05.00-22.00 น....อาจ 
ส่งผลกระทบอย่างรูนแรงต่อแผนพัฒนาวงการกีฬาของไทยหลายโครงการ เน่ืองจากโครงการส่งเสริม 
กีฬาส่วนใหญ่ของรัฐบาล จำเป็นต้องมี'เอกชนเข้าร่วมสนับสy นด้านงบประมาณ โดยเฉพาะจุรกิจ
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ปัจจุบันคือน้ให้การสบับสใ!นรายใหญ่ของวงการกีฬา ไม่ว่าจะเป็นการ
ถ่ายทอดสด การจัดกิจกรรมแข่งขันหรือส่งเสริมกีฬาแทบทุเกประเภท ถ้ารัฐห้ามไม่ให้เอกชนกลุ่มน้ีเป็น 
สปอนเซอร์ คงทำให้มีปัญหาในเร่ืองงบประมาณอย่างมาก...’’ (สนธยา จุณปล้ืม รมว. กระทรวงการ 
ท่องเท่ียวและกีฬา อ้างใน ฐานเศรษฐกิจ 26-28 มิฤนายน 2546 หน้า 1,12)

4.3 เผ?ญหน้า หาข้อยุติ

จากการล์มภาษณ์และศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พบว่า หลังจากทั้งฝ่ายสนับสนุนการผลักดัน 
มาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่ายผู้ผลิตแคะจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ 
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่างผลัดกันเสนอข้อเท็จจรีงและ
ความคิดเห็นผ่านส่ือมวลซนแขนงต่างๆ ตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ลัปดาห์หลังจากจุดพลิกผันนั้น การ 
สื่อสารในช่วงต่อมา ได้เปลี่ยนจากการใช้สื่อมวลซนเป็นเวทีในการสื่อสารกับลังคม มาสู่การเผชิญหน้า 
ของทุกฝ่ายเพื่อหาข้อยุติ ควบคู่ไปกับการจัดประชาพิจารณ์การรับฟังเสียงจากประซาซน โดยการ 
สื่อสาร ที่ปรากฎในช่วงน้ี ประกอบด้วย

4.3.1 เวทีประชาพิจารณ์ของฝ่ายสนับสบุนฯ-27 มิถุนายน 2546
ฝ่ายสนับสนุน ซ่ึงประกอบด้วย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน สำนักงานกองทุน 

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ลสล.) และองค์กรพันธมิตร ได้ร่วมกันทำประซาพิจารณ์ข้ึน โดยมี 
องค์ประกอบทางการสื่อสาร ดังน้ี
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ก. บุคคล หรือกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น4 กลุ่มซึ่งได้แก่
- กลุ่มสนับสนุนการผลักดันมาตรการ ได้แก่ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัย 

บนท้องถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ลสส.) และองค์กรพันธมิตร ซ่ึงเป็นผู้ 
จัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ขึ้น

- กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกบริษัท
- กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการผลักจันมาตรการ ได้แก่ สมาคมกีฬาต่างๆ และ

บริษัทตัวแทนโฆษณา
- กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน และประชาชน 
-สื่อมวลชน

ภาพท่ี 15 ช่วงพสิกวิกฤตเร็]'นโสกา* - เรเทีญหน้า หาช้สชุติ (เวทีประชาพิจารณชสงฟ้า«สนับสนนฯ)
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ข. เป ้าห ม าย
เพื่อเปิดร้ปฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วนในสังคม ตลอดจนกลุ่มองค์กรท่ีได้รับ

ผลกระทบจากการใช้มาตรการสัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อหาทางแก้ปัญหาและ
กล่ันกรองมาตรการฯ ร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ภาครัฐในการผ่านมติเห็นชอบต่อมาตรการ

' ดังกล่าวในลำดับต่อไป
'‘เราต้องการให้ภาครัฐม่ันใจมากข้ึนว่า นโยบายและมาตรการเหล่าน้ีไต้ฝานการทล่ันกรอง 

อย่างรอบคอบและรอบต้านแล้ว ... ความรอบต้านน้ี มันวัดใต้จรังจากวงท่ีเกิดข้ึน คือมันหลากหลาย 
มาก ซ่ึงเราก็เชิญหมด ม่ัง NGO ม่ังกลุ่มเอกชน ส่ือมวลชน $ประกอบการและกลุ่มโฆษณา”

(ค)ณบังอร ญทธิภักดี, ล้มภาษณ์29 มิqนายน 2547)

ค. สาร
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การทำประซาพิจารณ์ครั้งดังกล่าว ฝ่ายสนับสนุนเน้นการ

นำเสนอสารดังน้ี
- ส าระล ้าค ัญ ของม าตรการจ ัดระเป ียบ โฆ ษ ณ าเคร ื่องด ีม แอลกอฮอ ล ์

เป็นสารหสัก โดยได้นำฉบับร่างที่เตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีมาเปิดเผยต่อกลุ่มผู้เข้าร่วมประซา 
พิจารณ์

- การลดผลกระท บ จากการห ้าม เคร ื่องด ีมแอลกอฮอล ์ส น ับ ส น ุน ก ีฬา
มีการนำเสนอทางออกเพื่อลดผลกระทบจากการห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สนับลนุนกิจกรรมกีฬาของ 
สถาบันการศึกษาทุกระดับ โดยให้สำนักงานกองทุนสนับลนุนการสร้างเสรีมสุขภาพ (สสส.) เป็น 
ผู้สนับสนุนแทน

ง. ช ่องทางการส ื่อสาร
ใช้เวทีประชาพิจารณ์ ซ่ึงสัดข้ึน ณ โรงแรมสยามชิต กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี 27 

มิถุนายน 2546 ซึ่งกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง และทุกภาคส่วนของสังคมสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น 
ต่อมาตรการดังกล่าวได้อย่างเสรีในสักษณะของการประชุมกลุ่ม

จ. ผลจากการส ื่อส าร
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การสัดเวทีประขาพิจารณ์ของกลุ่มสนับลนุนการ

ผลักดันนโยบายดังกล่าว ก่อให้เกิดผลจากการสื่อสาร ดังน้ี
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- ส าระล ้าค ัญ ของมาตรการฯ ได ้ร ับการกล ั่นกรองโดยประชาส ังคม
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ในการทำประชาพิจารณ์นี้ ได้เปิดโอกาสให้ทุกฝายแสดง 

ความคิดเห็นต่อมาตรการฯ ซ่ึงท้ายท่ีสุดพบว่า เงื่อนไขท่ีกำหนดในมาตรการซ่ึงมุ่งเน้นการควบคุม 
' โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอออล!นสื่อวิทยุและโทรทัศน์ ในช่วง 05.00-22.00 น. ทั้งที่เป็นโฆษณาสินค้า 

โดยตรง (Commercial Ad.) และโฆษณาภาพลักษณ์ (Corporate Ad.)

“จริง เๆราคุยกันมาก่อนท่ีจะทำ proposal แล้วว่า ควรจะ ban ในระดับไหน ซึงเรา 
เห็นว่า ควรจำกัดแค่บางส่ือและบางช่วงเวลา... ตอนทำ public hearing ก็ชัดข้ึนเลยว่า น่ีเป็น 
minimum แล้วท่ีเราจะผลักได้ ท้ังท่ีมีหลายองค์กรท่ีเลนอว่า ข้อเสนอแค่น้ีท่ีเราทำยังอ่อนไป ทำไมถึง 
ไม่ totally ban ไปเลยคือ Ban การโฆษณาเหล้าในส่ือ,คุกประเภท และคุกช่วงเวลา...แต่เราก็ยังยึด 
win-win situation คือฝายท่ีได้รับผลกระทบเขาก็พอท่ีจะรับได้ และเราก็คิดว่ารับได้ ซ่ึงมันดีกว่าไป 
ห้ามคุกอย่าง แล้วผลคุดท้ายคืออาจจะไม่ได้อะไรเลย”

(คุณบังอร คุทธิภักดี, ลัมภาษณ์29 มิคุนายน 2547)

- ผ ู้กำห น ดน โยบ ายม ั่น ใจและเร ่ง เด ิน ห น าเส น อมาตรการฯ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร พบว่า ภายหลังจากการจัดประซาพิจารณ ์

ดังกล่าว เลียงจากภาคประซาลังคมที่เริยกร้องให้ดำเนินการผลักดันมาตรการฯ มีส่วนส่งเสริมให้ผู้ 
กำหนดนโยบายมั่นใจในการนำเสนอมาตรการดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตริ โดยนายจาตุรนต์ ฉายแลง 
รองนายกรัฐมนตริและประธานศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน ไดํให้ลัมภาษณ์ต่อ
สื่อมวลชนและยืนยันว่าจะมีการนำเสนอมาตรการดังกล่าวตามมติประซาพิจารณ์ต่อไปในวันที่ 8
กรกฎาคม 2546

"ประชาพิจารณ์คุมโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ข้อส%ป “จาคุรนต์” ปีนยัน
หลักการเดิม ห้ามโฆษณาเวลา 05.00-22.00 น. ก่อนข้ึนชง ครม. 8 ก.ค. ศกน้ี...ได้ข้อลfป .. .โดยการ 
ลัดระเบียบโฆษณา ได้แก่ ห้ามมิให้ปีการเผยแพร่โฆษณาท้ังเน้ือหาสาระและเคร่ืองหมายการค้าของ 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์คุกชนิดทางสถานีวิทคุโทรทัศน์ระหว่าง 05.00-22.00 น. และการโฆษณาบน 
ป้ายกลางแจ้งต้องปีคำเตือนตามระเบียบท่ีจะกำหนดต่อไป รวมท้ังให้กิจกรรมกีฬาของสถาบันการศึกษา 
คุกระดับปลอดจากการโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์...” (ฐานเศรษฐกิจ, 3 กรกฎาคม 2546, หน้า
17,18)
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4.3.2 การประชุมชี้แจงการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมกืฬาของฝ่ายสนับสนุน -  
7 กรกฎาคม 2546

ก. บุคคล ห ร ีอกล ุ่มองค ์กรท ี่เก ี่ยวข ้อง
จากการสัมภาษณ์ พบว่า บุคคลที่มีบทบาทสำคัญต่อการส่อสารในช่วงดังกล่าว 

ได้แก่ ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ และ ศ.นพ. อุดมศิลป๋ ศรีแสงนาม ซ่ึงดำรงตำแหน่งรองประธาน 
กรรมการ คนท่ี 2 และผู้ทรงคุณวุฒิของ ส่านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ภาหท๋ึ 15 ช่'»'ทรกวิกฤดเป็น'โรกา«-Tเทฝ็ายเย̂ญหน้า'พาซั'รชุสิ (การา]ระชุมÎ แจงการ«นับรเนุบaบประมาทร'ริมกิฬาข'รงฟ้าอ
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ค. สาร
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า สารที่นำเสนอต่อกลุ่มผู้รัมสารในช่วงนี้ได้แก่

ข. เป ็า ห ม า ย
เพ่ือให้ข้อมูล และลร้างความเข้าใจกับกลุ่มสมาคมกีฬาซ่ึงได้รับผลกระทบจากการ

ห้ามเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในสถาบันการศึกษา

- ข้อเท็จจริงเกี่ยวล ับหล ักการในการให ้การสน ับสน ุนก ีฬาของ สสส. ซ่ึงเน้นการ 
นำเสนอหลักการในการสนับสนุนกีฬาในสถาบันการศึกษาแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะให้การ 
สนับลนุนแก่'ทุกสมาคมกีฬา

-ธ ุรก ิจ เห ล ้า-เป ็ย ริไม่ได้สนับสนุนก ีฬาด ้วยความจร ิงใจ  เน้นสารท่ีโน้มน้าวให้กลุ่ม 
ผู้รับสารเห็นว่า การสนับลนุนกีฬาของผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ 
ทางธุรกิจของตนเอง มากกว่าเจตนาสนับสนุนกีฬาอย่างแท้จริง

“...ผมก็เลยอธิบายให้เค้าฟังว่า มันเห็นซัดเจนว่า เขาไม่ไค้อยากจะสนับสใ]นกีฬา 
จริงๆ  หรอก เขาแค่อยากจะใช้กีฬาเป็นส่ึอในการส่งเสริมการขายของเขา กีฬาไหนท่ีไม่ popular เขาก็ 
ไม่ได้สนับสใ]นนะ 40 กว่ากีฬาน่ี ได้อrjสักสิบประเภทละม้ัง อะไรท่ีคนคุ)ไม่เยอะเค้าก็ไม่ให้เพราะถึอว่า 
ไม่ได้ Expose สินค้าเค้า อันน้ีน่ีก็แสดงถึงความจริงใจของสุราหละ..เค้าก็แค่อยากจะให้นำเสนอสินค้า 
ของเค้าเท่าน้ันเอง...”

(ค.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ สัมภาษณ์วันท่ี 8 ๅมภาพันธ์2548)

ง. ช ่องทางการส ื่อสาร
จากการลัมภาษณ์พบว่า ช่องทางการลื่อสารในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ ‘'การประชุม” 

โดยกลุ่มผู้สนับสนุนการผลักดันนโยบาย โดย ศ.นพ. ประกิต วาทีสาธกกิจ และ ศ.นพ. อุดมศิลป๋ ศรี 
แลงนาม เป็นผู้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสมาคมกีฬา ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

จ. ผ ู้ร ับสาร
สมาคมกีฬาประเภทต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทย
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ฉ. ผลจากการสี,,อสาร
สมาคมกีฬาประเภทส่วนใหญ่ รับทราบและเข้าใจในหลักการ และให้ความร่วมมือใน 

การปฏิยัติตามมาตรการฯ โดยรับการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ 
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แทนกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

"ผลคือ ก็ปีอÿ  2 พวก คือ พวกท่ีไม่พอใจ เพราะพวกน้ีเค้าได้รับเงินจากสินค้าเยอะ 
ซ่ึงตรงนันภีอว่าเป็นส่วนน้อย...แต่อีกพวกท่ีถึอเป็นส่วนใหญ่น่ี เขาดีใจมากเลย เพราะเขาไม'ใช่กีฬาท่ี 
popular แล้วเขากีใม่ได้รับการสนับส'กุนจากบร£พั]สุราอยู่แล้ว ก็กีอว่า เขาได้ประโยชน์จากการท่ีเรา 
เข้ามาสนับสy นแทน”

(ค.นพ. ประทิต วาทีสาธกกิจ สัมภาษณ์วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2548)

4.4 “ชิงดำ” จากการเล่ือนกำหนดนำเสนอมาตรการฯ

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า การผลักดันมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2546 ได้ดำเนินมาถึงจุดพลิกผันอีกครั้ง เมื่อการนำเสนอมาตรการฯ ต่อคณะรัฐมนตริท่ีกำหนดไว้ 
ในวันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 ถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และจำเป็นต้องหารือร่วมยับ 
คณะกรรมาธิการเพิ่มเติม เช่น การเพิ่มโทษให้แก่ผู้ที่เมาแล้วขับ การเพ่ิมการอบรมแก่ผู้'ท่ีกระทำผิด 
ตามกฎหมาย ตลอดจนการนำประกาศคณะปฏิวัติ (ปว.) พ.ศ. 2494 เกี่ยวยับการห้ามจำหน่าย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่เด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปีมายังดับใช้ (กรุงเทพธุรกิจ, 8 กรกฎาคม 2546, หน้า
1,4)

ท้ังน้ี ผู้วิจัยพบว่า การเลื่อนกำหนดนำเสนอมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
ต่อคณะรัฐมนตรีน้ัน เป็นเหตุให้เกิดการลื่อสารของทั้งฝ่ายสนับสนุน และฝ่ายผู้ผลิตและจำหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ก . บ ุค ค ล  ห ร ือ ก ล ุ่ม อ ง ค ์ก ร ท ี่เก ี่ย ว ข ้อ ง
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พบว่า กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องในการประชุมผู้ผลิต 

และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จำนวน 30 ราย ซึงรวมตัวกันในนาม “ชมรมผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" (กรุงเทพธุรกิจ, 8 
กรกฎาคม 2546, หน้า 1,4) อาทิ บริษัท ริชมอนเด้ (บางกอก) จำกัด บริษัทิ เพอร์เนอริคาร์ด จำกัด 
บริษัท คอลด์เบคค์ แอนด์ แมคเกรเกอร์(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทิล เว ิลด์ไวด์มาร์เก ็ตติ้ง (1991) 
จำกัด กลุ่มบริษัทแสงโสม บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ จำกัด บริษัท ประมวลผล จำกัด บริษัท อ ัลลายด ์ 
โดเมคฯ จำกัด บริษัท ชันโตรื่ ต ักลาล แลงก์ จำกัด บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด บริษัท ไทยเอเชีย 
แปซิฟิก ปริวเ'วอ'ร่ี จำกัด บริษัท เอเชียเบฟ จำกัด และบริษัท สยามไวน์เนอรี่ เทรดดิ้ง พลัส จำกัด เป็น 
ต้น (ประซาชาติธุรกิจ, 10 กรกฎาคม 2546, หน้า 17)

ซ. เป ้า ห ม า ย
เพื่อร่วมกันแสวงหามาตรการและการรณรงค์เพื่อลดผู้เสียชีวิตจากอุปติเหตุตาม

นโยบายรัฐ
“การรวมตัวในคร้ังน้ีใม่ใต้ต้องการโต้ตอบหรือขัดแย้งกับมาตรการท่ีรัฐบาลจะเสนอ 

การคุมเข้มโฆษณาและจำหน่ายเครองด่ืมแอลกอฮอล์...เพียงแต่อยากเสนอข้อรุเลอีกแง่บุมหน่ึงเพ่ือ 
นำไปลุ่มาตรการท่ีคุกต้องและพร้อมจะร่วมรับผิดชอบต่อสังคม...”(เกษมสันต์ วีระกุล, อ้างใน โพสต้ 
บุเดย์, 9 กรกฎาคม 2546, หน้า B8)

ค. สาร
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พบว่า กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ มีการนำเสนอสารเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตังน้ี

- ม าต ร ก าร ห ้าม โฆ ษ ณ า ม ึผ ล ต ่อ ก าร ช ่ว ย ล ด อ ุป ต ่เห ต ุห ้อ ย ม าก  โดยอ้างว่า จาก 
การศึกษางานวิจัยในต่างประเทศพบว่า การห้ามโฆษณาส่งผลต่อการลดอุบัติเหตุไม่มากนัก

4.4.1 กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์: เล่นบทใหม่ ขอหนุน“เมาไม่ขับ”
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ภา'«ท ี่ 17 ช ่วงพ ร ิกว ิกฤต เป ็บโ«กา*-•ฯเงดำ” รากก ารเร ็!«บ กำห บ ด บ ำเ«บ «ม าต รก าร  

(ค ู้»ร ิตน,9ะรำห น ่า« เต ร ี« งด ึ๋มน .««ก«ร«ร! : เส ่นบท ใหม ่ ข« "หน ุบเมาไม ่ข ับ")

- ม า ต ร ก า ร ล ด อ ุป ต ่เห ต ุท ี่ป ร ะ ส บ ค ว าม ส ำเร ็จ ใ น ต ่าง ป ร ะ เท ศ  ซึ่งสาระสำคัญต้อง 
ประกอบด้วย การทำให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักถึงการดูแลตัวเองและสังคม ให้ดื่มอย่างมีความ 
รับผิดชอบ การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเห็นผลแท้จริง และผู้ประกอบการต้องมีจรรยาบรรณ 
และช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม ซ่ึงในรูปธรรม คือ การรณรงคัให้ความรู้ผู้,บริโภค ทั้งในแง่อันตรายจาก 
การดื่ม และโทษของการขับรถขณะมึนเมา ซึ่งประเด็นเหล่านี้ ทำให้ประเทศอังกฤษประลบผลสำเร็จใน 
การลดอุบติเหตุลงได้ถึง 50% หลังบังคับใช้มาตรการดังกล่าวอย่างจริงจังในรอบ 10 ปี { โ พ ล ต ์  V j เ ด ย ’ ',  

9 กรกฎาคม 2546, หน้า B8)

- ร่วมก ้น ส น ับ ส น ุน โค ร งก าร ร ณ ร งค ์เม าไม่ข ับ ข อ งร ัฐ บ าล  โดยท่ีประชุมได้มี 
ความคิดเห็นร่วมกันท่ีจะลนับสนุนโครงการเมาไม,ขับ และพร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณให ้แก่ 
โครงการเมาไม่ขับ (เดลินิวสั, 9 กรกฎาคม 2546, หน้า 8)
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ง. ช ่องทางการส ื่อสาร
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ในช่วงดังกล่าว กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์ไดใช้ช่องทางการสื่อสาร ดังน้ี

- การประชุม
กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ใช้ “การประชุมอย่างเป็นทางการ’' 

เป็นช่องทางในการส่ือสาร โดยจัดการประชุมข้ึน ณ บรีษัท รีชมอนเด้ (บางกอก) จำกัด อาคารเอ็มไพร ์
ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร เม่ือกันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 (ประซาชาติธุรกิจ,10 กรกฎาคม 2546, หน้า 
17)

- ก าร ให ้ส ้ม ภ าษ ณ ์ส ื่อ ม ว ล ช น
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พบว่า มีการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนหลังจากการ 

ประชุม โดยมี ดร. เกษมสันต์วีระกุล เป็นผู้ให้สัมภาษณ์

จ . ผ ล จ าก ก าร ส ื่อ ส าร

- ว าง เป ้าห น ุน ”เม าไม ่ข ับ ” ม ุ่งรณ ร งค ์ส ร ้างค ว าม ต ร ะห น ัก  แ ล ะ  ให ้ความรู้ผู้ดม
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า หลังจากการประชุมครั้งนี้ยุติ กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ได้แบ่งคณะทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อร่วมกันศึกษาและเตรียมข้อมูล 3 ประเด็นหลักที่ 
สังเคราะห์ได้จากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเตรียมนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ได้แก่ การ 
รณรงค์ให้ผู้ดื่มแอลกอฮอล์ตระหนักและดื่มอย่างรับผิดขอบ โดยต้องสร้างความตระหนัก (Awareness) 
และให้ความรู้กับผู้ดื่มอย่างต่อเนื่อง การบังคับใช้กฎหมายอย่างจรีงจังและการควบคุมดูแลกันเองของ
ผู้ประกอบการ(ประขาชาติธุรกิจ,10 กรกฎาคม2546, หน้า 17)

- ห าแ น ว ร ่ว ม เพ ิ่ม แ ล ะ เต ร ีย ม เส น อ ร ัฐ บ าล
การศึกษาข้อมูลจากเอกสารยังอีกพบว่า กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ได้ประชุมร่วมกันอีกครั้งเมื่อกันที่ 10 กรกฎาคม 2546 เพื่อนำประเด็นต่างๆ จากการ 
ประชุมในกันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มาพิจารณาร่วมกันและสรุปเป็นข้อเสนอในการนำเสนอให้รัฐบาล 
พิจารณาต่อไป ตลอดจนยังมีการแสวงหาแนวร่วมใหม่ ซึ่งได้แก่ สมาคมธุรกิจโฆษณาแห่งประเทศไทย
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และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย โดยจะมีการนัดหารือและขอความร่วมมือและวางเป้าหมายร่วมกันในการ 
รณรงค์โครงการเมาไม่ขับ พร้อมทังรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อนำเสนอรัฐบาลให้ทันวันที่ 22
กรกฎาคม (โพสต์ทูเดย์, 11 กรกฎาคม2546, หน้า B2)

4 .4 .2  ก ล ุ่ม ผ ู้ส น ับ ส น ุน ม า ต ร ก า ร ฯ :  ต ีข ่า ว ต อ ก ย ํ้า  “ต ้อ ง ห ้า ม โ ฆ ษ ณ า เ ห ล ้า - เ บ ีย ร ์”

ก. บุคคล หรึอกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารดังกล่าว ได้แก่ 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีผู้ล่งสารที่มีบทบาทสำคัญ ได้แก่ รศ. 
นพ.ยงยุทธ ขจรธรรม ที่ปรึกษาด้านวิชาการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ตลอดทั้งองค์กร และบุคคลที่มีซื่อเลียงและเป็นผู้นำความคิดเห็น (Opinion Leader) ในแวดวง 
สาธารณสุขและด้านพระพุทธศาลนาที่ร่วมนำเสนอข้อมูล และให้ความคิดเห็นในเซิงสนับสนุน อาทิ 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป๋ ศรีแลงนาม พระพิศาลธรรม 
วาที (พระพยอม กัลยาโณ) ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน ฝ่ายวิชาการซมรมแพทย ์
ชนบท เป็นต้น

ข. เป้าหมาย
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า การลื่อสารในระยะนี้ เป็นไปเพื่อตอกยํ้าข้อเท็จจริงและ 

ให้ข้อมูลต่อประชาขนและกลุ่มผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดกระแสสนับลนุนการผลักดันมาตรการ

ค. สาร
จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า สารที่นำมาเสนอในช่วงดังกล่าว ได้รับการเรียบเรียบ 

เรียบในรูปแบบของบทความเซิงวิชาการ โดยมีเนื้อหาของสารในลักษณะข้อเท็จจริงซึ่งครอบคลุม
ประเด็นต่างๆ ดังน้ี
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ฟ้าหมาย : เพ่ือเน้นย้ําข้อเท็จจริงเก่ียวกับความสำคัญชองการใช้มาตรการฯ สํประชาซนและผู้กำหนดนโยบาย

ผลจากการพ่ือสาร:

สิจมวกชนนำเ«นอซ่าวสํประชาซนและผู้กำหนดนโยบาย 
อย่างต่อเน่ือง

น้สํง«าร สาร ช่องทาง ผู้รันสาร
การส์อสาร

1 1 [ - คนไทยด่ีมหนักติดอันด้บโลก
1 กลุ่มผู้สนับสคุน 1 [ - ความต้มพันธ์ของการโฆษณา ต่อการ ]
1 การผดักดันมาตรการ 1 1 1

— ►
[ พัดกินใจด่ืม และการเกิดอุบัติเหคุจราจร !

— ► - Fact Sheet — ► สือมวกชน
[ และผู้มีซ่ีซเสืยง Î ■ อุบัติเหตุกดเม่ืองดโฆษณาเหต้า 1 - ให้ต้มภาษณ์

ในแวดวงสาธารณสุช ] 1 - ลดการด่ืมน่ืาเมาเพ่ือความเข้มแข้ง I
และด้านคาสนา

1 1 ของเครษฐกิจชาติ -  บทความ
[ ■ สาระสำคัญของมาตรการฯ --------------- 11111

ภาพที 18 ช่วงพริกวิกฤตเป็นโอกาส-'ฯเงดำ”จากการเอ่ีอบกำอบดนำเสบอมาตรการ 

(กลุ่มผู้สบ้บ«บุบฯ ะ ดีข่าวดอกอา ■ต้องห้ามโมนณาเหร้าเบิอร์า

- คน,.1ทยต่ีมหนกติดอันดับโลก
นำเสนอข้อมูลจากฐานข้อมูลการบริโภคสุราขององเฑารอนามัยโลก (WHO) 

ร่วมกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาซาติ (FAO) ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมื 
พลเมืองบริโภคเครองด่ืมแอลกอฮอล์โดยเฉล่ียต่อหัวสูงท่ีสุดประเทศหน่ึง โดยคนไทยบริโภคแอลกอฮอล์
เฉล่ียต่อหัวต่อปี ถึง 13.59 ลิตร ซ่ึงสูงกว่าฝร่ังเศส (13.31 ลิตร) เยอรมัน (12.45 ลิตร) รัสเชีย (10.70 
ลิตร) อังกฤษ (9.73 ลิตร) สหรัฐอเมริกา (9.08 ลิตร) และญี่ป่น (6.26 ลิตร) (ยงยุทธ ขจรธรรม, อ้างใน 
โพสต์ทูเดย์, 18 กรกฎ'ไคม 2546, หน้า A10)
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■ ความสมพ้นธ์ของโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ต่อการตดสินใจด่ืม 
และการเกิดอุบัติเหตุจราจร โดยนำเสนอประเด็นงบประมาณในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีความล์มพันธ์ต่อยอดการจำหน่าย ซ่ึงหมายถึง 

' สัมพันธ์ต่ออัตราการบรโภค โดยยิ่งใช้งบโฆษณามาก ยอดจำหน่ายก็ยิ่งสูงตาม และเมื่อมีการดื่มมาก 
ข้ึน ก็ยิ่งเพิ่มอัตราเลี่ยงต่อการเสียชีวิตเนื่องจากอุปติเหตุจราจร (ยงยุทธ ขจรธรรม, อ้างใน ผู้จัดการ 
รายสัปดาห์, 7-13 กรกฎาคม 2546)

- ข้อมูลสากลชี้อุบัติเหตุลดเมองดโฆษณาเหล้า
นำเสนอสาร ซึ่งเป็นข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งศึกษาพบว่า 

อัตราการตายจากอุปติเหตุจราจรในกลุ่มประเทศที่มีการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตํ่ากว่า
ประเทศที่ไม่ห้ามโฆษณา ถึงร้อยละ 23 นอกจากนี้ยังพบว่า ประเทศที่ห้ามโฆษณาเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์มีอัตราการบรโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่าประเทศที่ไม่ห้ามโฆษณาถึงร้อยละ 16 ท้ัง 
ยังระบุด้วยว่า ทุกๆ 5 นาทีที่เพิ่มขึ้นของโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแต่ละวัน มีความสัมพันธ์กับ 
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เพิ่มขึนถึง 5 กรัมต่อวัน ในกลุ่มวัยรุ่น (ยงยุทธ ขจรธรรม อ้างใน 
โพสต์ทูเดย์,18 กรกฎาคม 2546, หน้า A10)

- ลดการดื่มนํ้าเมา เพี่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชาติ
นำเสนอเนื้อหาสารที่เป็นข้อมูลจากธนาคารโลก ซ่ึงเสนอไว้ใน The World 

Development Report 1993 เร่ือง "Investment เท Health” ซ่ึงสนับสนุนให้รัฐบาลประเทศต่างๆ มี 
นโยบายควบคุมการบริโภคบุหรี่และสุราอย่างเข้มงวด และระบุชัดเจนว่า การตัดสินใจในเรื่องจังกล่าว 
มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความเข้มแข็งของเศรษฐกิจของประเทศ

- ตอกยาสาระล์าพ้ญของมาตรการฯ 4 ข้อ
นำเสนอสาระสำคัญของมาตรการฯ ในนาม "ยุทธศาสตร์จัดระเบียบโฆษณา 

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ 1 )ห้ามการโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ทุกชนิด 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุโทรทัศน์ ระหว่างเวลา 05.00-22.00 น. 2) .ให้สำนักงาน 
คณะกรรมการอาหารและยา ปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคำขอโฆษณาอาหาร ในล่วนของ
หลักเกณฑ์เฉพาะของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อบังคับใช้กับการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด



124

ในช่วงที่อนุญาตให้โฆษณาได้ (22.00-05.00 น.) 3) การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทางป้าย
กลางแจ้งต้องมีคำเตือน และ 4) เสนอให้กิจกรรมกีฬาในสถานศึกษา และการแช่งขันกีฬาแห่งชาติ 
ต้องปลอดจากโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์(โพสต์ทูเดย์, 21 กรกฎาคม 2546, หน้า B14)

ไม่เพียงเท่านั้น ผู้วิจัยพบว่า สารที่ใซในช่วงดังกล่าวยังประกอบด้วยสารประเภท 
ข ้อ ค ิด เ ห ็น เ ช ิง ป ร ะ เม ิน ค ่า ของบุคคลที่เป็นผู้นำความคิดเห็น (Opinion Leader) อีกด้วย โดยส่วน 
ใหญ่ให้การสนับสนุนการผลักดันมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2546
กล่าวคอ

"เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองท่ีดี และมีผลกระทบในหลายด้าน จึงอยากเชิญชวนคนไทยให้
สนับสI{นและให้'กำลังใจรัฐบาลให้ผลักดันเร่ืองปีให้สำเร็จต่อไป’’ (สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่ง 
ชารติ (สปรส.) อ้างใน มติชน, 2 กรกฎาคม 2546, หน้า 6)

"หากร้ฐบาลผลักด้นให้เป็นรูปธรรม จะทำให้ความเข้มแข็งของกลไกการต่อ$ลับ
กระแสบริโภคนิยม และสามารกลดการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ได้ในท่ีสุด สุบ้ติเหตุจราจรย่อม 
ลดลงไปได้ ปัญหาสุปีติเหตุการจราจรจากการด่ึมสุราน้ันเป็นปัญหาใหญ่ท่ีรอการแก้ไขเชิงนโยบาย
จากรัฐบาลมานานแล้ว ก้าวแรกหากเร่ิมได้แล้ว แต่ไม่เดินต่อในก้าวท่ีสองและก้าวต่อๆไป ก้าวแรกนี้ก็ 
คงสุญเปล่า ได้ผลน้อยอย่างน่าเสียดาย" (ฝายวิชาการชมรมแพทย์ชนบท, อ้างใน โพสวต์ ทุแดย์, 10 
กรกฎาคม 2546, หน้า A4)

"คนไทยต้องเปล่ียนคำนิยามของเศรษฐกิจเสียใหม่ ให้เป็นการส่งเสริมล้มมาชีพ ต้อง 
เป็นอาชีพท่ีไม่เบียดเบียนผู้อ่ีนหรือส่ิงแวดล้อม ไม่เป็นการข่มเหงสตรี และไม่ใช่เพียงขอให้ได้เงิน
ตัวเลข จีดีพี สุงข้ื'นเท่าน้ัน แต่ต้องมองในแง่ความสุกต้อง ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทคท่ีมีหลักธรรมคำ 
สอนทางพระสุทธศาสนามากมายที'สามารถนำมาประสุกต้,เป็นหลักปฏิป้ติให้'กับประชาชน ได้” 
(ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวค วะสี. อ้างในโพลต์Yjเดย์ 22 กรกฎาคม 2546, หน้า A10)

"การด่ืมสุรา ของมึนเมา เป็นเร่ืองท่ีสร้างความเสียหายกับเศรษฐกิจมาก โดย
ผลประโยชน์จะไปตกกับผู้ประกอบqรกิจ ในขณะท่ีชาวบ้านท่ีบริโภคกลับเดือดร้อน อย่างชาวบ้านบาง 
คนเสียเงิน 3,000 บาทต่อเดือนไปกับค่าเหล้า เหลือเพียง 700 บาทให้สุกเมียไปใช้ จึงต้องให้นายกฯ
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ง. ช่องทางการทีอสาร
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า มีการใช้ช่องทางการลื่อสาร ดังน้ี

เข ้าม าแ ก ้ป ัญ ห าเร ื่อ งน ี้ ก ้าย ังอ ย าก แ ก ้ไข ป ัญ ห าค วาม ย าก จน ให ้ห ม ด ไป  ไม ่เช ่นน ี้นก ็จะเหม ือนโอ ่งก ้นร ั่ว

ไม ่ว ่าจะอ ัด ฉ ีด อ ะไรลงไป ก ็จะไห ลซ ึม อ อ กห มด  ท ี่ห ูกค ึอต ้อง'ร ิเดร ูร ั่วเส ียก ่อน” (พ ระพ ิศาลธรรม วาท ี, อ ้าง

ใน โพ ส ต ์ห ูเด ย ์, 2 2  ก รก ฎ าค ม  2 5 46 , หน ้า A 1 0 )

- ชุดเอกสารข้อมูล (Fact Sheet)
กลุ่มผู้สนับสนุน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมสุขภาพ (สสส.) ยังคง 

ใช้ชุดเอกสารข้อมูลเป็นช่องทางการลื่อสารสำคัญสำหรับการเผยแพร่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสำคัญ 
ของมาตรการ และความจำเป็นที่จะต้องเร่งสนับสนุนการผลักดันมาตรการ โดยในระยะดังกล่าว พบว่า 
ยังคงมีการจัดทำและเผยแพร่ชุดข้อมูลท่ีเก่ียวข้องแก่ล่ือมวลชนและผู้ท่ีสนใจอย่างต่อเน่ือง โดยชุดข้อมูล 
ดังกล่าว มีทั้งส่วนที่นำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความสำเร็จในการลดอุบติเหตุจากการขับขี่ขณะมีน
เมาด้วยการห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในต่างประเทศ สถานการณ์การบริโภคในประเทศไทยที ่
เพ่ิมข้ึน ตลอดจนสารต่างๆ ดังที่กล่าวไปข้างต้น

- การให้ส้มภาษณ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร พบว่า ช่องทางการลื่อสารผ่านการให้ลัมภาษณ ์

แก่ลื่อมวลซนน้ี เป็นช่องทางที่บุคคลที่มีขี่อเสียงในด้านสาธารณสุขและด้านศาลนา ใช้เพื่อแสดงความ 
คิดเห็นของตนเองในเซิงสนับสนุนมาตรการ

- บทความเผยแพร่
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า การเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์ เป็นอีก 

ช่องทางการลื่อสารที่กลุ่มผู้สนับลนุนการผลักดันมาตรการนำมาใช้เพื่อตอกยํ้าข้อมูลและข้อเท็จจริง 
ต่างๆ ไปลู่ผู้กำหนดนโยบายและประชาชนในช่วงดังกล่าว

จ. ผ ู้ร ับ ส า ร

ในกระบวนการลื่อสารช่วงดังกล่าว ผู้ว ิจัยพบว่า กลุ่มผู้สนับสนุนการผลักดันมาตรการ
พยายามล่งสารซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ ไปยังกลุ่มผู้รับสาร ซึ่งได้แก่ ลื่อมวลซนแขนงต่างๆ
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ฉ. ผลจากการสอสาร
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า จากการที่กลุ่มผู้สนับสนุนการผลักดันมาตรการได้ 

นำเสนอข้อเท็จจรงเกี่ยวกับความสำคัญของปัญหา และความจำเป็นในการเร่งผลักดันมาตรการต่อ
- ส่ือมวลซน โดยผ่านซ่องทางการสื่อสารต่างๆ ดังรายละเอียดข้างต้นนั้น ส่งผลให้ส่ือมวลขนนำเสนอ 

ข้อเท็จจรง ข้อคิดเห็น ตลอดจนบทความเผยแพร่ของกลุ่มผู้สนับสนุนข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง 
หนังสือพิมพ์รายวันฉบับต่างๆ ซ่ึงล้วนเป็นซ่องทางท่ีนำไปส่การรับรู้ของประชาชนและผู้กำหนด
นโยบายได้เป็นอย่างดี

4 .5  แ ร ง ด ัน จ า ก ป ร ะ ช า ส ัง ค ม :  ย ก ร ะ ด ับ ป ัญ ห า  จ า ก ธ ุร ก ิจ ส ู่ “ส ัจ จ ะ แ ล ะ จ ิต ว ิญ ญ า ณ ”

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ท้ายที่สุดแล้วมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
พ.ศ. 2546 ซึ่งมีกำหนดเข้าเสนอคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2546 ก็ถูกเลื่อนกำหนดออกไป 
อีก 1 ลัปดาห์ เป็นวันท่ี 29 กรกฎาคม 2546

อย่าง1ไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่า การเลื่อนกำหนดนำมาตรการดังกล่าวเข้าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ส่งผลให้เกิดกระบวนการส่ือสารขึนอีกระลอกหน่ึง ซึ่งเป็นการสื่อสารของกลุ่มประขาลังคม องค์กรทาง 
ศาสนา และกลุ่มนิติบัญญ้ติที่สนับสนุนการผลักดันมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

4 .5 .1  ก ล ุ่ม ส น ับ ส น ุน ม า ต ร ก า ร ฯ  4 9  อ ง ค ์ก ร  ย ื่น ห น ัง ส ิอ ต ่อ น า ย ก ร ัฐ ม น ต ร ี 

ก. บุคคล ห‘รอกลุ่มองค์กรท่ีเก่ียวข้อง
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องในการสื่อสารดังกล่าว ได้แก่ กลุ่ม 

ผู้สนับสนุนการผลักดันมาตรการฯ จำนวน 49 องค์กร พร้อมกลุ่มเยาวชน โดยมีแกนนำสำคัญ คือ แม่ชี 
ศันสนีย์ เสถียรสุต
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ภาพท ี 19 ปวงพรก ว ิก ฤ ต เป ีบ โรก าแ -ฯ เรด ำ” จ าก ก า ร เร รบ ก ำ พ บ ด บ ่า แ เบ รม า ต รก า ร  

(นรงด ้'บจากประขาร'«คม: รก ระด ้ป ฟ ้ญ พ า  จากธ ุรก ิจ  ส ู่ '•ร'จจะน »ะจ ิด ว ิญ ญ า CU")

ข. เปีาหมาย
เพื่อยื่นหนังสือขอลนับลนุนมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อ

นายกรัฐมนตร

ค. สาร
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกลาร พบว่า ในช่วงดังกล่าวมีการนำเสนอสาร ดังน้ี
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- เด ็ก ไท ย ด ื่ม ห น ัก  ต ้อ ง ห ้าม โฆ ษ ณ า

“แม่ซีศันสนีย์ กล่าวว่า อัตราการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ของคนไทยเพ่ิมข้ึนคุกปี 
และวัยท่ีด่ืมส่วนใหญ่เป็นคนหนีมสาว ทำให้ไทยเป็นประเทคท ี่ประชาชนบริโภคแอลกอฮอล์ส ุงท่ี'ส ุด
ประเทคหน่ึง ดังน้ัน การห้ามโฆษณาดังกล่าวจึงเป็นนโยบายและมาตรการสำคัญในการลดความ 
ส ุญ เสียจากปัญหาสังคมท่ีไทยกำลังแบกรับอยู่ ท้ังยังก่อคุณูปการย่ิงต่อสุขภาพเด็กและเยาวชนไทย
ซ่ึงเป็นอนาคตของชาติ...” (ข่าวสด, 23 กรกฎาคม 2546, หน้า 1,11)

- ‘‘เช ื่อ ” น ายกฯ  เป ็น ผ ู้น ำท าง จ ิต ว ิญ ญ าณ  ย ่อ ม อ ย ู่ข ้าง ป ร ะ ช าช น

"เราอยากขอบคุณนายกฯ ท่ีเป็นผู้นำประเทศท่ีไมนำเฉพาะด้านเศรษฐกิจเท่าน้ัน แต่ 
เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณให้ยับคนไทยด้วย การตัดสินใจของท่านเช่ือว่าอยู่ฝายประชาชน ทำให้
ประชาขนไม่ประมาท และขาดสติ เพราะการด่ืมเหล้าคือการทำลายสติ ถ้าขาดสติคือตาย ด้งน้ัน 
สังคมไทยกำลังตาย ท้ังน้ีเป็นเพราะเสพส่ิงท่ีขาดสติ และมาตรการใดท่ีทำให้คนไทยมีสติปัญญา ถือ 
ว่ามาตรการน้ันทำให้สังคมดีข้ึน" (แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต, อ้างใน ข่าวสด ฉบับวันท่ี 23 กรกฎาคม 
2546, หน้า 1,11)

ง. ช ่อ งท าง ก าร ช ื่อ ส าร
ใชก้ารสนทนากลุ่มใหญ ่ โดยเข้าพบผู้นำรัฐบาลโดยตรง และนำเสนอเอกสารข้อมูล 

เพ่ือประกอบการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี

จ. ผู้รับสาร
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ผู้รับสารในการลื่อสารขั้นนี้ มุ่งเน้นไปยังผู้กำหนดนโยบาย 

ซ่ึงได้แก่ นายกรัฐมนตรี

ฉ. ผลจากการช่ือสาร
ข้อมูลจากเอกสาร ระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้ความมั่นใจว่าจะต้องพิจารณาอย่าง 

รอบคอบต่อไป และยังให้ทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย
และแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ตังกล่าวอีกด้วย
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“บุกวันน้ีการขายสุราในบ้านเรามีมากเกินไป รวมท้ังยาเสพติดด้วย แต่ต้องยอมรับ 
ความจรังว่า ให้มีอบุ่ในระดับหน่ึงเท่าท้ัน เหมือนเช้ือโรคท่ีต้องมีอบุ่ในระดับหน่ึง อย่าให้มากเกินไป 
เพราะถ้ามากเกินไปจะเป็นอันตราย...ปัญหาตรงน้ีจะหักด้ามพร้าด้วยเข่าไม่ได้ ท้ังท่ีตนอยากหักด้าม 
พร้าด้วยเข่าหลายเร่ือง..." (พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร, อ้างใน ข่าวลด, 23 กรกฎาคม 2546, หน้า 

' 1,11)

4.5.2 แรงกดดันจากฝ่ายนิติปัญญัติ

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ไม่เพียงกลุ่มเครือข่ายสนับสนุนนโยบายเท่านั้นที่ออกมา
เคล่ือนไหวหลังจากแผนเร่งด่วนดังกล่าวไม่ได้ร้บการนำเสนอสู่คณะรัฐมนตรีตามกำหนดถึง 2 คร้ังซ้อน 
หากยังปรากฏทัศนะจากผู้ที่มีขื่อเสียงในระดับนโยบายที่ออกมาเร่งให้ผ่านข้อเสนอดังกล่าว เข้าสู่การ 
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยเร็วอีกด้วย

ก. บ ุคคล  ห ัร อ ก ล ุ่ม อ ง ค ์ก ร ท เก ี่ย ว ข ้อ ง
บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในระยะนี้ ได้แก่ นายวัลลภ ดังคณานุรักษ์ วุฒิสมาชิก ซ่ึง 

เป็นประธานคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรี และผุ้สูงอายุ ของวุฒิสภา และนายดำรง พุฒตาล 
วุฒิสมาชิก ซ่ึงสนับสนุนการผลักดันมาตรการฯ

ข. เป ้าห ม าย
เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลเร่งดำเนินการพิจารณามาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่ม 

แอลกอฮอล์อย่างจริงจัง
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ภ'ท’เท่ี 20 นํวรแรกรกฤต!.?เนโรกา* - 'ฯเงดำ" รากการเร็!รบกำหบดนำเ*บรมาดรการ 

(นรรดับจากฟ้ารบิดิบัญญ้ติ)

ค. สาร
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พบว่า การใช้สารในช่วงดังกล่าว ปรากฏทั้งสาร 

ประเภทข้อเท็จจรง และสารที่เป็นข้อคิดเห็นเซิงประเมินค่า

สำหรบสารที่เป็นข้อเท็จจริงนี้น ได้แก่ ผลการสำรวจความคิด เห็นของประซาชนใน 
เขตกรุงเทพมหานครต่อการโฆษณาเครองด่ืมแอลกอฮอล์ ซ่ึงสำรวจโดยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยคัลลัมชญ 
(ABAC Poll) ในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

- ความเห็นต่อการรณรงคํให้เยาวชนลดหรีอเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์
เห็นัด้วย78.0% ไม่เห็นด้วย7.5% ไม่มีความคิดเห็น14.5%

- ความเห็นต่อการออกกฎหมายห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาง 
โทรทัศน์ระหว่างเวลา 05.00-22.00 น.
เห็นด้วย51.8%ไม่เห็นด้วย 18.5%ไม่มีความคิดเห็น29.7
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นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า นายดำรง พุฒตาล ได้เปิดเผยถึงผลการสำรวจความนิยม 
ต่อรัฐบาล ในกรณีที่รัฐบาลผ่านมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซ่ึงดำเนินการ
สำรวจโดยสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยอัสลัมขัญ (ABAC Poll) ด้วยว่า ถ้าหากรัฐบาลออกกฎหมายห้าม 
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลให้มีคะแนนนิยมต่อรัฐบาล เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 29.6
(ฐานเศรษฐกิจ, 27-30 กรกฎาคม 2546, หน้า 22)

ในส่วนข ้อ ค ิด เห ็น เช ิง ป ร ะ เม ิน ค ่า น้ัน จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พบว่า นาย. 
วัลลภ ตังคณานุรักษ์วุฒิสม่าซิก ได้นำเสนอสารที่เน้นการแสดงความผิดหวังต่อนายจาตุรนต์ ฉายแสง 
ที่ไม่จรงจังต่อการเสนอมาตรการ

“กรณีท่ี ครม. เล่ือนพิจารณาการห้ามโฆษณาเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ทำให้ประชาชน 
ผิดหวัง และ2สึกช็อคท่ีy รับผิดชอบเร่ืองน๋ีหันรีหันขวาง ไม่นำเร่ืองเข้า ครม. ... ถ้าสัปดาห์หน้าเร่ืองน้ียัง 
ไม่เข้า ครม. องค์กรท่ีเก่ียวข้องอาจจะเคล่ือนไหวใหญ่ ท้ังหมอ เด็ก เตรียมเคล่ือนยันแน่ เพราะถือว่า 
โกหกเขา คิดว่าเล่ือนเพ่ีอให้ลืมไปน้ีน คงเป็นไปไม่ได้’’

(สว. วัลลภ ตังคณานุรักษ์อ้างใน ข่าวสด ฉบับวันท่ี23 กรกฎาคม 2546 หน้า 11)

ง. ช ่องทางการล ื่อสาร
จากการวิเคราะห์เอกสารพบว่า ช่องทางการสื่อสารที่นำมาใข้ในช่วงดังกล่าวได้แก ่

การให้ลัมภาษณ์สื่อมวลชน

จ. ผู้ร ับสาร
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ในกระบวนการสื่อสารช่วงดังกล่าว ส่ือมวลซนแขนงต่างๆ 

ยังคงเป็นกลุ่มผู้!บสารหลัก

ฉ. ผลจากการลื่อสาร
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร พบว่า สื่อมวลชนได้ให้ความสนใจและเผยแพร ่

บทลัมภาษณ์ของวุฒิสมาชิกที่แสดงความผิดหวังต่อท่าทีไม่จริงจังของรัฐบาลต่อการพิจารณา 
มาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างสื่อหนังสือพิมพ์
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อย่าง1โรก็ดี ท้ายที่สุดนโยบายและมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในแผนเร่งด่วนเพ่ือลดอุปติเหตุ ก็ได้?'บการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของท่ีประชุม
คณะรัฐมนตรี ในวันท่ี 29 มิถุนายน 2546 และปรากฏเป็นข่าวสำคัญในลื่อมวลซนหลากหลายใน 
วันรุ่งข้ึน เมื่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในยุทธศาสตร์ที่กำหนดในแผนการของศูนย์
อำนวยการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนเห็นขอบในมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์และสถานีวิทยุกระจายเสียง โดยมอบหมายให้กรมประซาสัมพันธ์ 
ออกประกาศฉบับใหม่ที่กำหนดให้ห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกซนิด (ยกเว้นเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์ที่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของน้ําหนัก) ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ และสถาน ี
วิทยุกระจายเสียง ระหว่างเวลา 05.00 -  22.00 น. โดยห้ามการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
รวมถึงการแสดงเครื่องหมายการค้า ซื่อผลิตภัณฑ์ ซื่อบรีษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท้ังภาพน่ึง 
และภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการกล่าวถึงผู้สนับลนุนรายการ และห้ามการแพร่ภาพโฆษณาเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์ในรายการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาภายในประเทศ ยกเว้นการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬา
อาชีพภายในประเทศ และการถ่ายทอดกีฬาจากต่างประเทศ ทุกมาตรการเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป (กองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, เอกสารประกอบการแถลงผล 
การประชุมคณะรัฐมนตรี วันท่ี 29 กรกฎาคม 2546 วาระพิจารณาเรื่อง การกำหนดมาตรการและ 
แผนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย, 2546)
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ป ัญ ห า น ำ ว ิจ ัย ข ้อ ท ี่2 : ก ล ุ่ม อ ง ค ์ก ร ท ี่เก ี่ย ว ข ้อ ง  แ ล ะ ก ล ย ุท ธ ์ก า ร ส ื่อ ส า ร ข อ ง ก ล ุ่ม อ ง ค ์ก ร ต ่า ง ๆ

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าในกระบวนการสื่อสารเพื่อการผลักดันมาตรการจัดระเบียบ
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2546 มีกลุ่มองค์กรต่างๆ ท้ังองค์กรภาครัฐ องค์กรอิสระ 
ภาคเอกชนและธุรกิจ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว โดยแต่ละฝ่ายต่างมีเจตจำนงในการ 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการสื่อสารเพื่อการผลักดันมาตรการฯ ที่แตกต่างกันไป และได้ใช้กลยุทธ ์
การสื่อสารแบบต่างๆ เพื่อให้ฝ่ายของตนบรรลุเป้าหมาย ท้ังน้ี ลามารถจำแนกกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
ออกเป็น3 ฝ่ายคือ

1. ฝ่ายสนับสนุนการผลักดันมาตรการ
2. ฝ่ายคัดค้านการผลักดันมาตรการ
3. ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการ

ท้ังน้ี แต่ละฝ่ายมีกลุ่มผู้มีส่วนร่วมและกลยุทธ์การสื่อสาร ดังน้ี

1) ฝ ่า ย ส น ับ ส น ุน ก า ร ผ ล ัก ด ัน ม า ต ร ก า ร
ฝ่ายสนับสนุนการผลักดันมาตรการ เป็นฝ่ายที่ประกอบด้วยกลุ่มองค์กรที่หลากหลาย ท้ัง 

องค์กรรัฐ องค์กรอิสระ และองค์กรพัฒนาเอกซน ซึ่งมีเจตจำนงเดียวกันคือ เห็นด้วยต่อการผลักดันให ้
มาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลบังคับใช้

1.1) ก ล ุ่ม อ ง ค ์ก ร ท ี่เก ี่ย ว ข ้อ ง
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า กลุ่มองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะฝ่ายสนับลนุนการ 

ผลักดันมาตรการ ประกอบด้วย3 กลุ่มหลักได้แก่

ก. ล ์า น ้กงานกองท ุนสน ับสน ุนการสร ้างเสร ิมส ุขภาพ  เป็นกลุ่มองค์กรอิสระ ท่ี 
มีบทบาทสำคัญยิ่งในการผลักดันมาตรการดังกล่าวในฐานะแกนนำสำคัญที่เข้ามามีส่วนร่วมใน 
กระบวนการสื่อสารนับตั้งแต่ขั้นเตรียมการรณรงค์จนถึงการผลักดันมาตรการสำเร็จเป็นรูปธรรม



134

ข. ก ล ุ่ม พ น ธ ม ิต ร ท ี่ส น ับ ส น ุน ข ้อ ม ูล พ ื้น ฐ า น  จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลุ่ม
พันธมิตรดังกล่าว ประกอบด้วย 2 กลุ่ม'ใหโป ได้แก่ กลุ่มองค์กรด้านสุขภาพ องค์กรที่เกี่ยวข้องดับการ 
วิจัย และองค์กรพัฒนาเอกซนในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มเหล่านี้มีความสนใจในด้านการลดปัญหาและ 
ผลกระทบจากการบริโภคสุราอยู่แต่เดิม และได้!บการประสานงานให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
นับตั้งแต่ขั้นเตรียมการรณรงค์ ตลอดจนสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับลนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ ขณะที,อีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ พันธมิตรที,สนับสนุนข้อมูลจากองค์กรสุขภาพระหว่างประเทศ 
ซ่ึงทัง 2 กลุ่มนี้มีบทบาทสำคัญในการศึกษาวิจัย และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เพื่อการผลักดันมาตรการ 
ให้ลัมโ}ทธิ,'ผล

ค. ศ ูน ย ์อ ำ น ว ย ก า รค ว า ม ป ล อ ด ภ ัย บ น ท ้อ ง ถ น น  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
องค์กรดังกล่าวเป็นองค์กรภาครัฐซึ่งจัดตั้งข้ึ'นภายใต้มติคณะรัฐมนตรี โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหา 
อุปติเหตุจราจร มีนายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรรัฐและองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องมากมาย ซ่ึงองค์กรดังกล่าวนับเป็นองค์กรที่มี 
บทบาทสำคัญยิ่งต่อการผลักดันมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลู่ผู้กำหนดนโยบาย

ง. ก ล ุ่ม อ ง ค ์ก ร เค ร ีอ ข ่า ย ง ด เห ล ้า เข ้า พ ร รษ า  จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลุ่ม 
ดังกล่าวประกอบด้วยองค์กรศาลนา องค์กรรัฐ องค์กรพัฒนาเอกขน มูลนิธิ กลุ่มประซาซนท่ีได้รบ 
ผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มนักศึกษา และประชาชนอย่างหลากหลาย ประมาณ 
40 องค์กร อาทิ เสถียรธรรมสถาน กลุ่มลันติอโศก กองทัพบก กองทัพเรีอ กองทัพอากาศ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สถาบันชุมชน 
ท้องถิ่นพัฒนา เครีอข่ายองค์กรเพื่อการไม่ดื่มสุรา กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิเพ่ือ 
ผู้บริโภค มูลนิธิเพ่ือนหญิง สถาบันราชดัฎท่ัวประเทศ สถาบันวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสลัมขัญ 
เป็นต้น ซ่ึงองค์กรต่างๆ ล้วนมีส่วนสำคัญในการผลักดันมาตรการให้สำเร็จ
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1.2  ก ล ย ุท ธ ์ก า ร ส ื่อ ส า ร ข อ ง ฝ ่า ย ส น ับ ส น ุน ก า ร ผ ล ัก ด ัน ม า ต ร ก า ร
จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยพบว่า ฝ่ายสนับสนุนการผลักดันมาตรการ ได้'นำกลยุทธ์ 

การสื่อสารมาใช้หลายรูปแบบด้วยกัน เพื่อให้การผลักดันมาตรการให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงสามารถ
จำแนกกลยุทธ์การสื่อสารได้ ดังน้ี

ภ าพ ท ี่ 21 ก « ย ุท ธ ์ก า รส อ « ารฃ อ งฝ าย « น ับ « น ุน ก า รผ « ก ด 'น ม าค รก าร
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1.2.1 ก ล ย ุท ธ ์ด ้า น ส า ร
กลยุทธ์การนำเสนอสาร นับเป็นกลยุทธ์การล่ือสารท่ีฝ่ายสนับสนุนการผลักดันมาตรการ 

นำมาใชในพัฒนาการระยะต่างๆ ของกระบวนการลื่อสารในการผลักดันนโยบายและมาตรการจัด
ระเบียบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2546 ทั้งในฐานะกลยุทธ์การลื่อสารเชิงรุก และกลยุทธ์การสื่อสาร 
เชิงรับ กล่าวคือ

ก. ก ล ย ุท ธ ์ด ้า น ส า ร เช ิง ร ุก  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลยุทธ์ด้านสารท่ีฝ่าย
สนับสนุนการผลักดันมาตร,การฯ นำมาใช้เพ่ือเป็นกลยุทธ์การส่ือสารเชิงรุกใใ4กระบวนการส่ือสารในการ
ผลักดันนโยบายและมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยกล 
ยุทธ์ดังต่อไปน้ี

- สร ้างความriาด ้ญ ให ้ป ระเด ็น ด ้วยข ้อม ูล
กลยุทธ์ดังกล่าว นับเป็นกลยุทธ์การสื่อลารที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และ 

ปรากฎชัดเจนในพัฒนาการของกระบวนการสื่อสาร ทั้งในระยะผลักดันมาตรการ และระยะพลิกวิกฤต 
เป็นโอกาส ซ่ึงฝ่ายสนับลนุนการผลักดันมาตรการฯ ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆ ไปสู่ผู้กำหนดนโยบายและ 
ประชาซน เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการพังคับใช้มาตรการจัดระเบียบโฆษณาเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์ ซ่ึงกลยุทธ์การสื่อสารดังกล่าว ประกอบด้วยกลวิธีสำคัญ คือ การนำเสนอสารประ๓ ท 
ข้อเท็จจริง และการนำเสนอลารที่มีเนื้อหาท้าทาย กล่าวคือ

นำเสนอุสารประเภทข้อเท็จจรุง ได้แก่ การนำเสนอสารท่ีเป็นข้อเท็จจริงท่ี 
สามารถพิสูจน์ได้ ได้แก่ สถิติ ผลการวิจัย และผลการสำรวจความคิดเห็นของประขาซน (Poll) ซ่ึง 
สารดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือ ทั้งยังมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย อาทิ การใช ้
ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก (WHO) GAPA และ FAO ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นองค์กรด้านสุขภาพระดับ 
นานาชาติที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือเป็นอย่างดี โดยสารดังกล่าวได้รับการเรียบเรียงข้อมูลจาก
ข้อมูลดิบขึงส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเชิงสถิติท่ีค่อนข้างซับช้อน เพื่อให้ประขาซนทั่วไปสามารถทำความ
เข้าใจได้ง่ายขึ้น
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“ในการเคล่ือนเรองห้ามโฆษณาเหล้าน่ี เราเน้นการทำงานด้วย evidence 
base เป็นหลัก...เวลาyเดกับyเกฝายท่ีเก่ียวข้อง ข้อรุ/ลท่ีเป็น Fact ท่ีเราได้จากการศึกษาวิจัยแล้วมัน 
สามารถเอามาปีนยันกันได้จริง  ๆ จึงเป็นหัวใจสำคัญ...เราใช้อย่างน้ัน (ข้อเท็จจริง) มาตลอด”

(ค)ณบังอร ฦทธิภักดี, ลัมภาษณ์29 มิฤนายน 2547)

“เร่ืองการนำเสนอข้อรุ/ล ต้องยก Credit ให้ๆณหมอยงโ)ทธ...คือข้อรุ/ล 
ส่วนมากเป็นตาราง เป็นตัวเลขสถิติ เข้าใจยากแล้วก็ไม'น่าสนใจ แต่ตุณหมอจะเลือกหยิบมานำเสนอ 
ในแบบท่ีฟัง!}บ Get ได้ง่าย'’

(นายแพทย์?เภกร บัวสาย, ลัมภาษณ์ 14 ตุมภาพันธ์2548)

นอกจากนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลยังพบว่า การนำเลนอสารประเภทข้อเท็จจรง 
ส่วนใหญ่ ได้เลือกเอาจุดจับใจ (Appeal) แบบต่างๆ มานำเสนอเพื่อสร้างความสนใจ โดยจาก 
การศึกษาข้อมูลพบว่า มีการใช้จุดจับใจแบบเป็นเหตุเป็นผล (Rational Appeal) เน้นการใช้เหตุและ 
ผล โดยอ้างจากผลไปสู่เหตุเป็นหลัก อาทิ จะลดอุปติเหตุ ต้องลดการดื่มเหล้า...จะลดการดื่มเหล้า 
ต้องห้ามโฆษณา

“หัวใจของการใช้ Message ในการเคล่ือนเร่ืองน๋ีศึอ Fact ... ต้อง^ด Fact 
แล้วต้องเป็น Fact ชนิดท่ีใครเถียงไม่ได้...ท่ีสำคัญคือ ต้องอปีบนพ้ืนฐานของความเป็นเหตุเป็นผล... 
เราเอาข้อรุ/ลมาโยงให้เห็นเลยว่า กินเหล้า เมา แล้วก็เกิดตุปติเหตุ และย่ิงโฆษณา คนก็ย่ิงกิน คนย่ิง 
กิน ตุบัติเหตุก็ย่ิงเยอะ...แล้วผลของประเทศอ่ืนท่ีเขาห้ามโฆษณา อัตราการด่ีมของเขาลดลงได้จริงๆ’’ 

(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ, สัมภาษณ์8 ๆมภาพันธ์2548)

■ นำเสนอสารท่ีมีเนอหาท้าทาย จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า การนำเสนอสาร 
ที่มีเนื้อหาท้าทาย เป็นกลวิธีหนึ่งในกลยุทธ์การใช้ข้อมูลสร้างความสำคัญให้ประเด็นที่ฝ่ายสนับลนุน 
การผลักคันมาตรการให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ มีการนำเสนอข้อมูลที่ท้าทาย ซ่ึงเป็น 
ข้อเท็จจรงที่ตรงข้ามกับความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ เพ่ือกระตุ้นให้ผ้รับสาร ท้ังส่ือมวลซน ประชาขน



138

และผู้กำหนดนโยบายเล็งเห็นถึงความรุนแรงของปัญหาและหันมาสนับสนุนการผลักดันมาตรการฯ 
โดยสารที่มีเนื้อหาความท้าทายดังกล่าว ได้แก่ “คนไทยขี้เมาเป็นอันดับ 5 ของโลก" “ผู้เสียชีวิตเพราะ 
อุปัติเหตุจากการดื่มสุราส่วนใหญ่ คือคนหนุ่มสาว ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ” “นื้าเมาทำลายความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชาติ” เป็นต้น

“เราไม่ได้เสนออะไรแบบสยดสยองเหมือนการรณรงค์ทางสุขภาพอ่ืน  ๆ ท่ีเรา 
เห็น  ๆ กันว่าใช้ Fear Appeal ....เพียงแต่เราเอาข้อรุเลมาพุเด แล้วมันกระตุกเค้าเลยว่า ด่ืมกันก่ีลิตรต่อ 
คนต่อปี และเทียบแล้วมันคืออันดับ 5 ของโลก...ไอ้ท่ีเราบอกว่าเมืองเบียร์คือเยอรมัน เมืองไวน์คือ 
ฝร่ังเศส เอาเช้าจริงพวกน้ีด่ืมน้อยกว่าคนไทยเลียอีก... ตรงน้ีมันซ็อคคนเลย เพราะมันตรงข้ามกับส่ิงท่ี 
เขาเช่ืออสุ่...แล้วตัวเลขมันก็พีองแล้วว่า ต้องทำอะไรสักอย่างได้แล้ว”

(นายแพทย์สุภกร มัวสาย, สัมภาษณ์ 14 สุมภาพันธ์2548)

- เพ ิ่มแรงสน ับสน ุนด ้วย “ข ้อ ค ิด เห ็น ”
นอกจากการนำเสนอข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจรงแล้ว การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 

ยังปรากฏว่า ฝ่ายสนับสนุนการผลักดันมาตรการ ยังนำเสนอสารประเภทข้อคิดเห็นควบคู่กันไปด้วย 
โดยการนำเสนอสารประ๓ ทข้อคิดเห็นน้ื ปรากฎใน 2 ลักษณะคือ

นำเสนอสารประเภทข้อคิดเห็นเชิงประเมินค่า
จากการการศึกษาเอกสาร พบว่า ข้อคิดเห็นลักษณะดังกล่าวมักแสดง 

ถึงความคิดเห็นที่บ่งขี้ด้านความเหมาะสมในการใช้มาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครองดื่มแอลกอฮอล ์
ตลอดจนยืนยันถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการบังดับใช้มาตรการ ซึ่งส่วนใหญ่สื่อความหมายในทาง
สนับสนุนให้ผลักดันมาตรการไปสู่การบังดับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

“ไม่ต้องการให้มืการโฆษณาเคร่ีองด่ืมท่ีมืแอลกอฮอล์เลยไม่ว่าจะในเวลาใด 
เน่ืองจากการโฆษณามีอิทธิพลต่อเยาวชนมาก ท้าจำเป็นต้องมีการโฆษณาจะต้องระสุคำเตือนต่างๆ 
ให้ชัดเจน นอกจากน้ี เน้ือหาและภาพของโฆษณาต้องมีการควบตุม’’ (รศ.สุนีย์ สินสุเดชะ, อ้างใน 
แนวหน้า. 25 มิถุนายน 2546 ,หน้า 12)
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''คงปฏิเสธไม่ได้ว่า $รกิจเองเป็นตัวจักรสำคัญในการสร้างกรอบกติกาของ
สังคมน้ีข้ึนมาอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อนในอดีต และน้ันก็เป็นเหตุผลว่า ถ้ากรอบกติกาท่ีกำหนดข้ึนมา
กำลังชักนำสังคมไปในทางท่ีเส่ือมเสีย ก็คงถึงเวลาท่ีเราต้องเข้าไปจัดการกับสุรกิจน้ีน  ๆ ให้อyในร่องใน 
รอยท่ีเหมาะสม" (รศ.นพ.ไพy ลย์ สุริยะวงด้ไทศาล, อ้างใน หนังสือพิมพ์ก็[จัดการรายวัน, 25 มิqนายน 
2546, หน้า 5)

นำเสนอสารประเภทข้อคิดเห็นท่ีyกโยงกับศีลธรรม 
ผู้วิจัยศึกษาพบว่า การนำเสนอสารลักษณะจังกล่าว ปรากฎขัดเจนในช่วง 

ท้ายของกระบวนการล่ือสารในการผลักจันนโยบายและมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พ.ศ. 2546 ซึ่งสารจังกล่าวสื่อถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในแง่ของความไม่ถูกต้องในเซิงศีลธรรม 
เนื่องจากทำให้ผู้ดื่มขาดสติ อันมีความหมายในเซิงสนับสนุนการผลักจันมาตรการจัดระเบียบโฆษณา 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในฐานะมาตรการที่จะช่วยให้ลังคมดีขึ้น ด้วยการทำ'ให้คน'ไทยมีสติลัมปขัญญะ 
ตามหลักธรรมคำลอนทางพุทธศาสนา

‘‘การด่ืมเหล้าคือการทำลายสติ ถ้าขาดสติคือตาย ตังน้ีนสังคมไทยกำลังตาย 
ทังน้ีเป็นเพราะเสพส่ิงท่ีขาดสติ และมาตรการใดท่ีทำให้คนไทยมีสติปัญญา ถือว่ามาตรการน้ีนทำให้ 
สังคมดีข้ึน” (แม่ชีคันสนีย์เสถียรสุต, อ้างใน ข่าวสด ฉบับวันท่ี23 กรกฎาคม 2546, หน้า 1,11)

ข. กลยุทธ์ด้านสารเชิงรับ
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า กลยุทธ์ด้านสารที่ฝ่ายสนับสนุนการผลักจัน

มาตรการฯ นำมาใข้ในฐานะกลยุทธ์การสื่อสารเซิงรับ ประกอบด้วย

- ใช้สารท่ีเสนอทางเสือกแก'องค์กรท่ีมีส่วนสร้างสุขภาวะ
ข้อมูลจากการลัมภาษณ์พบว่า ภายหลังการจัดประซาพิจารณ์และเป็นผลให้ 

ฝ่ายสนับลนุนได้รบทราบถึงปัญหาของกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มองค์กรด้านกีฬา ท่ีเป็น
องค์กรท่ีมีส่วนร่วมสร้างสุขภาวะแก่คนไทย หากแต่เป็นกลุ่มที่มีลัมพันธภาพอันดีกับกลุ่มผู้ผลิตและ
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก่อน ในฐานะที่ได้รับการสนับลนุนเกื้อกูลมาแต่เดิม ซ่ึงย่อมได้รับ 
ผลกระทบจากการดำเนินมาตรการ ซึ่งห้ามเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระจับชาติ
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กีฬาเยาวชน ตลอด'จนกีฬา'ในสถานคืกษาทุกระดับ กลยุทธ์สารในลักษณะ “การเสนอทางเลือก’' จึงถูก

นำมาใช้เป็นกลยุทธ์การส่ือสารเชิงรับ เพ่ือสร้างความเข้าใจกับกลุ่มดังกล่าวถูกนำมาใช้เพ่ือส่ือสาร
กับกลุ่มองค์กรดังกล่าว

ท้ังน้ี ฝ่ายสนับสนุนโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ ประกิต วาทีสาธกกิจ และ 
ศาสตราจารย์นายแพทย์ อุดมศิลป็ ศรแสงนาม มีบทบาทสำคัญในการเจรจาและชี้แจงทำความเข้าใจ 
กับสมาคมกีฬาต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับของการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยใช้สารที่มีใจความหลัก 
เก่ียวกับเงื่อนไขและหลักการให้การสนับลนุนการกีฬา กล่าวคือ เมื่อองค์กรกีฬาไม่สามารถรับการ 
สนับลนุนจากผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดอีกต่อไปเนื่องจากเป็นการขัดต่อนโยบายและ 
มาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที,กำลังจะได้รับการผลักดันให้มีผลบังคับใช้ เพ่ือมิ 
ให้องค์กรกีฬาต่างๆ ประสบปัญหาในการดำเนินการสร้างสุขภาวะแก่ประชาซน ทางสำนักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนดังกล่าวแทน โดยทุกสมาคมกีฬามี 
สิทธิร้ปการสนับสนุนได้อย่างเท่าเทียม และจะไม่มีการเลือกปฎิบ้ติต่อสมาคมกีฬาใดเป็นพิเศษ

“ผลกระทบของสมาคมกีฬาต่าง  ๆ เป็นๆดท่ีเราต้องพยายามแก้...เราก็หา
โอกาสเจรจาโดยตรงทับกุกสมาคม...พอดีทันท่ีเจรจาเขาประ เๆมพร้อมทันหมดพอดีท่ี กกท. ค]ณหมอ 
ประทิตทับผมก็ไปรอแล้วช้ีแจงเขา...ซ่ึงเราก็ช้ีแจงข้อเท็จจริงให้เขาทราบถึงหลักเกณฑ์การสนับสใ]น 
ของเราว่าเราจะให้อะไรเขาได้บ้าง...การเสนอทางเลือกแบบน้ี เป็นเร่ืองท่ีเค้าพอรับได้...ดีด้วยซ้ํา
สำหรับสมาคมท่ีไม่ใช่กีฬายอดนิยมแล้วเขาก็ไม่ได้รับ Sponsor ก็เท่าทับได้รับการสนับสใ]นอย่างเท่า 
เทียม...แล้วก็เป็นผลดีต่อการด้นมาตรการต่อ เพราะเราแก้ปัญหาตรงน้ีให้ฝายท่ีเขาได้รับผลกระทบได้ 
ลงตัว”

(ศาสตราจารย์นายแพทย์ๆดมศิลปั ศรีแสงนาม, ล้มภาษณ์ทันท่ี 1 กุมภาพันธ์2548)

“ผมก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่า นันเห็นชัดเจนว่า เขาไม่ได้อยากจะสนับสใ]น 
กีฬาจริง  ๆ หรอก เขาแค'อยากจะใช้กีฬาเป็นส่ือในการส่งเสริมการขายของเขา กีฬาไหนท่ีไม่ popular 
เขาก็ไม่ได้สนับสใ]นนะ -40 กว่ากีฬาน่ี ได้อกุ่สกสิบประเภทละน้ีใ อะไรท่ีคนคุ]ไม่เยอะเค้าก็ไม่ให้เพราะ 
ลือว่า ไม่ได้ Expose สินค้าเค้า ล้นน้ีน่ีก็แสดงถึงความจริงใจของสุราละ..เค้าก็แค่อยากจะให้นำเสนอ 
สินค้าของเค้าเท่าน้ีนเอง...”

(ศ.นพ. ประทิต วาทีสาธกกิจ ล้มภาษณ์ทันท่ี 8 กุมภาพันธ์2548)
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- ใช ้ส ารส ร ้างภาพ ศ ัตร ูท ี่ช ัด เจน ศ ับ ผ ู้ค ้าส ุรา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การสร้างภาพศัตรูที่ชัดเจน เป็นกลยุทธ์ท่ีปรากฏ 

ในช่วงสุดท้ายของการผลักดันมาตรการโดยฝ่ายสนับสนุนยืนกรานที่จะผลักดันมาตรการต่อไปขณะที ่
ฝ่ายคัดค้านการผลักดันมาตรการ พยายามเสนอทางเลือกโดยขอเข้าร่วมการรณรงค์ลดอุบ้ติเหตุจาก 

' การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับองค์กรรัฐและองค์กรต่างๆ ในฝ่ายสนับลนุนแทนการห้ามโฆษณา

กลยุทธ์ดังกล่าวนับเป็นการประกาศจุดยืนท่ีแน่ชัดและจรงจังของฝ่ายสนับสนุน 
โดยไม่ยอมลดเงื่อนไขใดๆ ในการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การท่ีฝ่ายสนับลนุนยืน 
กรานผลักดันมาตรการให้เป็นผลสำเร็จ และไม่ยอมรับข้อเสนอในการร่วมรณรงค์ของกลุ่มผู้ผลิตและ 
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงอาจถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์การสื่อสารรูปแบบหนึ่งที่แสดงความเป็นฝ่าย 
ตรงข้ามกันอย่างชัดเจนให้เกิดขึ้นในกระบวนการสื่อสารดังกล่าว

“ตอนท้ายน่ี ฝายบริษ้ทเหล้าเขาก็รวมตัวกันแล้วก็มีกา?กลับลำข้ึนมา คือได้ 
ข้อส^ปมาว่า ไม่ต้อง Ban หรอกโฆษณา พวกเขาจะควบคุมกันเอง แล้วก็จะให้การสนับสy นรัฐ และ 
องค์กรต่าง  ๆ ในการรณรงค์ลดคุกัติเหคุ...เรามีบทเรียนจากการรณรงค์คุหร่ืมาแล้ว เพราะฉะน้ัน พอ 
เขาเสนอมาอย่างน่ีเราก็ปฏิเสธ...ชนิดท่ีเรียกว่า กลับไปปีนกันคนละคุมเลย เพราะถ้าเรารับก็เท่ากับ 
เร่ืองผ่านกฎหมายก็จบ...เราก็ปีนยันให้เขาทำตามกต้กาท่ีเราจะเสนอ"

(คาสตราจารยันายแพทย์ ประทิต วาทีสาธกกิจ, ลัมภาษณ์8 กุมภาพันธ์2548)

“พอมีข่าวออกมาว่า เขา (กลุ่มคุ้ผลิตและจำหน่ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์) เสนอ 
มาแบบน่ี เราก็รู้เลยว่า มีความพยายามต่อรองให้กติกากันเบาลง...เสนอว่าเขาจะคุมกันเอง โดยไม่ 
ต้องใช้กฎหมายแล้วยังจะสนับสคุนเร่ืองเมาไม่ข้บด้วย...ทีมวิชาการของเรา ก็คุณหมอยงกุทธแหละ
ครับ เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ว่า เป็นไปไม่ได้ท่ีจะปล่อยให้คุมกันเองโดยไม่มีกฎหมายกังค์บ... 
โดยเราอ้างเหคุผลและ Fact จากนานาชาติว่า เขาวิจัยกันมาแล้ว และก็มี case study จากประเทคท่ี 
เขากังตับใช้กฎหมายห้ามโฆษณาแล้วเขา success มาปีนยัน..."

(นายแพทย์สุภกร กัวสาย, ลัมภาษณ์วันท่ี 14 กุมภาพันธ์2548)
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“นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไมขับ กล่าวถึงกรณีท่ี
มู้ประกอบการเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์สนใจเข้าร่วมรณรงค์โครงการเมาไม่ขับว่า เป็นเร่ืองดีหากได้รับการ 
สนับสใ]นการรณรงค์เมาไม่ขับ-จากภาคเอกชน แต่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ท่ีวางไว้ โดยเฉพาะการห้าม 
โฆษณาสินค้าท้ังภาพและเสียง” (โพสต์รุแดย์, 11 กรกฎาคม 2546, หน้า B2)

1.2.2 ก ล ย ุท ธ ์ด ้าน ส ื่อ

จากการ่วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลยุทธ์ด้านส่ือท่ีฝ่ายสนับสนุนการผลักดันมาตรการฯ
นำมาใช้ ประกอบด้วย

ก. กลยุทธ์สื่อบุคคล 
ข. กลยุทธ์สื่อกิจกรรม 
ค. กลยุทธ์สื่อมวลซน

ท้ังน้ี กลยุทธ์ด้านสื่อแต่ละประเภท ยังสามารถจำแนกออกเป็นกลยุทธ์ด้านสื่อเซิงรุก 
และกลยุทธ์ด้านสื่อเซิงรับ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

ก. ก ล ย ุท ธ ์ส ื่อ บ ุค ค ล
ส่ือบุคคลนับเป็นกลยุทธ์การล่ือสารท่ีสำคัญย่ิงของฝ่ายสนับสนุนการผลักดันมาตรการ 

โดยปรากฏทังในลักษณะกลยุทธ์สื่อบุคคลเซิงรุกและเซิง!บ กล่าวคือ

กลยุทธ ์ส ีเอบ ุคคลเช ิงร ุก
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลยุทธ์สื่อบุคคลเซิงรุกของฝ่ายสนับสนุน ได้แก่

-ให ้บ ุคคลท ี่ม ีช ื่อ เส ียงในแวดวงต ่างๆ นำเสนอข้อม ูล  จากการวิเคราะห์ข้อมูล 
พบว่า ฝ่ายสนับสนุนการผลักดันมาตรการได้นำกลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ ปรากฏชัดเจนในระยะที่ 2 และ 
3 ของการผลักดันมาตรการ ซึ่งการให้บุคคลที่มีขื่อเลียงเป็นผู้นำเสนอข้อมูล นับเป็นส่วนสำคัญที่ทำให ้
ผู้กำหนดนโยบายตระหนักถึงความสำคัญของปัญหา อีกทั้งยังจุดความสนใจแก่สื่อมวลซน และนำมา



143

ซ่ึงการนำเสนอข่าวไปสู,ประซาซนอีกต่อหน่ึง อีกทั้งความเชี่ยวซาญเฉพาะด้านของบุคคลนั้นๆ ยังเป็น 
อีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ และส่งผลให้ผู้รับสารกลุ่มต่างๆ ให้ความเชื่อถือแก่ข้อมูล 
ท่ีนำเสนอย่ิงข้ึน

สำหรับระยะผลักดันมาตรการ ผู้วิจัยพบว่า ผู้มีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลสู่ผู ้
กำหนดนโยบาย ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประทิต วาทีสาธกกิจ เป็นบุคคลในแวดวงลาธารณสุข 
ที่เป็นที่ยอมรับนับถือในฐานะแพทย์ที่รณรงค์เพื่อสร้างสุขภาวะ ท้ังในการรณรงค์เพ่ือการไม่สูบบุหรี่ ท้ัง 
ยังมีประสบการณ์ใ'นการผลักดันกฎหมายควบคุมการโฆษณาบุหร่ีจนเป็นผลสำเร็จมาแล้ว และรอง
ศาสตราจารย์นายแพทย์ไพบูลย์ สุริยะ'วงค์ไพศาล ซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะแพทย์ที่เชี่ยวชาญใน 
การศึกษาวิจัยเพื่อลดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร

นอกจากนี้ ยังพบว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ยังได้ 
ประสานความร่วมมือไปยังคุณดำรง พุฒตาล ซ่ึงดำรงตำแหน่งวุฒิสมาซิก และมีบทบาทสำคัญในการ 
รณรงค์ลดอุบ้ติเหตุจากการขับขี่ขณะมีนเมาในลังคมไทยมาเป็นเวลานาน จึงกล่าวได้ว่า เป็นผู้ท่ีลังคม 
ให้การยอมรับและเชื่อถืออีกท่านหนึ่ง ซึ่งการนำเสนอประเด็นความสำคัญในการใช้มาตรการควบคุม 
โฆษณาเครี่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อผู้กำหนดนโยบายนี้ บรรลุผลสำเร็จ และส่งผลให้ได้รับการยอมรับ 
ตลอดจนบรรจุเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะนำเสนอขอความเห็นซอบจากคณะรัฐมนตรีเพื่อบังคับใช้ใน 
ท่ีสุด

จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ผู้วิจัยยังพบว่า ในช่วงสุดท้ายของการรณรงคํซ่ึงเป็น 
ช่วงที่มีการโต้แย้งระหว่างฝ่ายสนับสนุนกับฝ่ายคัดค้านนั้น ฝ่ายสนับลนุนยังได้ประสานไปยังบุคคล
หลายฝ่ายที่เล็งเห็นความสำคัญของการใช้มาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครี่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อร่วม 
แสดงเจตนารมณ์ในการผลักดันมาตรการต่อสื่อมวลชนและประชาชนผ่านเวทีการเสวนา และเข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆ ที่สนับลนุนการผลักดัน โดยบุคคลเหล่านั้นล้วนเป็นบุคคลที่ลังคมให้การยอมรับและ 
เช่ือถือ ตลอดจนเป็นผู้นำความคิดเห็น (Opinion Leader) ที่ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ในลังคม อาทิ 
ศาสตราจารย์ประเวค วะสี ราษฎรอาวุโสและบุคคลที่ได้รับการยอมรับในแวดวงสาธารณสุข รอง 
ศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ชึ่งมีบทบาทในฐานะนักวิชาการที่มีความใกล้ชิดกับเยาวชน แม่ชีศันสนีย ์
เสถียรสูต และพระ,พิศาลธรรมวาที (พระพยอม กัลยาโณ) ในฐานะผู้แทนด้านพุทธศาสนา เป็นต้น
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- สร้างกระแสกดด ันด ้วยพล ังพ ันธม ิตร
จากการ่วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลยุทธ์ดังกล่าว ปรากฏชัดเจนในช่วงท้ายของการผลักดัน 

มาตรการ โดยฝ่ายสนับสนุนมาตรการฯ ได้ประลานความร่วมมือไปยังกลุ่มพันธมิตร คือ เครอข่ายงด 
เหล้าเข้าพรรษา ซ่ึงประกอบด้วยกลุ่มองค์กรต่างๆ จำนวน 49 องค์กร ซ่ึงเครือข่ายดังกล,าวมื 
เจตนารมณ์ที่สอดคล้องยันคือ มุ่งลด ละ เลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชาชนและ 
พุทธศาลนิกซน

ในด้านความลัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพันธมิตร พบว่า การประลานงานยับเครือข่ายงด 
เหล้าเข้าพรรษามืลำนักงาน'กองทุนสนับลนุนการสร้างเลริมสุขภาพเป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูล 
ข่าวสารต่างๆ ท้ังยังพบว่า รูปแบบความลัมพันธ์ระหว่างเครือข่าย และการสื่อสารระหว่างเครือข่าย มี 
ทั้งแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ กล่าวคือ บางกลุ่มองค์กรที่เป็นองค์กรภาครัฐซึ่งยังไม่มี 
โอกาสได้ร่วมงานยับลำนักงานกองทุนสนับลนุนการสร้างเสริมสุขภาพมาก่อน จะมีความลัมพันธ์!น 
รูปแบบค่อนข้างเป็นทางการ ขณะที่บางกลุ่มองค์กรในเครือข่ายงดเหล้าเข้าพรรษาที่มีความคุ้นเคยยับ 
ลำนักงานกองทุนสนับลนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นอย่างดี เนื่องจากมีเคยได้ทำงานร่วมยัน อาทิ 
เสถียรธรรมสถาน กลุ่มลันติอโศก มูลนิธิผู้บริโภค มูลนิธิเพ่ือนหญิง มูลนิธิเมาไม่ขับ จะมีรูปแบบ 
ความลัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการมากกว่า ซึ่งความคุ้นเคยนี้เอง เป็นผลให้การประลานความร่วมมือใน 
ด้านต่างๆ เป็นไปอย่างราบร่ืน และทำให้การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมผลักดัน
มาตรการเป็นไปได้ด้วยดี

"เครือข่ายงดเหล้าฯ กับการผลักดันนโยบายน่ี จรืง  ๆ แล้วเราทำคุเขนานกันไป คือ งด 
เหล้าเข้าพรรษาน่ีก็ก่อตัวกันข้ึนมาอ ÿ แล้ว...ก็มีๆดลงตัวท่ี'สามารถเข้ามาสนับสสุนได้พอดีเพราะ 
เป้าหมายก็ตรงกันคือเกือบจะโค้งสุดท้ายของการผลักดัน และเราเปีดตัวเครือข่ายและกิจกรรมงดเหล้า 
เข้าพรรษาพอดี...ทาง สสส. ก็มีการประสานกันตลอด...ก็ Share ข้อรุ/ลกัน และก็มีข่าวคราวความ 
เคล่ือนไหวอะไรก็มักจะบอกกัน...แล้วต่างคนก็ต่างไปคิดทำกิจกรรมสนับสสุน ไปพบท่านนายกฯ ไป 
ย่ืนจดหมาย..." (คาสตราจารย์นายแพทย์ สุดมคิลปั ครืนสงนาม, ลัมภาษณ์กันท่ี 7 สุมภาพันธ์
2 5 4 8 )
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“เราตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาอçjแล้ว ย่ิงเราทำวิจัยเราก็ย่ิงเห็น....เราก็เห็น
ด้วยว่าจะต้องใช้มาตรการควบคุม... ฉะน้ัน พอถึงจังหวะที'ต้องการพลังสนับส1)น เราก็ยินดีเช้าไปร่วม 
สนับ ส!,เนการผลักคันมาตรการเพ่ีอให้(รู้อำนาจตัดสินใจออกกฎหมายด้วย"

(คณะทำงานรุเลนิธิเพ่ือนบริโภค, ลัมภาษณ์จันท่ี 19 มีนาคม 2548)

- การล็อบบี้
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า มีการนำกลยุทธ์การล็อบบี้มาใช้ กล่าวคือ มีการใช้ 

อิทธิพลของบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการผลักดันให้บุคคลในคณะรัฐบาลยอมรับและเร่งผลักดันมาตรการ ให้
เป็นผลสำเร็จ โดยผู้วิจัยพบว่า การล็อบบี้ของฝ่ายลนับลนุนการผสักดันมาตรการมีทั้งแบบที่อาศัย 
สัมพันธภาพล่วนบุคคล และแบบการยื่นหนังสืออย่างเป็นทางการ

การลอบบ้ีโดยใช้ล้มพันธุภาพส่วน!)คคล
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ฝ่ายสนับลนุนการผลักดันมาตรการได้อาศัยพื้นฐาน

ของความสนิทสนมเป็นการส่วนบุคคลระหว่างคณะทำงานของฝ่ายสนับสนุนฯ กับผู้กำหน ดนโยบาย 
ซ่ึงมีท้ังท่ีเคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัว และที่เคยร่วมงานกันมาก่อน ควบคู่กับการพิจารณาความ
สอดคล้องต้องกันระหว่างประเด็นที่จะล็อบบี้กับทัศนคติของผู้กำหนดนโยบายท่านทั้นๆ ซ่ึงการใช้วิธีล็ 
อบบี้ลักษณะนี้ ปรากฏในการสื่อสารระหว่างแกนนำของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรม
สุขภาพ ซ่ึงได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ นายแพทย์ยงยุทธ ขจรธรรม และ 
วุฒิสมาชิกดำรง พุฒตาล กับรองนายกรัฐมนต์ร จาตุรนต์ ฉายแลง ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการ 
ความปลอดภัยบนท้องถนน

“มันมีตัวเช่ือมไปคุ]รู้กำหนดนโยบาย นอก‘จากผมก็คือ ค}ณหมอยงโ)ทอ ซ่ึงเขาใกล้ชิด 
กับคุณจาด)รนต์ เป็นคุ่นพ่ีคุ่นน้องกันท่ีสวนคุหลาบ แล้วคุณหมอยงโ)ทธก็เป็นมัวเร่ียวมัวแรงในด้าน 
วิชาการอรู้... จริง  ๆ แล้ว โชคดีอีกอย่างด้วย ดีอเทำท่ีเรารู้ คุณจาตุรนต์เองก็ไม'ด่ึมอรู้แล้ว แล้วท่านก็มี 
ทำทีท่ีจริงจังมากต่อเร่ืองลดการด่ืมสุราซ่ึงมัน'จะโยงไปหาเร่ืองลดคุมัติเหตุ เราก็เห็นชัดว่า อะไรท่ีเสนอ 
ท่านก็รับหมด”

(ศาสตราจารย์นายแพทย์ ใ1ระทิต วาทีสาธกกิจ, ล้มภาษณ์8 คุมภาพันธ์2548)
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“...อย่างตอนท่ีเราจะเสนอข้อมูลให้คุณจาคุรนต์พิจารณาในท่ีประTเมท่ีพัทยา...ก็ดัก 
ทานข้าว... ตอนเข้าทีมงานก็จะคุไว้ว่าท่านน่ังทานข้าวโต๊ะไหน เราก็เข้าไป ซ่ึงท่านก็เชิญให้ร่วมโต๊ะ 
เราก็ทานไปด้วยแล้วก็มีโอกาสนำเสนอข้อมูลให้ท่านทราบก่อนรอบหน่ึง ก่อนท่ีเราจะเสนอในท่ีประ jๆม 
อย่างเป็นทางการ...ซ่ึงท้ายท่ีสุดท่านก็เห็นด้วยและรับในหลักการท่ีเราเสนอ”

(คุณดำรง คุฒตาล, ลัมภาษณ์วันท่ี 14 มีนาคม 2548)

การล้อบบโดยใข้วิธี'การย่ืนหนังสือกึงyกำหนดนโยบาย
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ในวันที่จะมีการนำเสนอมาตรการต่อคณะรัฐมนตรีนั้น 

ตัวแทนเคเรือข่ายงดเหล้าเข้าพรรษา49 องค์กรนำโดยแม่ชีศันสนีย์เสถียรลุตได้เข้าพบนายกรัฐมนตรื 
พ.ต.ท. ท้กษิณ ชินวัตร เพื่อมอบดอกไม้ให้กำลังใจและสนับสนุนการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีในการ 
ผ่านมาตรการตังกล่าว พร้อมทั้งยื่นหนังสือ เรียกร้องให้บังศับใช้มาตรการ โดยมีข้อมูลจากองค์กร 
อนามัยโลกชึ่งชี้ให้เห ็นถึงความจำเป็นในการควบคุมโฆษณาเครองดื่มแอลกอฮอล์ และสถิติการ 
เสียชีวิตเพื่ออุบัติเหตุจากการขับขี่ขณะมีนเมาของเยาวชนไทยเป็นสาระสำคัญ

กลยุทธ์แอบุคคลเซิงรับ
จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ฝ่ายสนับลนุนการผลักตันมาตรการ ยังได้นำกลยุทธ ์

ลื่อบุคคลมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การลื่อสารเชิงรับด้วยเซ่นบัน ซ่ึงได้แก่ การให้บุคคลที
นำเช่ือถือนำเสนอข้อมูล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การใช้บุคคลที่นำเชื่อถือเป็นกลยุทธ์ที่ฝ่ายสนับลนุน 
การผลักตันให้ความสำคัญ และใช้ทั้งในการลื่อสารบับกลุ่มองค์กรกีฬา และลื่อสารบันลื่อมวลขน 
ประซาซน และผู้กำหนดนโยบาย

ท้ังน้ั เห็นได้จากการชี้แจง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสนับลนุนการกีฬา 
ของสำนักงานกองทุนสนับลนุนการสร้างเสรีมสุขภาพ (ลสส.) ต่อสมาคมกีฬาต่างๆ น้ัน ผู้ท่ีมีบทบาท 
ในการชี้แจง ได้แก่ ผู้บรีหารของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรีมสุขภาพ คือ ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ประถิต วาทีสาธกกิจ และศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป็ ศรีแลงนาม ซ่ึงท้ัง 2 ท่านไม่ 
เพียงมีความน่าเชื่อถือในฐานะผู้บรีหารองค์กร ซึ่งย่อมมีความเข้าใจในสารที่ลื่อบับผู้รับสารอย่างถ่อง
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แท้เท่านั้น หากยังเป็นผู้ที่ได้?บการยอมรับจากสังคมในฐานะนักรณรงค์ด้านสุขภาพ นอกจากนี้
ศาสตราจารย์นายแพทย์อุดมศิลป้ ยังเป็นที่รู้จักในแวดวงกีฬาในกีฬาประ๓ทวิ่งเพ่ือสุขภาพอีกด้วย
นอกจากนี้ยังพบด้วยว่า ผู้ล่งสารที่น่าเชื่อถืออีกท่าน ได้แก่ นายแพทย์ยงยุทธ ขจรธรรม ช่ึงมีบทบาท 
สำคัญยิ่งในการนำเสนอข้อมูลเซิงวิชาการผ่านบทความทางสื่อมวลชน

ข. กลยุทธ์ส่ือกิจกรรม

สื่อกิจกรรมนับเป็นกลยุทธ์การสื่อสารเซิงรุกอีกประการหนึ่ง ที่ฝ่ายสนับสนุนการ 
ผลักคันมาตรการน่ามาใช้ในฐานะกลยุทธ์ด้านส่ือเซิงรุก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงพลิกวิกฤตเป็นโอกาส 
ซ่ึงประกอบด้วยกลยุทธ์ดังกล่าว ได้แก่ การใชกจกรรมสรางกระแสสนับสนุน

จากการศึกษาข้อมูล พบว่า ฝ่ายผู้สนับลนุนการผลักคันมาตรการ ได้ใช้การจัด 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสนใจแก่สื่อมวลชน ตลอดจนเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลลู่ 
สื่อมวลชน และเมื่อสื่อมวลซนเล็งเห็นความสำคัญ ก็จะน่าข้อมูลไปเผยแพร่ลู่ประชาชนและผู้กำหนด 
นโยบายต่อไป

ท้ังน้ี กิจกรรมท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของส่ือมวลซนและประชาชนมีหลายรูปแบบ ท้ังการ 
จัดสัมมนาส่ือมวลขน การทำประซาพิจารณ์ และการแถลงข่าว โดยมีรายละเอียด คังน้ี

การสัมมนาส่ือมวลชน จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อ 
ทำความเข ้าใจกับลื่อมวลขนถึงความสำคัญของป ัญหาและการผลักค ันมาตรการฯ โดยมีการ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นกับสื่อมวลซนโดยตรง ตลอดจนขี้แจงข้อเท็จจรงจากการวิจัย ตลอดจน 
สถิติต่างๆ ที่ขี้ถึงความรุนแรงของปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากการเมาแล้วขับ ความสัมพันธ์ของการ 
โฆษณาเครองดื่มแอลกอฮอล์ต่อการตัดสินใจดื่ม และการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนความสำเร็จของการ 
ห้ามโฆษณาเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์!นต่างประเทศที่ล่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากการเมาแล้วขับลดลง โดยได้ 
เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงด้านการรณรงค์เมาไม่ขับ คณะกรรมาธิการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบน 
ท้องถนน ผู้แทนนักวิชาการ แพทย์ที่ศึกษาวิจัยด้านอุบัติเหตุจราจร และผู้แทนเยาวชน เข้าร่วมน่าเสนอ 
ข้อมูลและข้อคิดเห็นร่วมด้วย
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การทำประชาพิจารณ์ เนื่องจากการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการจัดระเบียบ 
โฆษณาเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ เป็นประเด็นที่กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นของ 
ประซาขน ตลอดทั้งผ ู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กลุ่มองค์กรที่ได้รับผลกระทบจาก 
มาตรการ องค์กรพัฒนาเอกซน ผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนลื่อมวลชนต่อการใช้มาตรการจัดระเบียบ 
โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2546 โดยในเวทีประชาพิจารณ์ดังกล่าว ได้มีการนำเสนอ 
สาระสำคัญของมาตรการให้ทุกฝ่ายได้วิพากษ์ถึงความเหมาะลม และร่วมกันกลั่นกรองมาตรการ 
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความสมมูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งมาตรการที่ได้ผ่านการกลั่นกรองโดยประซาซน และ 
องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว'ยังมีส่วนสำคัญยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นในการผลักดันมาตรการฯของผู้ 
กำหนดนโยบายอีกด้วย

ดังนน จึงกล่าวได้ว่า การจัดเวทีประชาพิจารณ์ขึ้นนี้ นับเป็นช่องทางการลื่อสารที ่
เปิดให้ทุกฝ่ายที่เก ี่ยวข้องกับการผลักดันนโยบายและมาตรการดังกล่าว ได้มีโอกาลขึ้แจงข้อมูล 
ข้อคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดกันโดยตรง ตลอดจนเป็นช่องทางในการระดมความคิดเพื่อ 
แสวงหาวิธีการแก้ปิญหาให้แก่องค์กรที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ

การแกลงข่าว จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ฝ่ายสนับลนุนข้อมูล มีการจัดการ 
แถลงข่าวข้ึน ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลกับสื่อมวลชนโดยตรง โดยการแถลงข่าวมักจัดขึ้นใน 
กรณีที่มีวาระสำคัญเกิดขึ้นแล้ว เพื่อให้ลื่อมวลซนนำเสนอข่าวไปสู่ผู้กำหนดนโยบายและประชาซน 
ต่อไป

"เขา (ส่ือมวลชน) ให้ความสนใจก็จริง แต่เขาไม่ได้เกาะติดเราอgตลอดเวลา ฉะน้ัน 
บางคร้ังท่ีเราใปเจรจากับใครสำเร็จ หรือเราไปประชุมแล้วมีประเด็นความคีบหน้าอะไรท่ีสำคัญ เราก็ 
จะจัดแกลงข่าว...ตอนท่ีอาจารย์ประทิตกับอาจารย์ชุดมศิลป้ไปช้ีแจงกับ กกท. และสมาคมกีฬาต่างๆ 
ก็เป็น Case หน่ึง คือประเด็นน้ีชุกย่ายจับตามองอçjว่า สสส. จะแก้อย่างไร พออาจารย์ไปเจรจาแล้ว 
ทางน้ันรับหลักเกณฑ์ของเรา...เราก็มีจัดแถลงข่าว”

(คุณอภิญญา คันทวี'วงคั, ลัมภาษณ์จันท่ี 10 กรกฎาคม 2547)
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ค. กลยุทธ์ส่ือมวลซน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ส่ือมวลซนมีส่วนสำคัญ 

อย่างย่ิงในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและความเคล่ือนไหวเก่ียวกับการผลักดันมาตรการจัดระเบียบโฆษณา 
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ไปสู่ประซาซน และผู้กำหนดนโยบาย

อย่างไรก็ด ในการผลักดันมาตรการนี้ มีผลกระทบถึงลื่อมวลชนด้วยเช่นกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งจะไม่สามารถนำเสนอโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใด ้
เซ่นเดิมหากการผลักดันมาตรการเป็นผลสำเร็จ ซ่ึงน่ันหมายถึง การสูญเสียรายได้จากโฆษณาจำนวน 
มหาศาล จึงอาจเป็นผลให้สื่อมวลซนบางแขนงไม่เห็นด้วยนักต่อการดำเนินการผลักดันมาตรการ
ดังกล่าวฝ่ายสนับสนุนการผลักดันมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2546

อน่ึง จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ฝ่ายสนับสนุนการผลักดันมาตรการฯ ได้ให ้
ความสำคัญกับกลยุทธ์สื่อมวลซนเชิงรุกโดยการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อมวลชน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้กำหนด 
นโยบายเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว และได้พยายามใช้กลวิธีต่างๆ เพ่ือนำเสนอข้อมูล 
ต่อส่ือมวลซน อันจะนำไปสู่การนำเสนอข่าวของส่ือมวลชนต่อไป

“พอล่ีอเสนอข่าวเร่ืองเทจะผลักมาตรการห้ามโฆษณา ซ่ึงทำให้เกิดแรงต้านจากฝาย
ทีไม่เห็นด้วยและเสียผลประโยชน์ข้ึนมากมาย เราก็มาคิดเลยว่า จะทำอย่างไรให้ประเด็นของเรา
กระเพ่ีอมอยู่,ตลอด จนกว่าจะสามารถลันร่างมาตรการเข้า ครม. ใต้ . . .  มันมีโอกาสเพล่ียงพล้ํา คือ 
อย่างท่ีบอกว่า ช่วงนีข้อรุเลมันเยอะมาและมันมาจากหลายฝายหลายทาง และเราปฏิเสธไม่ได้ว่า
ส่ือมวลชนน่ีมีอิทธิพลต่อการคิดการลัดสินใจของคนเราด้วย...แปลว่าถ้าล่ีอเสนอข่าว ประชาชนทราบ 
policymaker เขาก็จะรับกระแสตรงน้ีใปด้วย...ถ้าเทละเลยตรงน้ี แล้วกระแสเทตก ขณะท่ีอีกฝาย 
อาจจะตีเทนนักมากจนเราหสูดกระแส คราวน้ีประเด็นท่ีเราเตรียมไว้ก็อาจจะตกไปด้วย"

(ค)ณมังอร ฦทธิภักดี, ล้มภาษณ์วันท่ี 29 มิฤนายน 2547)

ท้ังน้ี จุากการรวบรวมข้อมูล พบว่า หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่มีความถี่ในการนำเสนอข่าว 
เกี่ยวกับการผลักดันนโยบายและมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2546
มากที่สุดในการดังกล่าว สามารถวิเคราะห์กลยุทธ์สื่อมวลซนเชิงรุก ได้ดังน้ี
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- สร้างสัมพันธ์กับส่ีอมวลชนด้วยข้อมูล
จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ฝ่ายสนับลนุน ท้ังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง 

เสรมสุขภาพ และคณะอนุกรรมการประซาสัมพันธ์ ของหน่วยจัดการความรู้เพื่อถนนปลอดภัย อันเป็น 
ส่วนหนึ่งในศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) 
และขุดข้อมูล (Fact Sheet) เพื่อเผยแพร่แก่สื่อมวลซนอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างวันท่ี 20 มิถุนายน -  
29 กรกฎาคม 2546 โดยข้อมูลที่นำเสนอนั้นเป็นข้อเท็จจรงที่น่าสนใจทั้งท่ีเป็นข้อมูลในประเทศ และ 
ข้อมูลจากต่างประเทศ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของการผลักดันมาตรการฯ ของฝ่ายสนับสนุน

ไม่เพียงเท่าน้ัน การศึกษาข้อมูลยังพบด้วยว่า เมื่อใดที่มีการตอบโต้ของฝ่ายดัดค้าน 
การผลักดันมาตรการ ฝ่ายสนับสนุนจะอาศัยซ,องทางการชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านสื่อมวลชน โดยใช้กลวิธี 
ต่างๆ ทั้งนำเสนอข้อมูลท่ีน่าสนใจแก่สื่อมวลชนเพื่อให้สื่อมวลชนนำไปเรียบเรียงนำเสนอ และทั้งการ 
ประลานไปยังส่ือมวลขนท่ีมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน และยินดีให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความ
โดยส่วนใหญ่จัดทำเป็นบทความเชิงวิเคราะห์ ซ่ึงเสนอท้ังข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นในเชิง 
สนับสนุนการผลักดันมาตรการ

"บทความท่ีเราเผยแพร่ มีท้ังท่ีคุณหมอยงคุทธเป็นคนเขียนเอง และท่ีเราเสนอข้อมูล 
ให้กับพันธมิตรและพันธมิตรช่วยกันขยายต่อ....มีท่ีเราส่งข้อมูลให้กับส่ีอมวลชนด้วย แล้วเราก็อธิบาย 
ว่า ตอนน้ีเกิดอะไรข้ึน มีประเด็นไหนท่ีน่าสนใจท่ีน่าเอามาเขียนถึง เพ่ีอให้เขาเสนอข่าวให้เรา”

(คุณบังอร คุทธิภักดี, สัมภาษณ์วันท่ี 29 มิคุนายน 2547)

นอกจากน้ี ยังพบว่า ฝ่ายสนับลนุนนักนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการต่างๆ ตลอดจนเสนอ 
บทความที่เขียนขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งตัดสินใจใช้มาตรการดังกล่าวผ่าน 
ทางหนังสือพิมพ์รายวันในช่วง 1 -2 วันก่อนหน้าวันที่กำหนดจะนำเสนอมาตรการให้คณะรัฐมนตร ี
พิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเริ่มมีการเลื่อนการนำร่างมาตรการเข้าลู่การพิจารณา 2 คร้ังหลังสุด 
ซึ่งการเผยแพร่ข่าวเป็นไปในลักษณะของการสร้างความมั่นใจและยืนยันต่อทั้งประขาขน และฝ่ายผู้
กำหนดนโยบายว่า มาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 
อย่างแน่นอน และเมื่อการณ์กลับเป็นตรงกันข้าม ซึ่งมีการเลื่อนการพิจารณา ก็นำมาซึ่งการตอบโต้ 
ของฝ่ายที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการบังดับใช้มาตรการตามมา ซึ่งสามารถช่วยขยายวงกระเพื่อมของ 
ข่าวสารของฝ่ายสนับสนุนได้อีกด้วย



151

2) ฝ่ายคัดค้านการผลิกดันมาตรการ

จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พบว่า ฝ่ายคัดค้านการผลักดันมาตรการนี้ ประกอบด้วย 
กลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องและมีการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร ดังน้ี

2.1 กลุ่มองค์กรที่เก ี่ยวข้อง
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พบว่า ฝ่ายคัดค้านมาตรการประกอบด้วยกลุ่มองค์กรที่ 

เก่ียวข้องเพียงกลุ่มเดียว คือ กลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์ (ยกเว้นกลุ่มบริษัท 
บุญรอด บ'รวเ'วอ'ร่ี จำกัด) โดยกลุ่มดังกล่าวประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนของบริษัทผลิต 
และจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ 30 บริษัท ซึ่งภายหลังรวมตัวกันอย่างเป็นทางการในนาม 
'’ชมรมผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" เพื่อเคลื่อนไหวยับยั้งการผลักดันมาตรการ โดยกลุ่ม 
ดังกล่าวนับเป็นกลุ่มที่แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการผลักดันมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่ม 
แอลกอฮอล์อย่างชัดเจน และพยายามใช้กลยุทธ์การสื่อสารแบบต่างๆ เพื่อยับยั้งการผลักดันมาตรการ

2.2 กลยุทธ์การที่อสารของฝ่ายคัดค้านการผลิเกดันมาตรการ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ผู้วิจัยพบว่า ฝ่ายคัดค้านการผลักดันมาตรการ ได้ 

อาศัยการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เป็นกลยุทธ์ในการยับยั้งการผลักดันมาตรการ ดังน้ี

ภาพท ี่ 2 2  กลย ุทธ ์การส ื่อสารของฝ ่ายค ัดค ้านการผล ักด ันมาตรการ
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2.2.1 กลยุทธ์ด ้านสาร

ก. กลยุทธ์ด ้านสารเช ิงร ุก

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า การนำเสนอสารที่ฝ ่ายค ัดค้านการผลักดัน  
มาตรการนำมาใช้ ในฐานะกลยุทธ์ด้านสารเซิงรุก ได้แก่ การยึนกรานความไม่เหมาะสมของ 
มาตรการ

กลยุทธ์สารดังกล่าว ปรากฏในลักษณะของสารประเภท ข้อความคิดเห็นเชิง 
ประเมินค่า ที่แสดงความไม่เห็นด้วยต่อการห้ามโฆษณา เนื่องจากโฆษณาไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจดื่ม อีกทั้งแสดงความคิดเห็นว่าการห้ามโฆษณาเครองดื่มแอลกอฮอล์จะล่งผลกระทบต่อ 
กลุ่มต่างๆ มากมาย ทั้งยังไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาอุบ้ติเหตุจราจรอย่างแท้จริง เป็นต้น

ทั้งนี้ การแสดงความค ิดเห ็นในล ักษณะด ังกล ่าวอย ่างต ่อเน ื่อง กล่าวคือ 
ปรากฏชัดเจนนับทั้งแต่ช่วงต้นของระยะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสจนถึงช่วงที่การผลักดันมาตรการเป็น 
ผลสำเร็จ

ข. กลยุทธ์ด ้านสารเช ิงร ับ

จากการคืกษาข้อมูลพบว่า ฝ่ายคัดค้านการผลักดันมาตรการไดใช้กลยุทธ์ด้าน 
สาร ในฐานะกลยุทธ์เซิงรับ ดังน้ี

- ใช้การเสนอทางเลือกสร้างอำนาจต่อรอง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ฝ่ายคัดค้านการผลักดันมาตรการ ได้นำเสนอ 

สารประเภทข้อคิดเห็นเชิงตัดสินใจ ชงเน้นสารที่เป็นข้อเสนอ หรือทางเลือกเพื่อการตัดสินใจของ 
ผู้กำหนดนโยบาย กล่าวคือ ในช่วงท ี่ม ีการเล ื่อนกำหนดพิจารณามาตรการจัดระเบ ียบโฆษณา 
เครองดื่มแอลกอฮอล์นน ฝ่ายคัดค้านได้ยื่นข้อเสนอในการให้การสนับสนุนการรณรงค์“เมาไม่ขับ” แก่ 
ภาครัฐ ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการดื่มอย่างรับผิดชอบต่อลังคมแก่ผู้บริโภค และรณรงค์ให ้
ความรู้แก่ประชาชน
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“การรวมตัวคร้ังน้ี ไม่ได้ต้องการโต้ตอบหรือขัดแย้งกับมาตรการท่ีรัฐบาลจะ 
เสนอการคุเมเข้มการโฆษณาและจำหน่ายเคร่ืองด่ึมแอลกอฮอล์เพราะเราคงทำอะไรไม'ได้ย้ารัฐบาลจะ 
ทำจริง  ๆ เพียงแต่อยากเสนอข้อรุเลอีกแง่มุมหน่ึงเพ่ีอนำไปฐ่มาตรการท่ีฎกต้องและพร้อมจะร่วม 
รับผิดชอบต่อสังคม” (ดร. เกษมสันต์วีระบุล, อ้างใน โพสต์บุเดย์, 9 กรกฎาคม 2546, หน้า B8)

นอกจากนี้ ยังพบว่า ฝ่ายคัดค้านการผลักดันมาตรการ ได้นำเสนอมาตรการ 
หลัก 4 ประเด็นที่จะช่วยแก้ปัญหาอุบติเหตุจราจรจากการยับฃี่ขณะมึนเมาได้อย่างแท้จรง โดยอ้างถึง 
ความสำเร็จในประเทศอังกฤษ กล่าวคือ 1) ให้ผู้บริโภคเกิดความตระหนักถึงการดูแลตัวเองและลังคม
2) ให้ดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ 3) ปังคับใช้กฎหมายอย่างจริงลังและเห็นผลแท้จริง และ 4) 
ผู้ประกอบการต้องมีจรรยาบรรณและช่วยกันดูแลรับผิดชอบต่อลังคม ซึ่งจะช่วยให้ความรู้แก่ผู้บริโภค 
ท้ังผลท่ีได้ คืออันตรายจากการดื่ม และโทษการขับรถขณะมึนเมา (โพสต์ทูเดย์, 9 กรกฎาคม 2546, 
หน้า B8)

2.2.2 กลยุทธ์ด ้านสื่อ

จากการวิเคราะห์ข ้อมูลจากเอกสาร พบว่า กลยุทธ์ด้านลื่อนับเป็นกลยุทธ์การ 
ลื่อสารที่ฝ่ายคัดค้านการนำเสนอมาตรการให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในฐานะกลยุทธ์การลื่อสาร 
เชิงรุกและเชิงรับ โดยกลยุทธ์ด้านลื่อของฝ่ายคัดค้านการนำเสนอข้อมูล สามารถจำแนกเป็น 2 กลยุทธ ์
หลัก ได้แก่

ก. กลยุทธ์ลื่อบุคคล 
ข. กลยุทธ์ลื่อกิจกรรม

ท้ังน้ี กลยุทธ์ด้านสื่อแต่ละกลยุทธ์ประกอบรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. กลยุทธ์ส ื่อบ ุคคล 

กลยุทธ์ส่ือบุคคลเชิงรุก
กลยุทธ์ล ื่อบ ุคคล น ับเป ็นกลยุทธ ์ท ี่ฝ ่ายค ัดค ้านการนำเสนอมาตรการให  ้

ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในฐานะกลยุทธ์การสื่อสารเซิงรุก โดยกลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วย
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- ใ ห ้บ ุค ค ล ท ี่ม ืช ี่อ เ ส ีย ง น ำ เ ส น อ ข ้อ ม ูล

จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร พบว่า กลยุทธ์ดังกล่าวมิได้ปรากฏซัดเจน 
ในช่วงต้นของระยะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เนื่องจากในระยะแรกนั้น ผู้นำเสนอข้อมูลต่อสื่อมวลชน 
เป็นไปอย่างหลากหลาย ในลักษณะผู้แทนของแต่ละบริษัท อย่างไรก็ตามกลยุทธ์การให้บุคคลที่ม  ี
ชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของลังคมเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลต่อสื่อมวลชนนั้น ปรากฏซัดขึ้นในช่วงท้ายของ 
ระยะพลิกวิกฤตเป็นโอกาส กล่าวคือ ภายหลังจากมีการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่าย 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในนาม “ชมรมผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” แล้ว ผู้วิจัยพบว่า ได้มีการ 
ใช้บุคคลที่เป็นผู้แทนของกลุ่มในการเสนอประเด็นต่อสื่อมวลซน ชึ่งได้แก่ ดร. เกษมสันต์วีระกุล ซ่ึง 
กล่าวได้ว่า เป็นผู้ล่งลารที่มีสถานภาพทางการศึกษาสูง อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งผู้บริหาร'ในบริษัทที่ 
น่าเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งการให้ ดร. เกษมลันต์เป็นผู้น่าเสนอข้อมูล 
ย่อมมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลของฝ่ายคัดค้านการผลักดันมาตรการด้วย

- ก า ร ล ็อ บ บ ี้
จากการวิเคราะห์ข ้อมูลจากเอกสาร พบว่า ฝ ่ายค ัดค ้านการผล ักด ันมาตรการ 

ได้'ใช้ก า ร ล ็อ บ บ ี้โด ย อ า ต ัย ต ัม พ ั•1น ธ ภ า พ ล ่ว น บ ุค ค ล ของผ ู้ท ี่ม ีอ ิทธ ิพลและเป ็นท ี่ยอมร ับในแวดวง 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกฮอล์ของไทยเข้าพบบุคคลสำคัญในคณะรัฐบาล ซึ่งม ีผลต่อการตัดสินใจ 
บังคับใช้หรือยับยั้งมาตรการดังกล่าวโดยตรง ซึ่งได้แก่ นายกรัฐมนตรี เพ ื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวน 
เรื่องการผลักดันมาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรอบคอบ

“เจ ร ิญ  จ ับ เข ่า ท ักษ ิณ  เบรกค ุม โฆษณ าน ํ้า เมา เจ ้าพ ่อน ํ้า เม า "เจ ร ิญ ’’ หว ั่น  
นโยบายร ัฐหบ ุนแผนกระทรวงศ ึกษาฯ ข ึงพ ี'ดค ุรก ิจ เหล ้าเบ ียร ์ จำท ัดค ุดขายป ็ดก ั้นก ิจกรรมตลาด-โฆษณ า  
เป ็ด เสร ็จ ออกโรงล ็อบบ ี้น ายกฯ ด ้วยต ัวเอง วอนศ ึกษาผลกระทบรอบด ้านก ่อนลงม ือ ...แหล ่งข ่าว  
เป ็ด เผยว ่า เม ื่อ เร ็วๆ บ ี้ น าย เจร ิญ  ส ิร ิ'ว ัฒนท ักด ี ป ระธานกค ุ่ม ค ุราท ิพ ย ์ ได ้เข ้าพบนายกร ัฐมนตร ี เพ ื่อ  
ขอ ให ้ พ .ต .ท .ดร.ท ักษ ิณ  ช ิน ว ัต ร นายกร ัฐมนตร ี เพ ื่อ ขอให ้ร ัฐบาลทบทวนนโยบาย  โดยศ ึกษาผลกระทบ  
ท ี่เก ิดข ึ้นอย ่างรอบด ้านก ่อนประกาศใช ้ เน ื่องจากมาตรการน ี้เก ิดข ึ้นจากแนวค ิดของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ

และเอ ็นจ ีโอ เท ่าน ี้น  โดยท ังไม ่เป ็ด โอกาสให ้ม ู้ป ระกอบการได ้ข ี้แจง”

(ฐาน เศรษฐก ิจ  26-28 ม ืบ ุนายน 2546 หน ้า 1, 12)



155

ก ล ย ุท ธ ์# !อ บ ุค ค ล เช ิง ร ับ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารพบว่ากลยุทธ์สื่อบุคคลเชิงรบที่ฝ่ายคัดค้าน 

การผลักคันมาตรการนำมาใช้ ปรากฎในช่วงการชิงโอกาสจากการเลื่อนนำเสนอมาตรการ กล่าวคือ 
ก า ร แ ส ด ง พ ล ัง พ ัน ธ ม ิต ร

ข้อมูลจากเอกสาร พบว่า ในช่วงท้ายของการผลักคันมาตรการคัดระเบียบโฆษณา 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่ายผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้ประชุมร่วมลัน และรวมคัวลัน 
ข้ึนในนาม “ชมรมผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยมีสมาชิกในชมรมทั้งลิ้น 30 องค์กร เพ่ือ 
ร่วมลันแสวงหาแนวทางในการรณรงค์ลดผู้เสียชีวิตจากอุปติเหตุเมาแล้วขับ

นอกจากนึ๋ ยังพบว่า กลุ่มพันธมิตรดังกล่าวยังมีเป้าหมายที่จะประสานไปยัง 
องค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแสวงหาทางแก้ปัญหาร่วมลัน อาทิ สมาคมธุรกิจโฆษณาแห่งประเทศ 
ไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย (โพสต์ทูเดย์, 11 กรกฎาคม 2546, หน้า ธ2) เพื่อเพิ่มพลังในการ 
เรยกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายพิจารณามาตรการดังกล่าวอย่างรอบคอบ และหันมาใช้มาตรการอื่นเพื่อ 
ลดผลกระทบจากการเมาแล้วขับแทนอีกด้วย

ข . ก ล ย ุท ธ ์ส ื่อ ก ิจ ก ร ร ม

จากการศึกษาข้อมูลพบว่า ก า ร ท ำ ให ้ต น เอ ง เป ็น ข ่า ว ด ้ว ย ก ิจ ก ร ร ม  เป็นหน่ึงใน 
กลยุทธ์ด้านลื่อที่ฝ่ายคัดค้านการผลักคันมาตรการให้ความสำคัญในฐานะก ล ย ุท ธ ์ก า ร ส ื่อ ส า ร เ ช ิง ร ุก

ทั้งนี้ จากการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า ฝ่ายคัดค้านการผลักคันมาตรการฯ ได้นำ 
กลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ในช่วงที่มีการเลื่อนกำหนดพิจารณามาตรการ และอาศัยการคัดกิจกรรมเป็น 
ช่องทางในการในการเผยแพร่ข้อมูลของตนแก่สื่อมวลขน โดยกลวิธีในการสื่อสารผ่านกิจกรรม มีเพียง 
รูปแบบเดียว ได้แก่ การแถลงข ่าว

จากการวิเคราะห์ข้อมูลทางเอกสารพบว่า การแถลงข่าวดังกล่าวคัดขึ้นเพื่อนำเสนอ 
ข้อมูลของฝ่ายคัดค้านการผลักคันมาตรการไปสู่สื่อมวลชนโดยตรง โดยการคัดแถลงข่าวนี้ ปรากฏขึ้น
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ภายหลังจากชมรมผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์30 องค์กรได้ประชุมร่วมกัน และมีข้อสรุปท่ีจะ 
สนับสนุนการรณรงค์เมาไม่ขับของภาครัฐ

3 )  ฝ ่า ย ท ี่ไ ด ้ร ับ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ม า ต ร ก า ร

3 .1  ก ล ุ่ม อ ง ค ์ก ร ท ี่เ ก ี่ย ว ข ้อ ง
จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า มีกลุ่มองค์กรที่มีบทบาทในฐานะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

2 กลุ่ม ดังน้ี

ก. ก ล ุ่ม อ ง ค ์ก ร แ ล ะ ส ม า ค ม ก ีฬ า ต ่า ง ๆ
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และการลัมภาษณ์พบว่า กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที ่

เคยได้รับการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาจากบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าง 
ต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน

ข. ก ล ุ่ม บ ร ิษ ัท ต ัว แ ท น โฆ ษ ณ า
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารพบว่า กลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 

โดยตรง เนื่องจากการจำกัดโฆษณาอาจล่งผลต่อการลดการใช้งบประมาณการโฆษณาผ่านสื่อมวลซน 
ของผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งย่อมล่งผลต่อผลประกอบการของกลุ่มบริษัทตัวแทน 
โฆษณา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องทั้งในเชิงการผลิตโฆษณา และการซื้อสื่อโฆษณาด้วย

3 .2  ก ล ย ุท ธ ์ก า ร ส ื่อ ส า ร ข อ ง ฝ ่า ย ท ี่ไ ด ้ร ับ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ม า ต ร ก า ร

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร พบว่า กลยุทธ์การสื่อสารของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจาก 
มาตรการ ปรากฏเพียงก ล ย ุท ธ ์ก า ร ส ื่อ ส า ร เ ช ิง ร ับ  โดยมุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์การสื่อสารหลัก ดังน้ี
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ภาพท่ี 23 กลยุทธการท่ี'อสารของฝ่ายท่ีได้รับผลกระทบจากมาตรการ

3 .2 .1  ก ล ย ุท ธ ์ด ้า น ส า ร เ ช ิง ร ับ

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกลาร พบว่า กลยุทธ์ด้านสารที่ฝ่ายที่ได้รับ 
ผลกระทบจากมาตรการนำมาใช้ในฐานะกลยุทธ์การสื่อลารเซิงรับ ได้แก่

- ใ ช ้ข ้อ ม ูล ข ี๋ใ ห ้เห ็น ผ ล ก ร ะ ท บ

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบทั้ง 2 กลุ่ม ได้ใช้กลยุทธ ์
ลารดังกล่าวเพื่อนำเสนอข้อมูลโดยผ่านการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลซน ท้ังน้ี พบว่า สารที่นำมาใช้ใน 
การนำเสนอข้อมูล ส่วน1ใหญ่เป็นส าท เระ เภ ท ข ้อ เท ็จ จ รง  ซึ่งได้แก่ ตัวเลขงบประมาณต่างๆ ตลอดจน 
ตัวเลขที่แสดงยอดการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาจากกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
และตัวเลขแสดงมูลค่าการชื้อสื่อโฆษณาจากกลุ่มบริษัทตัวแทนโฆษณา นอกจากนี้ ยังพบว่า สาร 
ดังกล่าวได้รับการเสนออย่างตรงไปตรงมา ไม่ได้มีการใช้จุดจับใจในเสนอสารร่วมด้วยแต่อย่างใด
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‘‘น า ย ส ัน ต ิภ า พ  เต ช ะ ว ณ ิช  ม ู้ว ่า ก า ร ก า ร ก ีฬ า แ ห ่ง ป ร ะ เท ศ ไท ย  (ก ก ท .)  
กล ่า วถ ึงผ ล ก ระท บ ของก า?ห ้าม โฆ ษ ณ าเค ร ื่อ งด ื่ม แอลก อฮอล ์ว ่า จ ะส ่งผ ล ให ้ก า รจ ัด แข ่งข ัน ก ีฬ าฯ  ใน  

ไทยป ีญ เง ิน ค ุด หบ ุนม ูล ค ่าม ากกว ่าป ีล ะ  1,000 ล ้า น บ า ท ท ัน ท ี เน ื่อ งจ าก โค รงก า รก ีฬ า เย าวชน ต าม  
โรง เร ีย น ท ี่ กกท . ดูiเลน 'น ใช ้งบ ป ระมาณ แค ่ป ีล ะ  50 ล ้าน บ าท  แต ่ย ังม ีโค รงก า รก ีฬ า ใน ป ระ เท ศ  49  

สมาคมก ีฬา รวมถ ึงการแข ่งข ันก ีฬาใหญ ่ อย ่าง เช ่น  ล ุ่ต บ อ ล โล ก  •ลุ่ตบอลดูโรป  เอ เช ีย น เก ม ล ์ซ ีเก ม ล  ์
หร ือก ีฬ าต ่างประ เทศท ี่ได ้ส ิทธ ิในการถ ่ายทอดมา ท ั้ง ห ม ด น ี้ ใช ้งบประมาณ ป ีหน ึ่งม ากกว ่า  1,000 ล ้าน  
บ าท ” (ฐานเศรษฐก ิจ , 3 -5  กรกฎาคม 2546)

-  ย ีน ย ัน ค ว า ม ร ุน แ ร ง ข อ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ด ้ว ย ข ้อ ค ิด เ ห ็น

จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นอกจากนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อแสดงให้ผู้รับ 
สารเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการยังมีการนำเสนอสาร 
ป ระ เท ท ข ้อ ค ิด เห ็น เช ิงป ระ เม ิน ค ่า  เพื่อแสดงถึงความรนแรงของปัญหาและผลกระทบอันจะเกิดต่อ 
องค์กรของตนหากรัฐบาลตัดสินใจบังคับใช้มาตรการจัดระเบียบโฆษณาเครองดื่มแอลกอฮอล์ควบคู่ 
กันไปด้วย

“ก า รห ้าม โฆ ษ ณ าอ าจ ล ่งผ ล ก ระท บ อ ย ่า ง ร ุน แ รงต ่อ แ ผ น ท ัฒ น าว งก า รก ีฬ า  
ขอ งไท ย ห ล าย โค รงก า ร  เน ื่อ ง จ าก โค รงก า ร โค รงก า รล ่ง เส ร ิม ก ีฬ าส ่ว น ให ญ ่ข อ ง ร ัฐ บ าล จ ำ เป ็น ต ้อ งม  ี
เอ ก ชน สน ับ ส บ ุน งบ ป ระม าณ โด ย เฉ พ าะค ุรก ิจ เค ร ื่อ งด ื่ม แอล ก อฮอล ์ ล ้า ร ัฐ จ ะห ้า ม ไม ่ให ้เอ ก ช น ก ล ุ่ม น ี ้
เป ็น ส ป อ น เซ อ ร ์ ค ง ท ำ ใ ห ้ม ีป ัญ ห า เร ื่อ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ อ ย ่า ง ม า ก ” (ส น ธ ย า  ค ุณ ป ล ื้ม , อ ้า ง ใ น  

ฐาน เศ รษ ฐก ิจ , 26-28 ม ิค ุนายน 2546)

“การห ้าม โฆ ษ ณ าฯ จ ะท ำ ให ้ม ีร าย ก าร เก ี่ย วย ับ ก ีฬ าน ้อ ย ล ง  แต ่ก า รส ่ง เส ร ิม  
ก ารอ อ ก ก ำล ังก าย ไม ่น ่า ก ระท บ  ส ่ว น ก ล ุ่ม ส ม า ค ม ก ีฬ า ท ี่ม ีส ป อ น เซ อ ร ์ห ส ัก เป ็น เห ล ้า เบ ีย ร ์จ ะ ได ้ร ับ  
ผลกระทบ แน ่” (เสร ีรายจ ัน  22 ม ิค ุนายน 2546)

3 .2 .2  ก ล ย ุท ธ ์ด ้า น ส ี่'อ เช ิง ร ับ

จากการวิเคราะห์ข ้อมูลจากเอกสาร พบว่ากลยุทธ์ด ้านส ื่อเช ิงรบั ปรากฏ 
เพียงการใช้สื่อบ ุค ค ล  โดยกลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ ก า ร ใ ห ้ บ ุ ค ค ล ท ี ่ ม ิ ค ว า ม น ่า เช ื่อ ถ อ น ำ เส น อ ข ้อ ม ูล
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ทั้งนี้ กลยุทธ์ด ังกล่าวเป็นกลยุทธ์ท ี่ฝ ่ายที่ได้ร ับผลกระทบจากมาตรการ 
นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่มีบทบาทในการนำเสนอข้อมูลของฝ่ายที่ได้รับผลกระทบนี้ ล้วนแล้วแต ่
เป็นผู้ท่ีมีซ่ือเสียง และมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโดยตรง 
เซ่น คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้ว่าการ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารของบริษัทตัวแทนโฆษณาซนนำ เป็นต้น
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